
































๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  
(ค.ต.ป.)ประจำกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และการตรวจเยีย่มกรม ชธ./ ธพ. 

วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒๓ กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน   

ผู้มาประชุม (คณะกรรมการฯ) 
1. นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์    ประธานกรรมการฯ 
2. นายอำนวย  ทองสถิตย์    กรรมการฯ 
3. นายทรงภพ  พลจันทร์    กรรมการฯ 
4. นางพูนทรัพย์  สกุณี    กรรมการฯ 
5. นายประภาส  วิชากูล    กรรมการฯ 
6. นายประพนธ์  วงษ์ท่าเรือ    กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 
รักษาราชการแทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 

7. นายประเทือง  ชะอุ่ม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ   

๘. นางมยุเรศ  เชยปรีชา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตาม 
 กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายกฤชชัย  อุทิศผล      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๒. นายอดิศร  วันเปรียงเถาว์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 
เปิดประชุม    เวลา  ๐๙.๐0 น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
   ฝ่ายเลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้ส่งรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่
30 ตุลาคม 2562 ให้ ค.ต.ป.พน.พิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้หากคณะกรรมการมีข้อแก้ไข
ประการใดขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบ เพ่ือจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วขอให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
 หน้าที่ ๒ วาระที่ 3.2 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ของ ค.ต.ป.พน.(ชุดที่แล้ว) ย่อหน้าที่ 6 บรรทัดที่ ๒ จากเดิม “ภาพรวม ค.ต.ป.พน. (ชุดเก่า)  
ได้ให้ข้อเสนอแนะในลักษณะให้หน่วยงานไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะซึ่ งเป็นลักษณะที่ เป็นกลางๆ  
มีเพียงบางโครงการเท่านั้นที่เห็นควรไม่ให้ดำเนินการในลักษณะนี้ต่อไป เช่น โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน      



๒ 

 

ในหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ 2560 ดำเนินการโดย พพ.เป็นโครงการ Block Grant EE (งบประมาณ 4,055 ล้านบาท) 
เพราะมีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดเรื่องเอกสารการเบิกจ่ายทางราชการกำหนด
และต้องมีการแก้ไขทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า ซึ่งเป็นเรื่องที่นอกเหนือการควบคุม” แก้ไขเป็น “ภาพรวม ค.ต.ป.พน.
(ชุดเก่า)ได้ให้ข้อเสนอแนะหลายประการที่เป็นประโยชน์เพื่อให้หน่วยงานไปดำเนินการ แต่มี 1 โครงการเท่านั้น
ที่เห็นควรไม่ให้ดำเนินการในลักษณะนี้ต่อไป คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
ปีงบประมาณ 2560 ดำเนินการโดย พพ.เป็นโครงการ Block Grant EE(งบประมาณ4,055 ล้านบาท) 
เพราะมีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนส่งเอกสารการเบิกจ่าย 
ไม่เป็นไปตามระเบียบราชการจึงต้องมีการแก้ไขทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า ซึ่งเป็นเรื่องท่ีนอกเหนือการควบคุม” 

 หน้าที่ 5 วาระที่ 5.2 มติที่ประชุม ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 2 ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 
2562 ประชุม ค.ต.ป.พน.ครั้งที่ 3/2563 ให้เพ่ิมข้อความ “และ Site Visit บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)” 

  มติที่ประชุม    ให้ฝ่ายเลขานุการฯ แก้ไขรายงานการประชุมฯตามที่คณะกรรมการเสนอ  
และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒  

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองเพื่อทราบ 
 ๓.๑ แผนงาน/โครงการที่สำคัญของกระทรวงพลังงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 1. สาระสำคัญ 
 ๑.๑ ผู้แทน กยผ. (นายวรนล จันทร์ศิริ) นำเสนอให้ที่ประชุมทราบว่าจากการประชุมผู้บริหารระดับสูง โดยมี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน(รมว.พน.)เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ รมว.พน.         
มีนโยบายให้มีการขับเคลื่อนนโยบาย ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านไฟฟ้า (๒) ด้านก๊าซธรรมชาติ (๓)  
ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือการขนส่ง (๔) การจัดทำแผน Gas plan /oil plan/AEDP/EEP (๕) เรื่องที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ (กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน,กองทุนพัฒนาไฟฟ้า,การบริหารกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิง) และ (๖) การปรับโครงสร้างภายในของกระทรวงพลังงาน ให้เห็นผลในระยะสั้น (ภายใน ๓ 
เดือน) ระยะกลาง (ภายใน ๖ เดือน) และระยะยาว (ภายใน ๑-๒ ปี) และจากนโยบาย 6 ด้านดังกล่าว  
รมว.พน. ได้กล่าวถึง Energy for all ที่ต้องการให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ในเรื่องการสร้าง
โรงไฟฟ้าชุมชนทั่วประเทศเพ่ือลดปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕ เนื่องจาก รมว.พน. ได้ลงพ้ืนที่ อ.แม่แจ่ม 
จ.เชียงใหม่ ทำให้ได้รับทราบข้อมูลว่าพ้ืนที่ที่มีปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕ อย่างต่อเนื่องมาหลายปี 
จากการเผาซังข้าวโพดทิ้งกลางแจ้งของเกษตรกร จนถึงมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนที่ใช้เชื้อเพลิง 
จากซังข้าวโพด Wood pellet ฯลฯ ซึ่งเป็นศักยภาพด้านพลังงานที่มีในพ้ืนที่ ทำให้ปัญหาฝุ่นละออง 

PM ๒.๕ ในพ้ืนที่ลดงลง และชาวบ้านมีรายได้จากการขายซังข้าวโพด และวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร
ให้กับโรงไฟฟ้า โดย รมว.พน.ได้มอบหมายให้ พพ.ไปกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่างๆว่าหากมีชุมชน
อ่ืนๆ ที่มีศักยภาพและมีความสนใจจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป 

 ๑.๒ ค.ต.ป.พน.สอบถามว่าผู้ที่จะลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนคือเอกชนหรือภาครัฐ เพราะหากเป็นเอกชน
ลงทุนจะต้องขายไฟฟ้าได้โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าชุมชนที่ไม่ได้ขายไฟฟ้าเข้ากับระบบสายส่งจะเอารายได้
มาจากที่ไหน และถ้าหากไม่ใช่เอกชนลงทุนสามารถใช้เงินกองทุนฯได้หรือไม่ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ว่าการสร้างโรงไฟฟ้าในพ้ืนที่ห่างไกลไม่มีไฟฟ้าใช้ เห็นสมควรให้มีการลงทุนเนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่สูง
มากนัก และเกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมาก 



๓ 

 

  

 ๑.๓ ผู้แทน กยผ.ชี้แจงว่า พพ. ได้นำเสนอรูปแบบที่ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนให้กับชุมชน โดยให้ชุมชน 
ถือหุ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และหากมีรายได้เกิดขึ้นให้หักเงินคืนเอกชนในส่วนที่เอกชนลงทุนและให้
ชุมชนบางส่วน หลักการคือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าด้วย 

 ๑.๔ เลขานุการ(นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ) ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าโรงไฟฟ้าชุมชนกำหนดเป็น ๓ รูปแบบ รูปแบบที่ 
๑ แบบขายไฟฟ้าเข้าระบบให้เอกชนลงทุน รูปแบบที่ ๒ พ้ืนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จะสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้
เงินกองทุนฯ และ รูปแบบที่ ๓ โรงไฟฟ้าขยะ ดำเนินการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 

 ๑.๔ ค.ต.ป.พน. สอบถามว่า รมว.พน .มีนโยบายอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องถ่านหิน เนื่องจากที่ได้รับฟังรายงาน
จากผู้แทน กยผ. ไม่มีประเด็นด้านนี้ เพราะเห็นว่าประเทศโดยรอบประเทศไทยมีถ่านหินในปริมาณ
มาก และปัจจุบันเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดมีการพัฒนาไปมาก การเพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานโดยใช้ 
ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประเทศแทนที่จะใช้แต่เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ        
เพียงอย่างเดียว จึงขอฝาก กยผ.สำหรับประเด็นนี้เนื่องจากการกระจายประเภทของเชื้อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟ้าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

 ๑.๕ จากการรับฟังการนำเสนอของ กยผ. ค.ต.ป.พน.จึงมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
  ๑.๕.๑ เพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานในพ้ืนที่ภาคใต้จำเป็นจะต้องมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพ่ือเตรียม

รองรับ หากในอนาคตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย (MTJDA) หมดลงจะนำ
ไฟฟ้าจากสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ๕๐๐ kv จากภาคกลางลงไปถึงสงขลาแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้  

  ๑.๕.๒ เห็นด้วยกับแนวทางที่จะให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า เนื่องจาก
กองทุนรอบโรงไฟฟ้ายังไม่สามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีรอบโรงไฟฟ้าได้ 

  ๑.๕.๓ ประเด็นนโยบายการส่งเสริม B10 มีส่วนช่วยทำให้ปาล์มดิบมีราคาสูงขึ้นเกิดประโยชน์ 
กับเกษตรกรและมีความคุ้มค่า เห็นควรกำหนดเป็นนโยบายระยะยาว เพราะนโยบายนี้สามารถ
แก้ปัญหาน้ำมันปาล์มดิบราคาถูกได้เป็นอย่างดี 

  ๑.๕.๔ ด้านการประชาสัมพันธ์ กระทรวงพลังงานจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านพลังงาน  
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถตอบปัญหาข้อร้องเรียนได้ทุกประเด็น 

 ๒. มติที่ประชุม 

  รับทราบแผนงาน/โครงการที่สำคัญของกระทรวงพลังงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามที่ กยผ.
นำเสนอ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน.ไป พิจารณา
ประกอบการดำเนินงานต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 



๔ 

 

5.1  กำหนดการตรวจเยี่ยมส่วนราชการ (ชธ. และ ธพ.) 

  1. การตรวจเยี่ยมกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.)   
 ๑.๑ สาระสำคัญ 
  นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวต้อนรับและแนะนำผู้บริหาร อัตรากำลังคน
ของ ชธ. จากนั้นมอบหมายผู้แทน ชธ. (นายวรากร พรหโมบล) เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานและแผนงานที่สำคัญ ดังนี้ 
  ๑.๑.๑ ผลการดำเนินงานในรอบ ๒ ปี 

• สัมปทานปิโตรเลียมปัจจุบัน 
     ระบบสัมปทาน (จากการเปิดให้ย่ืนขอฯ 20 รอบตั้งแต่ พ.ศ. 2514 – 2550) 

    มีสัมปทานที่ยังดำเนินงานในปัจจุบันรวม สัมปทาน 48 แปลงสำรวจ แบ่งเป็น 
    - บนบก 19 แปลง 
    - ทะเลอ่าวไทย 29 แปลง 
       ระบบ PSC 

    MTJDA มีการดำเนินงานใน  แปลง ได้แก่ 
    − แปลง A-18 
    − แปลง B-17 
    − แปลง B-17-01 

    แปลง G1/61 และ G2/61 
    − ผู้รับสัญญาอยู่ในช่วงเตรียมการ (๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒ – ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๕) 
    − เริ่มระยะเวลาสำรวจ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๕ 

• การดำเนินการสำรวจปิโตรเลียม    
การสำรวจ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 

บนบก ในทะเล รวม บนบก ในทะเล รวม 
2D (กิโลเมตร) - - - - - - 
3D (ตาราง
กิโลเมตร) 

- ๘๘๖ ๘๘๖ - ๒๐๐ ๒๐๐ 

การเจาะหลมุสำรวจ 
(หลุม) 

๘ ๓๓ ๔๑ ๕ ๙ ๑๔ 

การเจาะหลมุผลิต 
(หลุม*) 

๗๖ ๕๑๕ ๕๙๑ ๑๓๑ ๒๖๙ ๔๐๐ 

     *ปี ๒๕๖๑ อนมุัติพื้นทีผ่ลิต ๓ พืน้ที ่ไดแ้ก ่ศรีเทพเหนือ หนองผักชีสว่นขยาย และบ้านดอนตะไล 
    *ปี ๒๕๖๒ อนุมัติพื้นทีผ่ลติ ๒ พื้นที ่ได้แก่ นงเยาว์ส่วนขยาย และ กระเหนือส่วนขยาย 

• พื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย 
    ผลการดำเนินงานที่สำคัญ 
    ๑. แปลง A-18    ค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติจำนวน 9 แหล่งเริ่มผลิตก๊าซเมื่อวันที่ 
2 ม.ค. 2548  ส่งเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 430 ล้าน ลบ.ฟุต และผลิตคอนเดนเสทเฉลี่ยวันละ 7,800 บาร์เรล 
    ๒. แปลง B-17&C-19 และ B-17-01 ค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติจำนวน 17 แหล่ง 



๕ 

 

เริ่มผลิตก๊าซส่งมาประเทศไทยในเดือน ก.พ. 2553  ส่งเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 70 ล้าน ลบ.ฟุต และผลิตคอนเดท
เสท วันละ 8,900 บาร์เรล 

• การจัดหาปิโตรเลียม/ปริมาณสำรอง 

 2561 2562 (ม.ค.-ก.ย.62) 
ก๊าซธรรมชาติ (ล้าน ลบ.ฟุตต่อวัน) 3,028 2,876 
ก๊าซธรรมชาติเหลว (บาร์เรลต่อวัน) 99,409 102,626 
น้ำมันดิบ (บาร์เรลต่อวัน) 129,472 124,761.29 
รวม (บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) 747,938 726,939 

   การจัดหาปิโตรเลียมคิดเป็น 42 % ของความต้องการใช้พลังงานขั้นต้นของประเทศ 
 
 

• รายได้รัฐจากกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
ที่ ประเภทรายได ้ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

(ม.ค.-มิ.ย.) 
รวมรายได้ 

แต่ละ
ประเภท 

๑ ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 64,219 50,091 41,944 40,232 44,556 22,576 263,618 
๒ เงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ 4,971 2,514 1,102 65 465 1,151 10,268 
๓ รายได้จากองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย 20,185 18,339 18,508 11,633 12,802 6,763 88,229 
๔ รายได้อื่น(ค่าตอบแทนการต่อ

ระยะเวลาการผลิต) 
4,761 6,307 5,913 7,144 7,386 4,052 35,563 

รวม 1 - 4 94,136 77,251 67,467 59,074 65,209 34,542 397,680 

๕ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 100,671 81,748 46,164 38,461 66,816 80,023 413,883 

รวมทั้งสิ้น 1 - 5 194,807 158,999 113,631 97,534 132,025 114,565 811,563 

หน่วย : ล้านบาท 

• การเสริมสร้างความร่วมมือแหล่งพลังงานต่างประเทศ 
ผู้ บ ริห าร ชธ . และคณ ะเดินทางไปประชุ มหารือ เพ่ื อ เสริมสร้ างความร่วมมื อ 

แหล่งพลังงานต่างประเทศกับผู้บริหารระดับสูงประเทศต่างๆ ดังนี้ 
    (๑) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ระหว่างวันที่ 26-29 ส.ค. 61  และ 24- 27 ส.ค. ๖2) 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม การค้าและการลงทุน รวมทั้งทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและระบบบริหารจัดการปิโตรเลียมของประเทศอาหรับเอมิเรตส์ 
    (๒) แคนาดา (ระหว่างวันที่ 8-14 ก.ย. 6๑) ) เพ่ือหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การดำเนินงานด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
    (๓) อินโดนีเซีย (ระหว่างวันที่ 29-31 ส.ค. 6๒) เพ่ือประสานความร่วมมือและ
แสวงหาโอกาสในการลงทุนสำรวจและผลิตปิโตรเลียมระหว่างไทยและแคนาดา โดยได้ประชุมติดตามความคืบหน้าของการ
ดำเนินงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและระบบบริหารจัดการปิโตรเลียม 

• การเบิกจ่ายงบประมาณ 
    เปรียบเทียบงบประมาณที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้รับ ช่วงปี 2560-2562 

รายการ 2560 เบิกจ่าย 2561 เบิกจ่าย 2562 เบิกจ่าย 
(31 ต.ค.) 

ร้อยละ 

1. งบบุคลากร 81.0578 81.0578 81.1724 80.1724 82.5362 82.5362 1.67% 
2. งบดำเนินงาน 70.7264 70.6178 72.4466 70.9795 72.7311 66.7601 0.10% 



๖ 

 

3. งบลงทุน 10.0397 10.0385 3.7617 3.7617 16.1958 15.3218 331.08% 
4. งบรายจ่ายอื่น 41.0548 40.7309 40.6848 40.4445 39.8457 35.8533 -1.21% 
5. งบอุดหนุน - - - - - - - 
รวมท้ังสิ้น 202.8787 202.4562 

(99.80%) 
197.9350 195.3665 

(98.70%) 
211.3088 200.4714 

(94.17%) 
6.76% 

• โครงการของ ชธ. ปี 2561-2562 
ลำดับ ปี 2561 ปี 256๒ 

๑. โครงการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมจากการ
ประกอบกิจการปโิตรเลยีมในอ่าวไทย 

โครงการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมจากการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย 

๒. โครงการการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราวเพื่อ
ส่งเสริมและสร้างโอกาสการลงทุนด้านการสำรวจและ 
ผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ 

โครงการการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราวเพื่อ
ส่งเสริมและสร้างโอกาสการลงทุนด้านการสำรวจและผลติ 
ปิโตรเลียมในต่างประเทศ 

๓. โครงการการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราวเพื่อ
ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการการสำรวจและ 
ผลิตปิโตรเลียมในพ้ืนท่ีพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 

โครงการการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราวเพื่อตดิตาม 
ตรวจสอบ การบริหารจัดการการสำรวจและผลติ 
ปิโตรเลียมในพ้ืนท่ีพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 

 

ลำดับ ปี 2561 ปี 256๒ 
๔. โครงการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมี

ส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรบัการพัฒนาโครงการ 
สำรวจและผลติปิโตรเลียม 

โครงการสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจ 
และผลิตปโิตรเลยีม 

๕. โครงการสร้างความมั่นคงด้านพลงังานโดยการบริหาร
จัดการทรัพยากรปิโตรเลียมอย่างเป็นธรรม (Flagship 
Project) 

โครงการบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ 
ในพื้นที่เป้าหมาย (Flagship Project) 

๖. โครงการบรูณาการงานด้านถ่านหนิโดยรวมของประเทศให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

โครงการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

๗. โครงการพัฒนามาตรฐานการรื้อถอนสิ่งติดตั้งท่ีใช้ในการ
ประกอบกิจการปโิตรเลยีมสำหรับประเทศไทย 

โครงการการจัดทำแนวทางการกำกับดูแลและการตรวจสอบ
ปริมาณสารปนเปื้อนในอุปกรณ์จากการรื้อถอนสิ่งติดตั้งใน 
การประกอบกิจการปิโตรเลียม 

๘. โครงการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและการมสี่วน
ร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี เพื่อรองรับการพัฒนาถ่านหิน 

โครงการจดัทำระบบค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียม
และผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ (SRB) ผ่าน Web 
Application 

๙.  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและโปรแกรม
สำหรับรับส่งข้อมลูอิเล็กทรอนิกสผ์่านระบบ National Single 
Window (NSW) ในการพิจารณาและแจ้งผลการบริการตาม
มาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 

 ๑.๑.๒ ผลการดำเนินงานในรอบ ๒ ปี 
• แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan 2018) ตามแผน TIEB 

(๑) จากผลการดำเนินงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่ผ่านมาได้ผู้รับสัญญาในการเปิด
ยื่นให้ขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลง G1/61 และ G2/61 นั้น จะสามารถรักษาระดับการผลิตจากแผนเดิม 
(Gas Plan 2015 Rev. 2) ที่ในปี 2579 ผลิตได้เพียง 252 ล้าน ลบ.ฟุตต่อวัน เป็นแผนใหม่ (Gas Plan 2018) ในปี 
2580 ผลิตได้อยู่ที่ 1,500 ล้าน ลบ.ฟุตต่อวัน 

(๒) ผลการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของแปลง G1/61 และ G2/61 
โดยมีการลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 
    ๒.๑) บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (60%) และบริษัท เอ็มพี จี2 
(ประเทศไทย) จำกัด (40%)  แหล่งก๊าซธรรมชาติกลุ่มเอราวัณ (วันที่ 24 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2575)  
ไม่ต่ำกว่า 800 mmscfd 



๗ 

 

    ๒.๒) บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (100%) แหล่งก๊าซธรรมชาติ
กลุ่มบงกช (วันที่ 24 เมษายน 2565 - 7 มีนาคม 2566 ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันและระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 
2566 ถึงวันที ่30 เมษายน 2575 ไม่ต่ำกว่า 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) ไม่ต่ำกว่า 700 mmscfd 

(๓) แหล่งก๊าซในสัมปทานที่จะสิ้นอายุลงในปี ๖๕ – ๖๖ มีกำลังการผลิตรวม = ๗๖% 
ของการผลิตในอ่าวไทย และ = ๔๔% ของการจัดหาก๊าซของประเทศ เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ 
คาดว่าจะยังมีศักยภาพปิโตรเลียมเหลืออยู่  

 ๓.๑) แหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณ (สัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ ๑/๒๕๑๕/๕  & ๒/
๒๕๑๕/๖) แปลง ๑๐ – ๑๓ ได้รับสัมปทาน มี.ค. ๒๕๑๕ สิ้นสุดระยะเวลาผลิต ๓๐ ปี ในปี ๒๕๕๕ สิ้นสุดระยะเวลา
ผลิตที่ได้รับการต่อ ๑๐ ปี ในปี ๒๕๖๕ DCQ @ ๑,๒๔๐ ล้าน ลบ.ฟุต/วัน กำลังการผลิตจริงเฉลี่ ย ณ ปี ๒๕๕๗  
ที่ ๑,๓๕๕ ล้าน ลบ.ฟุต/วัน ผู้ได้รับสัมปทาน บ.เชฟรอนฯ และคณะ 

 ๓.๒) แหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช (สัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ ๓/๒๕๑๕/๗  & ๕/
๒๕๑๕/๙) แปลง ๑๕ – ๑๗ ได้รับสัมปทาน มี.ค. ๒๕๑๕ สิ้นสุดระยะเวลาผลิต ๓๐ ปี ในปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ สิ้นสุด
ระยะเวลาผลิตที่ได้รับการต่อ ๑๐ ปี ในปี ๒๕๖๕ และ ๒๕๖๖ DCQ @ ๘๗๐ ล้าน ลบ.ฟุต/วัน กำลังการผลิตจริงเฉลี่ย 
ณ ปี ๒๕๕๗ ที่ ๘๕๙ ล้าน ลบ.ฟุต/วัน ผู้ได้รับสัมปทาน บ.ปตท.สผ. และคณะ 

 
(๔) กิจกรรมที่ต้องดำเนินการระหว่างช่วงเตรียมการ 

1. การเจรจาข้อตกลงเข้าพื้นที่(Facility Access Agreement)  ได้ข้อตกลงฯ ภายใน พ.ค. 62 
2. การประเมินสภาพอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานท่ีติดตั้งอยู่เดิม  แจ้งความประสงค์ในการใช้สิ่งติดตั้งฯ 

ภายใน ม.ค. 63 
3. การเจรจาข้อตกลงความร่วมมอืทางการค้า(Commercial 
Agreement) 

ได้ข้อตกลงฯ ภายใน ม.ีค. 64 
 

4. การใช้อุปกรณ์การผลิตทีต่กเปน็ของรัฐร่วมกับผู้ประกอบการรายอื่น 
(Common Use of Production Facilities Agreement) 

ได้ข้อตกลงฯ ภายใน ม.ค. 65 
 

5. การเจรจาสัญญาว่าจ้างพนักงานและการส่งต่องาน 
(Staff and Job Handover Agreement) 

ได้ข้อตกลงฯ ภายใน ม.ค. 65 
 

6. การทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ 
(Gas Sales Agreement) 

ได้ข้อตกลงฯ ภายใน เม.ย. 64 
 

7. การจดัทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment Study) 

รายงานฯ ได้รับความเห็นชอบ 
ภายใน เม.ย. 64 

8. การสร้างแท่นผลิตปโิตรเลยีม  แท่นแรก สร้างแล้วเสร็จภายใน ธ.ค. 64 
9. การเจาะหลุมเพื่อเตรียมการผลิตปิโตรเลียม  เริ่มเจาะหลุมผลิต ภายใน ธ.ค. 64 
10. การยื่นขอพ้ืนท่ีผลิตปิโตรเลียม  ยื่นขอกำหนดพื้นที่ผลิต ภายใน เม.ย. 64 

• แผนงานโครงการของ ชธ. ปี 2563 
๑) โครงการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย  
2) โครงการการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสการ

ลงทุนด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ 
๓) โครงการการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเพื่อติดตาม ตรวจสอบ การบริหาร

จัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซยี 
๔) โครงการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

เพ่ือรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม* 
๕) โครงการบูรณาการการทำงานเชิงพ้ืนที่ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่เป้าหมาย* 
๖) โครงการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 



๘ 

 

๗) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมสำหรับรับส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National SingleWindow (NSW) ในการพิจารณาและแจ้งผลการบริการตามมาตรา 70 
แห่ง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 

๘) โครงการการกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการปิโตรเลียม 

๙) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินศักยภาพปิโตรเลียมสำหรับเตรียมการเปิดให้
สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ 
  ๑.๑.๓ การดำเนนิงานที่เป็นประเด็นสำคัญ Hot Issue 

• การจัดทำแผนดำเนินงานการเปิดให้ย่ืนขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รอบใหม่ 
       เป้าหมาย: เพ่ือให้มีการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบริเวณอ่าวไทย 

๑) การดำเนินการเตรียมการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ (บริเวณ
อ่าวไทย) ช่วงเตรียมการ/พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การประมูลฯ/นำเสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ ต่อคณะอนุกรรมการฯ/
คณะกรรมการฯ c]tประกาศขอบเขตพ้ืนที่แปลงสำรวจในราชกิจานุเบกษา 

๒) ประกาศกระทรวงการกำหนดรูปแบบการให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
๓) ประกาศกระทรวงเชิญชวนให้ยื่นคำขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
๔) ช่วงเวลาการเปิดประมูล (การยื่นขอสิทธิ/การพิจารณาคัดเลือก) โดยบริษัทศึกษา

ข้อมูล เพ่ือเตรียมยื่นประมูลฯ (120 วัน) และคณะทำงานฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกผู้
ชนะการประมูลฯ 

• การแก้ปัญหาพื้นที่ สปก./ป่าไม้ ในการสำรวจแหล่งก๊าซฯ บนบก 
       ๑) การแก้ไขปัญหาและการดำาเนินการปัจจุบันการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 
                  ปัจจุบัน ปพน. คณะผู้บริหาร ชธ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าหารือ ทส. และ กษ. 
ตามลำดับ เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2562 และ 18 ก.พ. 256๒ และเจ้าหน้าที่ ชธ. ได้หารือแนวทางการปฏิบัติภายใต้คำสั่ง 
คสช. ในการใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ในส่วนพ้ืนที่ที่ได้รับสัปมทานแล้วและพ้ืนที่ที่จะเปิดสัมปทานให้สิทธิสำรวจ
และผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2562  

    ๒) การแก้ไขปัญหาและการดำเนินการปัจจุบันการขออนุญาตเข้าพื้นที่ป่าไม้ 
           ปัจจุบัน ปพน. และคณะผู้บริหาร พน. ประชุมหารือร่วมกับ ปลัด ทส. และคณะ ใน
การพิจารณากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นพลังงานร่วมกัน ในส่วนของ ชธ. ได้รับมอบหมายให้หารือกรมป่าไม้ 
เพ่ือกำหนดแนวทางและข้ันตอนการดำเนินการพิจารณาอนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ เมื่อวันที่ 11 ก.พ.2562
และ ชธ. ได้ประสานสำนักการอนุญาต, กรมป่าไม้ เพ่ือติดตามและ หารือแนวทางระเบียบปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือให้ผู้รับสัมปทานสามารถเข้าพ้ืนที่ป่าไม้ และประกอบกิจการปิโตรเลียมภายใต้ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม 2514 เมื่อวันที่ 
24 มิ.ย. 2562  

• การแก้ปัญหาการรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียม 
๑) เนื่องจากสัมปทานสิ้นอายุตามสัญญาสัมปทานผู้รับสัมปทานต้องรื้อถอนตามกฎหมาย 
๒) บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด และบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย

สำรวจและผลิต จำกัด ได้ยื่นแผนการรื้อถอนเบื้องต้น และประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนให้กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ พิจารณา 

๓) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้แจ้งผลการพิจารณาให้แก่ทั้งสองบริษัท  และคณะ ให้นำ
หลักประกันการรื้อถอนมาวางต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติภายใน 120 วัน นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้ง 

๔) บริษัท เชฟรอนฯ และมิซซุยฯ และบริษัทโททาลฯ ได้แย้งและขอเข้าสู่กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ 

๕) การแก้ไขปัญหาในขณะนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ อยู่ระหว่างการเจรจาเพ่ือหาข้อยุติ
อย่างฉันมิตรและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็ได้ดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการไปควบคู่กัน 



๙ 

 

• การเดินหน้าเจรจาให้ได้ข้อยุติเรื่องพ้ืนที่อ้างสิทธิทับซ้อนไทย-กัมพูชา (OCA) 
ให้เร่งเจรจาเพ่ือบรรลุความตกลงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนโดยแบ่งพ้ืนที่

ออกเป็นสองส่วน 
๑) พ้ืนที่ทับซ้อนเหนือเส้นละติจูด 11 องศาเหนือขึ้นไป ให้แบ่งเขตทางทะเลอย่างชัดเจน

ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ 
    ๒) พ้ืนที่ทับซ้อนใต้เส้นละติจูด 11 องศาเหนือลงมา ให้พัฒนาพื้นที่ดังกล่าวร่วมกัน 

โดยให้ดำเนินการตามข้อ 1. และ 2. ไปพร้อมกันโดยไม่แบ่งแยกและให้ตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเทคนคิไทย-

กัมพูชา 

 ๑.๑.๓ การจัดการเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
      สรุปปริมาณเรื่องข้อร้องเรียนปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๕ เรื่อง และปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
จำนวน ๓๑ เรื่อง 

 ๒. ข้อสังเกตของที่ประชุม 
 ๒.๑ กรณีการรื้อถอนแท่นปิโตรเลียม  
  ๒.๑.๑ คตป.พน. สอบถามประเด็นการรื้อถอนแท่นของแหล่งบงกช-เอราวัณ ของผู้รับสัมปทานเดิมคือ
บริษัทเชฟรอนฯ ในช่วงเปลี่ยนผ่านมาสู่บริษัท ปตท.สผ. ผู้ได้รับสัมปทานรายใหม่จะมีผลกระทบต่อการผลิตปิโตรเลียม
ของประเทศในอนาคตหรือไม ่อย่างไร 
  ๒.๑.๒ อชธ. (นางเปรมฤทัยฯ) ชี้แจงว่าผู้รับสัมปทานเดิมเมื่อจะสิ้นสุดสัญญาและไม่ได้รับการต่อ
สัญญาทางบริษัทฯก็จะลดกำลังการผลิตลง ชธ. จะมีการบริหารจัดการและประสานการดำเนินงานเพ่ือให้บริษัท 
เชฟรอนฯ ผู้รับสัมปทานรายเดิม และบริษัท ปตท.สผ. ผู้ได้รับสัมปทานรายใหม่ทำงานร่วมกันในช่วงเปลี่ยนผ่านเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของประเทศ แต่อย่างไรก็ตามมีประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานใน
ภาพรวมได้ คือ บริษัท เชฟรอนฯ และมิซซุยฯ และบริษัทโททาลฯ ได้มีการโต้แย้งและขอเข้าสู่กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำรวจ ผลิต และอนุรักษ์ปิโตรเลียม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการดำเนินการของ ชธ. แต่เพียงฝ่ายเดียวหรือไม่ จึงเป็นประเด็นแย้งในเรื่องกฎหมาย  
  ๒.๑.๓ คตป.พน. มีข้อสังเกตว่าประเด็นที่บริษัทฯ ผู้ได้รับสัมปทานเดิมโต้แย้งมาเป็นประเด็นที่บริษัทฯ 
เข้าใจว่าจะต้องจ่ายค่ารื้อถอนแท่นปิโตรเลียม ทั้งในส่วนที่ภาครัฐขอใช้ประโยชน์ต่อด้วยใช่หรือไม่ 
  ๒.๑.๔ อชธ. (นางเปรมฤทัยฯ) ชี้แจงว่าค่ารื้อถอน ชธ. ไม่ได้เก็บจากบริษัทฯทั้งหมด แต่จะพิจารณา
จากข้อเท็จจริงว่าแท่นปิโตรเลียมมีการใช้งานมาแล้วกี่ปี ภาครัฐจะใช้ประโยชน์ต่ออีกกี่ปี แต่ที่บริษัทฯ ผู้ได้รับสัมปทาน
เดิมโต้แย้งคือหลักเกณฑ์นี้ไม่ได้มีการแก้ไขที่สัญญาสัมปทานเดิม และไม่เห็นด้วยกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการสำรวจ ผลิต และอนุรักษ์ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๕๕  

 ๒.๒ กรณีการนำเข้าก๊าซ LNG 
  - ค.ต.ป.พน. มีข้อสังเกตว่าการนำเข้าก๊าซ LNG ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ชธ.ได้มีการเข้าไป
กำกับดูแลหรือไม่ หากมองว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจเนื่องจากมีหน่วยงานของรัฐกำกับดูแล  
แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่บริษัทเอกชนนำเข้าก๊าซ LNG แล้วไม่มีหน่วยงานราชการเข้าไปกำกับดูแลตรวจสอบได้เป็นเรื่องที่
อาจจะไมถู่กต้องจึงขอฝากประเด็นเรื่องนี้ไว้ 

 ๒.๓ กรณีแผนงาน/โครงการของ ชธ. ที่ดำเนินการในพื้นที่ 
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  ๒.๓.๑ ค.ต.ป.พน. สอบถามโครงการด้านสังคมเกี่ยวกับเรื่องปะการังเทียมที่ ชธ. ดำเนินการในพ้ืนที่เกาะ
พะงันว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ เนื่องจากเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ชาวบ้านในพ้ืนที่ต้องการปะการังเทียม 
เพ่ือป้องกันเรือประมงขนาดใหญ่เข้ามาจับปลา หากโครงการฯ ประสบผลสำเร็จ ชธ. ควรต้องทำการประชาสัมพันธ์ 
  ๒.๓.๒ ผู้แทน ชธ. (นางสาวพัชรีฯ) รายงานว่าโครงการปะการังเทียมที่ ชธ.ดำเนินการภายใต้ชื่อมูลนิธิ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติประสบผลสำเร็จดีมาก โดยชาวบ้านให้ข้อมูลว่าหลังจากที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วปลาที่สูญพันธุ์ 
ไปจากพ้ืนที่ได้กลับมา และชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้จากอาชีพประมงเพ่ิมมากขึ้น 

 ๓. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน. ในประเด็นต่างๆ จากที่ได้รับฟังรายงานจาก ชธ. ดังนี้ 
 ๓.๑ กรณีการรื้อถอนแท่นปิโตรเลียม 
  ๓.๑.๑  ชธ. ควรเชิญทุกฝ่ายมาหารือร่วมกันในลักษณะของการจัดตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทำงาน โดยมีผู้แทนบริษัทเชฟรอนฯ บริษัท ปตท.สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมดำเนินงานเพ่ือให้รับรู้
ร่วมกันทุกฝ่ายและเพ่ือไม่ให้ช่วงเปลี่ยนผ่านเกิดผลกระทบต่อการผลิตปิโตรเลียมของประเทศ 
  ๓.๑.๒ ชธ. ควรดำเนินการการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและสังคมได้รับทราบตั้งแต่เริ่มต้นถึง
ขั้นตอนการดำเนินงานที่ ชธ. ได้ดำเนินการ รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆ เพราะหากในอนาคตเกิดผลกระทบกรณีก๊าซ
ธรรมชาติลดลงบางช่วงเวลา จำเป็นจะต้องนำพลังงานประเภทอ่ืนมาทดแทนอาจส่งผลต่อรายได้ของประเทศ  

  ๓.๒ แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ 
  ๓.๒.๑ ค.ต.ป.พน. เห็นว่าแหล่งชุมพรเป็นแหล่งที่มีศักยภาพด้านก๊าซธรรมชาติมาก ขอให้ ชธ.
พิจารณาว่ามีแนวทางใดบ้างที่จะสามารถเข้าไปดำเนินการสำรวจในพ้ืนที่  เนื่องจากมีประเด็นที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ ห้ามดำเนินการสำรวจปิโตรเลียมในพ้ืนที่โดยให้เหตุผลว่าอาจจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมเกิดฝุ่นใน
ทะเล ส่งผลกระทบต่อปะการังในพ้ืนที่ ค.ต.ป.พน. มีความเห็นว่าถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปสำรวจในพื้นที่เห็นควร
ให้ ชธ.ทำเรื่องเสนอเข้า ครม. เป็นเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเพ่ือให้สามารถดำเนินการสำรวจและขุด
เจาะปิโตรเลียมต่อไปได้ 

 ๔. มติที่ประชุม 
  รับทราบผลการดำเนินโครงการ/แผนงานของ ชธ. และขอให้ ชธ. สรุปประเด็นปัญหาช่วงเปลี่ยนผ่าน
จากผู้ รับสัมปทานรายเดิม (บริษัท เชฟรอนฯ) และผู้ ได้ รับสัมปทานรายใหม่  (บริษัท ปตท .สผ.) ว่า ชธ.  
ได้มีการดำเนินการอย่างไร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการอะไรอย่างไรไปแล้วบ้างโดยขอให้ ชธ. จัดส่ง
ข้อมูลดังกล่าวมาท่ีฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.พน. ต่อไป 

 ๕. การตรวจเยี่ยมกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) 

 ๕.๑  สาระสำคัญ 
  นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวต้อนรับคณะ ค.ต.ป.พน. และมอบหมาย
ผู้แทน ธพ. (นางภาวนา  มานะเวช) เป็นผู้แนะนำผู้บริหารเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆของ ธพ. รวมถึงนำเสนอผลการ
ดำเนินงานและแผนงานที่สำคัญ ดังนี้ 
  ๕.๑.๑ ด้านงบประมาณ 
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  ๕.๑.๒ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมธุรกิจพลังงานสำคัญ 
   (๑) พรบ. น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   (๒) พรบ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๕.๑.๓ ภารกิจตามกฏหมาย 
   (๑) ความปลอดภัย (กำกับดูแล และพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัย) 
   (๒) การค้าและการสำรองน้ำมัน (กำกับดูแลการค้าน้ำมันและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง) 
   (๓) คุณภาพและมาตรฐาน (กำหนด ควบคุม และพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง 
ตรวจสอบทดสอบ รับรองมาตรฐานคุณภาพ) 
   (๔) สนับสนุน (ส่งเสริม วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลด้านน้ำมันเชื้อเพลิง) 
  ๕.๑.๔ ผลการดำเนินงานในรอบ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒) 

ภารกิจ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน สอดคล้อง
กับนโยบาย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

น้ำมัน ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาระบบการ
ขนส่งน้ำมันทางท่อ 

√ √ - สายเหนือ บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) 
1. คลังน้ำมัน จ.พิจติร และระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อระยะ
ที่ 1 (อยุธยา - พิจิตร) เปิดดำเนินการแล้ว 
2. คลังน้ำมัน จ.ลำปาง มีความก้าวหน้าการก่อสร้าง ร้อยละ 88 
3. ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อระยะที่ 2 (กำแพงเพชร - 
ลำปาง) มีความก้าวหน้าการก่อสรา้ง ร้อยละ 62 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 พน 

    - สายตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ไทยไปปไ์ลน์ เนต็เวิร์ค 
จำกัด (TPN) ได้รบัความเห็นชอบในการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ (ระยะที่ 1 : 
ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) เมื่อ 20 ส.ค.2562 

 

ภารกิจ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน สอดคล้อง
กับนโยบาย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

รองรับสภาวะ
วิกฤติ 

การซ้อมแผนบริหาร
จัดการ 
กรมธุรกิจพลังงานใน
สภาวะวิกฤติ (Business 
Continuity 
Management : BCM) 

 √ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ระหว่างวันท่ี 6 – 7 ก.พ. 2562 
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 40 คน 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 พน 

การค้าและ
การสำรอง 

การศึกษาเพื่อกำหนด
แนวทาง 
การสำรองน้ำมันทาง
ยุทธศาสตร ์

√ √ ๑. ระยะเวลาดำเนินการ 25 มิ.ย. 2561 – 24 ม.ค. 2562 
๒. คณะกรรมการตรวจรับผลการศึกษาเมื่อ 4 มิ.ย. 2562 
๓. ผลการศึกษา จำนวนวันสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสม
ของไทย คือ 53 วัน 
๔. ธพ. รายงานผลการศึกษาฯ พรอ้มเสนอความเห็นต่อ  
รมว.พน. ทราบแล้ว 
๕. ธพ. อยู่ระหว่างเตรียมเข้าพบ รมว.พน. เพื่อนำเสนอผล
การศึกษาและขอรับนโยบายต่อไป 

ยุทธศาสตร์
ที่ 2 พน 

คุณภาพ
น้ำมัน 

การยกระดับ
ความสามารถ 

√ √ อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามคู่มอืคุณภาพ คู่มือปฏิบัติงาน 
วิธีการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการรับรอง  

ยุทธศาสตร์
ที่ 2 พน. 
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ทางวิชาการของ
ห้องปฏิบัติการ 
ด้านการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง 
ตามมาตรฐาน ISO 
17025 

ISO/IEC 17025 ฉบับลา่สดุ ISO/IEC 17025:17  
เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองจาก สมอ. ต่อไป 

ส่งเสริม
พลังงานท่ี
ยั่งยืนเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมการใช้
น้ำมันไบโอดีเซล B20 

√ √ - ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562 กำหนดราคา B20 ตำ่กว่า B7  
ที่ 3 บาท/ลิตร 
- ปรมิาณการใช้น้ำมนั B20 ก.ย. 2562 อยู่ที่ 7.37 ลา้นลิตร/วัน 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3 พน. 

   ๕.๑.๕ โครงการสำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   (๑) การศึกษาความเหมาะสมการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อเพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (งบประมาณ ๘.๙ ล้านบาท) 
        วัตถุประสงค์ ศึกษาความเหมาะสมการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ เพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันในการขนส่งน้ำมันไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 
        ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายและจัดส่งน้ำมันโดยมี 
แนวทางการต่อขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อที่มีความเหมาะสมไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้าน
พลังงานให้กับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาค CLMV และโครงการฯมีความคุ้มค่าในการลงทุน เพ่ือการส่งออกน้ำมันไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ้านและส่งเสริมให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประเทศที่สร้างรายได้จากการพาณิชยกรรม โดยเป็น
ศูนย์กลางการจัดส่งและจำหน่ายน้ำมันของภูมิภาค (Oil Logistics/Trading Hub) 
   (๒) การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านวิศวกรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายควบคุม
น้ำมันเชื้อเพลิง (งบประมาณ ๑.๙๗ ล้านบาท) 
         วัตถุประสงค์  เพ่ื อสร้ างความรู้ ค วาม เข้ า ใจของผู้ ปฏิ บั ติ งานและหน่ วยงาน 
ที่เก่ียวข้องของแต่ละหลักสูตรเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
        ผลที่คาดว่าจะได้รับ เจ้าหน้าที่ของกรมธุรกิจพลังงาน พลังงานจังหวัด  และเจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้อง มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง 
     
    
  ๕.๑.๖ แผนการดำเนินงานทีเ่ป็นประเด็นสำคัญ Hot Issue และสอดคล้องกับนโยบาย พน. 
   (๑) แผนงานส่งเสริมการใช้ดีเซลหมุนเร็ว B10 และแผนงานการจัดทำมาตรการกำกับดูแล 
Stock B100 ( รวมถึงการมี Marker ใน CPO ) 
                 นโยบายปรับสมดุลปาล์มเพื่อความยั่งยืนของกระทรวงพลังงาน 

   แผนดำเนินการ  

   ประชุมผู้ค้าน้ำมันดีเซล - ผู้ค้ามีความพร้อมและสนับสนุนใหน้้ำมันดีเซล B10 เป็นดีเซลฐาน

โดยขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันให้เพิ่มปริมาณการจำหน่ายดีเซลหมุนเร็ว B10 ในสถานีบริการ (๑ ต.ค. ๖๒) ทุกคลังของ

ผูค้้าน้ำมันมีการผลิต B10 (๑ ม.ค. ๖๓) และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 มีจำหน่ายในสถานีบริการทุกสถานี (๑ มี.ค. ๖๓) 

    ประชุมผู้ผลิต B100  -  สามารถผลิต B100   (MG. 0.4 ได้ ประมาณ   6.9 ล้านลิตร/วัน (83%)) 

โดย ประกาศกำหนดลักษณะและคุณภาพไบโอดีเซล (B100) เหลือชนิดเดียว  (๑ ธ.ค. ๖๒) 

   ประชุมค่ายรถยนต์-รถดเีซล 10.5 ล้านคัน  และค่ายรถแจง้ใช้ดีเซล B10 ได้ 5.3 ล้านคัน (50%) 
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   (๒) แผนงานการจัดทำมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิง Euro 5 
   กระทรวงพลังงาน โดยกรมธุรกิจพลังงานมีภารกิจหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานคุณภาพของ 
น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ทั่วประเทศ และเร่งรัดให้โรงกลั่นจัดทำแผนการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลและบนซินจากระดับ
เทียบเท่ายูโร 4 ในปัจจุบันเป็นระดับเทียบเท่ายูโร 5 และเพ่ิมกำลังการผลิตดีเซลคุณภาพเทียบเท่ายูโร ๕เปรียบเทียบ
กับความต้องการใช้ของประเทศ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 ขั้นตอนการดำเนินงาน กำหนดแล้วเสร็จ 
๑. กรมควบคุมมลพิษ  
    ๑.๑ แจ้งมติ ครม.เห็นชอบการปรับปรุงมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงปรับปริมาณกำมะถัน
จากไม่เกิน ๕๐ PPM เป็นไม่เกิน ๑๐ PPM  
    ๑.๒ แจ้งมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เห็นชอบการปรับปรุงมาตรฐานน้ำมัน
เชื้อเพลิง โดยปรับปริมาณสารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน ในน้ำมันดีเซล จากไม่
เกิน ๑๑% โดยน้ำหนักเป็นไม่เกิน ๘% โดยน้ำหนัก 

 
๑ ต.ค. ๖๒ 

 
๑๙ ก.ย. ๖๒ 

๒. จัดทำร่างประกาศมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิง EURO 5 สัปดาห์ที่ ๒ ของ พ.ย. ๖๒ 
๓. รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

สัปดาห์ที่ ๒ ของ ธ.ค. ๖๒ 

๔. อธพ. ลงนามในร่างประกาศมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิง EURO 5 สัปดาห์ที่ ๒ ของ ธ.ค. ๖๒ 
๕. ลงประกาศมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิง EURO 5 ในราชกิจจานุเบกษา ภายใน ธ.ค. ๖๒ 
๖. ประกาศมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิง EURO 5 มีผลบังคับใช้ ๑ ม.ค. ๖๗ 
 
 
 
 

(๓) แผนงานการเชื่อมต่อระบบท่อขนส่งน้ำมันระหว่าง FPT กับ Thappline อ.เชียงราก
น้อย จ.พระนครศรีอยุธยาและผลการหารือการเชื่อมต่อท่อขนส่งน้ำมันของเอกชนทั้ง ๒ ราย 
    (๓.๑) ประสานการหารือร่วมกันระหว่าง บริษัท FPT และบริษัท Thappline ว่าจะ
ได้ข้อสรุปอย่างไร ภายใน มี.ค ๖๓ ผลการดำเนินงานมีการหารือเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบท่อขนส่งน้ำมันกับ บริษัท 
ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (THAPPLINE) จำนวน ๑ ครั้ง และกับบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) จำนวน ๑ 
ครั้ง บริษัท FPT แจ้งว่า มีความประสงค์ที่จะการเชื่อมต่อระบบท่อขนส่งน้ำมันกับ บริษัท THAPPLINE ที่ อ.เชียงราก
น้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยบริษัทได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม และว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ืออกแบบ
ด้านวิศวกรรมแล้ว และแจ้งว่า การเชื่อมต่อยังมีประเด็นปัญหาที่ต้องหารือร่วมกัน เช่น ปัญหาด้านการ operation  
ซึ่งควรเป็นไปในลักษณะของ single operator ปัญหาเกี่ยวกับการอาจเข้าข่ายข้อห้ามตาม  พรบ. การแข่งขันทาง
การค้า เป็นต้น 

ปี สัดส่วน 
2567 ๑๐๐%  (1,800 ล้านลิตรตอ่วัน 
2566 7๒% (1,300 ล้านลิตรต่อวนั) 
2565 56% (1,000 ล้านลิตรต่อวนั) 
2564 25% (500 ล้านลิตรต่อวัน) 



๑๔ 

 

    (๓.๒) รายงานผลการหารือให้ผู้บริหารระดับสูง พน. ทราบ ภายใน พ.ค. ๖๓ 

   (๔) แผนงานการบริหารชนิดน้ำมันเชื้อเพลิงเอทานอล 
    เป้าหมาย ผลักดันการใช้เอทานอลให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผน AEDP 
    ผลการดำเนินงาน  
    ๑. อยู่ในระหว่างการจัดทำบทวิเคราะห์ผลกระทบในภาพรวมของการส่งเสริมการใช้
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 20 

๒. รับฟังความคิดเห็นกับกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2562 

   (๕) แผนงานการปรับปรุง Oil Plan 
    เป้าหมาย ให้ประเทศมีน้ำมันเชื้อเพลิงใช้อย่างเพียงพอ มีราคาที่ เหมาะสม  
มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม     
    ผลการดำเนินงาน กยผ. อยู่ระหว่างนัดหมายกับ สนพ. และ พพ. เพ่ือหารือประเด็น ดังนี้ 
      1) การพยากรณ์ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของไทยและของโลกในอีก 20 ปี ข้างหน้า 
      2) ผลกระทบต่อการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดจากการใช้ EV   
      3) การคาดการณ์การใช้ E20 E85 B10 และ B20 
      4) แผนรองรบักรณี พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันไม่สนับสนุนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ 

   (๖) แผนงานการกำหนดนโยบายช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
    เป้าหมาย เพ่ือช่วยเหลือร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือนและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
    ผลการดำเนินงาน  ปตท. ได้เปลี่ยนรูปแบบการช่วยเหลือโครงการบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือนมาให้สิทธิ์กับผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐโดยตรง โดยมีเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 

• ให้ความช่วยเหลือกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการ LPG และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีจำนวน 88,189 ราย (จากผู้
ลงทะเบียนในโครงการเดิมประมาณ 408,000 ราย แต่ใช้จริงเดือนละ 
123,000 ราย) 

• ไดร้ับสิทธิ์ซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาท/คน/เดือน (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) 
• ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้บริการผ่านร้านค้าก๊าซทุกร้านที่ติดตั้งเครื่อง EDC ภายใต้

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปัจจุบันมีจำนวน 2,001 ร้าน 
• ปตท. จะพิจารณารูปแบบการช่วยเหลือหลัง ธ.ค.๖๒ ตามมติของที่ประชุม

คณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (อยู่ระหว่างการพิจารณา) 
• ปตท. และ ธพ.ศึกษาผลกระทบและปัญหาของโครงการ เช่น ปัญหาของกลุ่ม

ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารที่ไม่มีสิทธิ์ และจำนวนร้านค้าที่ยังไม่ได้รับการ
ติดตั้งเครื่อง EDC (อยู่ระหว่างการศึกษา) 

• ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ปตท. ธพ. กรมบัญชีกลาง และธนาคารกรุงไทย) 
เพ่ือพิจารณาแนวทางการขยายระยะเวลาโครงการ (ต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒) 

 ๖. ข้อสังเกตของที่ประชุม 
  ๖.๑ โครงการที่ ธพ. ดำเนินการในปีท่ีผ่านมา 



๑๕ 

 

   ๖.๑.๑ ค.ต.ป.พน. สอบถามว่าโครงการที่ ธพ. ดำเนินการในปีที่ผ่านมาทุกโครงการมีการติดตามผล
การดำเนินการทุกปีหรือไม่ เช่น โครงการฝึกอบรม เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบตามภารกิจของ ธพ.  
ไปแล้วสามารถปฏิบัติงานได้จริงหรือไม่ 
   ๖.๑.๒ ผู้แทน ธพ. (ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ชี้แจงว่ามีการประเมินเริ่มต้นก่อนการอบรมว่าผู้รับ
การฝึกอบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของ ธพ. มากน้อยเพียงใด แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการฝึกอบรมจาก ธพ. ไปแล้วมีการโยกย้ายหรือลาออก หน่วยงานผู้ได้รับมอบภารกิจงาน ธพ. ก็
จะขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภารกิจของ ธพ. ดังนั้น ธพ. จึงจำเป็นจะต้องมีการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากร
ของ สพจ. และ อปท. ทุกปี 
  ๖.๒ กรณีการส่งเสริมการใช้ดีเซลหมุนเร็ว B10 
   ๖.๒.๑ ค.ต.ป.พน.มีข้อสังเกตว่าผู้ประกอบการสถานีน้ำมันจะต้องเพ่ิมหัวจ่าย B๑๐ เพ่ิมจากเดิมที่มีหัว
จ่าย B๗ อยู่แล้วจะเป็นการเพ่ิมภาระให้กับทางผู้ประกอบการหรือไม่ และ ธพ. ได้ทำการศึกษาหรือไม่ว่า B๑๐ สามารถ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มได้เป็นปริมาณมากน้อยเพียงใด 
   ๖.๒.๒ ผู้แทน ธพ. (ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ชี้แจงว่า ในอนาคตจะปรับเปลี่ยน B๑๐ ให้เป็น
ฐานของน้ำมันดีเซล แต่ B๗ จะเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้า ซึ่งจะมีจำหน่ายบางสถานีบริการเท่านั้น และการสนับสนุน 
B๑๐ จะสามารถช่วยดูดซับ CPO ที่มีอยู่ในระบบเป็นอัตราส่วน ๒ ใน ๓  
   ๖.๒.๓  จากการรับฟังรายงาน ค.ต.ป.พน. เห็นว่าการสนับสนุนน้ำมันดีเซล B๑๐ เป็นโครงการที่ดีมี
ความสำคัญเนื่องจากสามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มให้สามารถขายปาล์มดิบในราคาที่สูงขึ้น อีกทั้งโครงการนี้
สามารถช่วยดูดซับ/ลด CPO ที่มีอยู่ในระบบได้ในปริมาณมากเป็นอัตราส่วน ๒ ใน ๓ 

๘. มติที่ประชุม 
  รับทราบผลการดำเนินโครงการ/แผนงานของกรมธุรกิจพลังงานและขอให้ กรมธุรกิจพลังงาน 
จัดทำแผน Oil Plan แล้วเสร็จขอให้จัดส่งให้กับ ค.ต.ป.พน. เพ่ือนำมาศึกษารายละเอียดต่อไป    
ระเบียบวาระที่ ๕.๒  กำหนดการประชุม ค.ต.ป.พน. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ และตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

 ในสังกัด พน. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ กฟผ. 
๑. สาระสำคัญ 

ฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.พน. เสนอกำหนดการประชุม ค.ต.ป.พน.ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ และการตรวจ
เยี่ยมบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และกำหนดการ
ตรวจเยี่ยมการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไปให้ที่ประชุม
พิจารณา 

 
 

๒. มติที่ประชุม 
เห็นชอบกำหนดการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ และตรวจเยี่ยมบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

ในวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และกำหนดการตรวจเยี่ยมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ เป็นต้นไป ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ 

 ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ   

๑. สาระสำคัญ 



๑๖ 

 

  ฝ่ายเลขานุการฯ (นายประเทือง ชะอุ่ม) เสนอ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการตรวจเยี่ยมโครงการของ 
กฟผ. ใน สปป.ลาว คือ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อย แขวงจำปาสัก เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
ค.ต.ป.พน. เคยเดินทางไปตรวจเยี่ยมแล้วแต่ขณะนั้นโครงการอยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ ยังไม่แล้วเสร็จ  
จึงเห็นควรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมเพ่ือติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ หากเห็นชอบฝ่ายเลขานุการฯ จะได้ประสาน 
กฟผ. และจัดทำกำหนดการตรวจเยี่ยม ต่อไป 

๒. มติที่ประชุม 
เห็นชอบตามท่ีฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ 

 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐    น. 

 
                                           

          
 

           (นางมยุเรศ  เชยปรีชา) 
           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้จัดทำรายงานการประชุม 

       (นายประเทือง  ชะอุ่ม) 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
 
 

(นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ) 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้สอบทานรายงานการประชุม 
  



๑ 

 

รายงานการประชุม ค.ต.ป.พน. ครั้งที่ ๔/๒๕6๓  
และสรุปการติดตามตรวจสอบและประเมินผลเชิงพื้นที่ ณ จังหวัดพิษณุโลก และกำแพงเพชร 

ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓   

ผู้มาประชุม (คณะกรรมการฯ) 
1. นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์    ประธานกรรมการฯ 
2. นายอำนวย  ทองสถิตย์    กรรมการฯ 
3. นายทรงภพ  พลจันทร์    กรรมการฯ 
4. นางพูนทรัพย์  สกุณี    กรรมการฯ 
5. นายประภาส  วิชากูล    กรรมการฯ 
6. นายทวารัฐ  สูตะบุตร    กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 
รักษาราชการแทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 

7. นายประเทือง  ชะอุ่ม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ   

๘. นางมยุเรศ  เชยปรีชา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตาม 
 กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายกฤชชัย  อุทิศผล      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๒. นายอดิศร  วันเปรียงเถาว์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

     ๓.  นางสาวชนิตา  ชื่นนาเสียว    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
 ๑. สาระสำคัญ 
 ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และขอให้ที่

ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

๒.   มติที่ประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองเพื่อทราบ 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องสืบเนื่อง/ติดตา 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
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 5.1  การคัดเลือกแผนงานโครงการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. สาระสำคัญ   

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการที่จะติดตาม ตรวจสอบฯ ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ตามแนวทางที่ ค.ต.ป. กำหนด เพ่ือจัดส่งแผนงาน/โครงการที่คัดเลือกให้ ค.ต.ป. ภายในวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๖๓ 

ประเด็นการตรวจสอบ ฯ  
ปี ๒๕๖๓ 

โครงการ 

๑. เลือกประเด็นการตรวจสอบโดยอิสระ อย่าง
น้อย ๑ ประเด็น 
o เป็นประเด็น (issue) สำคัญของกระทรวงที่สะท้อน

ผลก ารป ฏิ บั ติ ง าน (performance) ใน ภ าพ รวม ขอ ง
กระทรวง 
o สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔) เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน นโยบายรัฐบาล (นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน และ
นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง) ยุทธศาสตร์กระทรวง/แผนงาน
บูรณาการ 
o เป็ นประเด็นที่ อยู่ ระหว่างดำเนินการ (Ongoing 

Process) 

๑. โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร
ในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
- ๒๕๖๓ (สสช.) (๗๓.๑๘ ลบ.)  (๑๐๑ ลบ.) 
๒. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 
(ส่วนท่ี ๒)(สนพ.) ๔๓.๒๙ ลบ. 
๓. โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภยัแล้ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ –
๒๕๖๐ (สสช.) ๕๒๐ ลบ. 
๔. โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาล
ของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (พพ.) 
๑,๐๗๑ ลบ. 
๕. โครงการส่งเสรมิการใช้ระบบควบคุมอัติโนมตัิและระบบ Internet 
of thing ร่วมกับอุปกรณ์ประหยดัพลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (พพ.) 
๒๓๖ ลบ. 
๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (พพ.) ๔,๐๕๕ ลบ. 
๗. โครงการส่งเสรมิการจดัการพลงังานและเพิ่มประสิทธิภาพใน
โรงพยาบาลภาครัฐนอกข่ายควบคมุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (พพ.) ๒๐๓ 
ลบ. 
๘. โครงการส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบมาตรการอดุหนนุผล
การประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (พพ.) ๕๔๓ ลบ. 

๒. เลือกประเด็นการตรวจจากตัวชี้ วัดระดับ
กระทรวง อย่างน้อย ๑ ตัวชี้วัด 
ควรเป็นตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการเพื่อให้เกิด
การบูรณาการการทำงานร่วมกันและเป็นตัวช้ีวัดที่สำคญั
เกิดผลกระทบในวงกว้าง 

 - ตัวช้ีวัดระดับกระทรวงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจาก
สำนักงาน กพร. ยังไม่ได้จัดประชุม ดังนั้น กพร.กระทรวงจึงยังไม่ได้
กำหนดตัวช้ีวัดระดับกระทรวง  ทั้งนี้ฝ่ายเลขาฯ จะดำเนินการติดตาม
ตัว ช้ีวัดระดับกระทรวงจาก กพร .กระทรวงเพื่ อมานำเสนอให้
คณะกรรมการฯ พิจารณา ต่อไป 

๒.   มติที่ประชุม 
 คณะกรรมการฯ เห็นชอบและพิจารณาคัดเลือกประเด็นการตรวจสอบโดยอิสระ จำนวน ๒ โครงการ คือ ๑. โครงการเพ่ิม

สมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ และ ๒. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ (ส่วนที่ ๒) 

 ๕.๒  ตรวจเยี่ยม สพจ.พิษณุโลก พร้อมรับฟังสรุปผลการดำเนินโครงการลดใช้พลังงานใน
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ส่วนที่ ๒ และโครงการต่างๆ ที่ สพจ.พิษณุโลก ดำเนินโครงการ 
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 1.   สาระสำคัญ 

  พลังงานจังหวัดพิษณุโลก (นายณัทกร ยุทธทัตพล) กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงพลังงาน และมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการนำเสนอผลการ
ดำเนินงานในด้านต่างๆ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 
๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทีส่ำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก สรุปได้ดังนี้ 
    ๑)  งบ สป.พน.    ได้รับ     ๘.๓  แสนบาท  เบิกจ่ายแล้ว   ๒.๓  แสนบาท   คิดเป็น  ๒๗.๖๒ % 
    ๒)  งบกรมธุรกิจพลังงาน ได้รับ     ๒.๘  แสนบาท  เบิกจ่ายแล้ว    ๖.๕ หมื่นบาท   คิดเป็น  ๒๓.๔๕ % 
    ๓)  งบกองทุนฯ  ได้รับ     ๕.๒  แสนบาท  เบิกจ่ายแล้ว   ๓.๙  แสนบาท   คิดเป็น  ๗๕.๒๒ % 
๑.๒ โครงการและภารกิจที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    ๑) โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล
และวิสาหกิจชุมชน ดำเนินโครงการใน ๒ กลุ่ม คือ 

(๑.๑) กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท. บริหารจัดการพลังงานที่ดี ชุมชนเก่าปี  ๒๕๖๒
ดำเนินการใน ๒ อปท. ได้แก่ ทต.ปลักแรด อ.บางระกำ และอบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก สำหรับชุมชนใหม่  
ปี ๒๕๖๓  ดำเนินการใน ๒ อปท. ได้แก่ ทต.ไทรย้อย  อ.เนินมะปราง และอบต.นครชุม อ.นครไทย ปัจจุบัน
ดำเนินการจัดประชุมไปแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบัญชีครัวเรือน การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
และจัดกิ จกรรมรณ รงค์ด้ านการปฏิ บั ติ งาน  ในภาพรวมการดำเนิ น งาน เป็ น ไปตามแผนงาน 
ที่กำหนด และจะแล้วเสร็จภายใน ก.ย. ๒๕๖๓ 

(๑.๒) โรงเรียนพลังงานชุมชน ดำเนินการใน ๑ โรงเรียน ได้แก่ ร.ร. วังน้ำคู้ศึกษา ต.วังน้ำคู้  
อ.เมือง เพ่ือฝึกอบรมการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในโรงเรียนให้กับกลุ่มเยาวชน และรณรงค์สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานหรือพลังงานทดแทนในโรงเรียนหรือนอกรั้วโรงเรียน ปัจจุบันยังไม่ได้เริ่ม
ดำเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน ก.ย. ๒๕๖๓ 

๒) ข้อมูลสถานที่วิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  
 (๒.๑) วิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่านบ้านเขาปรัง ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มถ่านอัดแท่งและถ่านอัดแท่งดูดกลิ่น  

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิต  5,230 หน่วย/ปี มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนด้านพลังงาน 
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6X8  จำนวน 1  ระบบ/เตาเผาถ่าน/เตาเศรษฐกิจประยุกต์ และ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (บนหลังคา/บนพ้ืนดิน) ขนาด  15 KW (ระบบบดถ่าน - ระบบถ่านอัดแท่ง 
-ระบบไฟฟ้าภายใน, เครื่องบด, เครื่องอัด)   

(๒.๒) กลุ่มแม่บ้านตะโม่สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม กล้วยตาก, กล้วยม้วน ขนมทองม้วน 
ขนมทองพับ ปริมาณการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต (ไฟฟ้า 1,073.28 หน่วย/ปีและก๊าซ LPG  58  
กิโลกรัม/ปี) มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนด้านพลังงาน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
(บนหลังคา/บนพ้ืนดิน) ขนาด  20 KW (-แสงสว่าง –แพ็คสินค้า –ปั๊มน้ำ -ระบบไฟฟ้าภายใน -เครื่องบด)
ตู้อบฆ่าเชื้อ และบ่อแก๊สชีวภาพ 

๓) โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนที่ 2 สำนักงานพลังงาน
จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าให้คำปรึกษากับหน่วยงานอย่างน้อย 20 หน่วยงาน ในช่วงเดือน ธ.ค. ๒๕๖๒  
จากผลการดำเนินงานส่งผลให้ค่าคะแนนในระบบ E-report อยู่ที่ ๕ คะแนน ปัจจุบันการดำเนินงานเป็นไป
ตามแผนงานที่กำหนด และจะแล้วเสร็จภายใน ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓ 

 ๔) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
เคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ประจำปีงบประมาณ 2562 ไดจ้ัดกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ไปแล้ว ๙ ครั้ง จัดกิจกรรมรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยมือเรา ณ เทศบาลตำบลพลาย



๔ 

 

ชุมพล ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก (5 มิ.ย 62)ไปแล้ว ๑ ครั้ง  จัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง การลด
ต้นทุนพลังงานในครัวเรือน ไปแล้ว ๑ ครั้ง ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำจวง ต .บ่อภาค อ.ชาติตระการ  
จ.พิษณุโลก (9 ก.ค 62) และจัดนิทรรศการพลังงานเคลื่อนที่ (Energy Mobile) ไปแล้ว ๒ ครั้ง โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ 

๕) งานกรมธุรกิจพลังงาน  
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 ๖) การดำเนินโครงการประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗) ปัญหาและอุปสรรค 
❖ บางหน่วยงานได้เปลี่ยนผู้รับผิดชอบการดำเนินการกรอกข้อมูลลงในระบบทำให้ไม่สามารถกรอก

ข้อมูลลงในระบบได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามเดิม เนื่องจากไม่มีความรู้ในการดำเนินการดังกล่าว (EUI) 
❖ ผู้ประกอบการให้ความสำคัญค่อนข้างน้อย ในการให้ความร่วมมือเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทำให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ล่าช้า (กรมธุรกิจ) 
❖ การใช้ที่ดินเพื่อติดตั้งเทคโนโลยีต้องมีการอุทิศให้เป็นพื้นที่สาธารณะ ซึ่งบางวิสาหกิจชุมชน

มีพ้ืนที่น้อย (แผนชุมชน) 
❖ ขาดความร่วมมือในการเข้ารับการอบรมให้ความรู้ (แผนชุมชน) 

 ๕.๓ การติดตามตรวจสอบและประเมนิผลเชิงพื้นที ่ณ จังหวดัพิษณุโลก และกำแพงเพชร 
1.   สาระสำคัญ 

๑.1 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล
และวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (สสช./สพจ.) 



๕ 

 

๑.๑.๑)  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอัตลักษณ์กำแพงเพชร ต .เทพนิ มิตร อ.บึงสามัคคี   
จ.กำแพงเพชร (กลุ่มระบบอบแห้งฯ)  

 พลังงานจังหวัดกำแพงเพชรรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ที่ ได้ดำเนินการ  
ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอัตลักษณ์กำแพงเพชร ต.เทพนิมิตร อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชรเป็นวิสาหกิจชุมชนที่
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชรจัดทำเป็นข้อมูลสถานที่วิสาหกิจชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มคือกล้วยตาก ชุมชนได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ด้านพลังงานทดแทนไปแล้ว ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3 x 4 เมตร ระบบนี้ช่วยให้กลุ่มฯสามารถ 
ลดระยะเวลาการตากกล้วยจากเดิมใช้เวลามากกว่า ๗ วัน เหลือเพียง ๓ -๔ วัน สินค้ามีความสะอาดและสีของกล้วย
ตากได้สีตามที่ตลาดต้องการ 

(๒) ระบบไบโอแก๊ส สามารถลดปริมาณการใช้แก๊สของกลุ่มฯ จากเดือนละ ๑ ถัง  
(๑๕ กก.)/เดือน เหลือเพียง ๑ ถัง/ ๖เดือน เท่านั้น 

(๓) ระบบโซลาร์เซลสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ สามารถช่วยลดการใช้น้ำมันเบนซินได้ประมาณ  
๕ ลิตร/วัน คิดเป็นเงินประมาณ ๑๕๐ บาท/วัน (เดือนละ ๔,๕๐๐ บาท) 

ทั้งนี้ชุมชนมีความต้องการขยายผลการดำเนินงานของกลุ่มในกิจกรรมที่ จากเดิมมีเพียง
ผลิตภัณฑ์จากกล้วยตากเพียงอย่างเดียว เป็นการเพ่ิมผลิตภัณฑ์กล้วยทอด/กล้วยเบรกแตก และแป้งกล้วย ทางกลุ่มฯ
จึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนด้านพลังงานเพ่ิมเติม ดังนี้ (๑) ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด
6x8.20 เมตร จำนวน ๑ ระบบ (๒) ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6 กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ชุด (๓) เตาผลิต
ความร้อน ประเภท ไฟฟ้า ขนาด 6 กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ชุด (๔) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาด 
0.02 MW และ (๕) อ่ืนๆ (หัวแก๊สประสิทธิภาพสูงพร้อมเคส ขนาด S5 จำนวน 4 ชุด และ บ่อหมักแก๊สชีวภาพ 
ขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 1 ชุด) 

 ค.ต.ป.พน. มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. วัตถุดิบ เช่น กล้วยน้ำว้า สมุนไพรควรมาจากในพ้ืนที่/จากสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือเป็นการ

บริหารจัดการแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ไม่ควรซื้อวัตถุดิบมาจากที่อ่ืน ทำให้
กลุ่มไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ทำให้ราคาผลิตภัณฑ์สูง ผู้บริโภคอาจจะหันไปเลือกจากแหล่งอ่ืน หรือซื้อจากกลุ่ม
ที่ขายราคาถูกกว่า 

๒. ควรมีการจัดทำบัญชี และการบริหารในรูปแบบสหกรณ์ โดยควรมีการคำนึงถึงสมาชิกกลุ่มด้วย 
ให้ สมาชิ กกลุ่ มสามารถมี รายได้  และพิ จารณ าดู ว่ าปริ มาณ ในการผลิ ตสิ นค้ าควรเพ่ิ มขึ้ นหรื อไม่ ในการ 
ขยายผลการดำเนินงานของกลุ่มกลุ่มจะเพ่ิมผลิตภัณฑ์อ่ืน เช่น ต้องการขายกล้วยตาก กล้วยทอด กล้วยเบรกแตก และแป้งกล้วย เป็น
ต้น  

๓. ขอให้ สพจ.กำแพงเพชร พิจารณาสนับสนุนและผลักดันให้กลุ่มฯเป็นสถานีพลังงาน
ชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินงานด้านพลังงานในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร 

๔. เห็นว่าหากเป็นความต้องการของประชาชนที่ต้องการขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน  
เพ่ือลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนได้ ภาครัฐควรลงทุนให้กับประชาชนหากเป็นการลงทุนไม่มากนัก 

๕. เห็นควรจัดทำเป็นสารคดีชุมชนต้นแบบ และเผยแพร่ให้กับชุมชนแห่งอ่ืนๆได้ดูเนื่องจาก
การนำเทคโนโลยีพลังงานมาช่วยลดรายจ่ายในกระบวนการผลิต และเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชนมี ความน่าสนใจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องระบบโซลาร์เซลสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ เนื่องจากระบบฯ นี้สามารถลดค่าน้ำมันในการสูบน้ำได้
เป็นจำนวนมากและสามารถเคลื่อนย้ายไปใช้ตามแหล่งน้ำต่างๆ ได้อย่างสะดวก 

๑.๑.๒)  โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก (กลุ่มโรงเรียนพลังงานชุมชน) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา รายงานให้  ค.ต.ป.พน. ทราบว่าหลังจากได้สมัครเข้าร่วม



๖ 

 

โครงการฯแล้ว โรงเรียนได้มีการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการฯ การจัดตั้งคณะทำงานและได้จัดทำแผนพลังงานใน
โรงเรียนพร้อมศึกษาดูงาน โดยมีกิจกรรมและผลการดำเนินการที่สำคัญคือ 

๑.๒.๑) การให้ความรู้พลังงาน เรื่องใกล้ตัว การรณรงค์เรื่องพลังงานในโรงเรียนหรือนอกรั้ว
โรงเรียน 

๑.๒.๒) ฝึกอบรมการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานของโรงเรียน 
๑.๒.๓) ผลักดันให้มีชมรมอนุรักษ์พลังงานขึ้นในโรงเรียน เพ่ือดำเนินกิจกรรมการเก็บข้อมูล

การใช้พลังงานเปรียบเทียบ ก่อน-หลัง จากเข้าร่วมโครงการฯ 
๑.๒.๔) โรงเรียนสามารถลดใช้พลังงานลงได้ร้อยละ ๓๐ จากการดำเนินกิจกรรมด้านพลังงานต่างๆ  
๑.๒.๕) มีการจัดทำโครงงานด้านพลังงาน เช่นการจัดทำหุ่นยนต์ตัดหญ้า เตาเผาขยะไร้ควัน เป็น

ต้น 

ค.ต.ป.พน. มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   ๑. โรงเรียนควรพิจารณาถึงกิจกรรมในเรื่องการจัดการขยะด้วย เช่นการแยกขยะ  การนำ
ขยะเปียกมาหมักแล้วนำแก๊สชีวภาพที่ได้มาใช้เป็นพลังงานในการหุงต้มเพ่ือลดการใช้แก๊สของโรงเรียน หรือการทำ
ถ่านอัดแท่งจากขยะจากเศษกิ่งไม้ เป็นต้น 
   ๒. โรงเรียนควรมีการสอดแทรกเนื้อหาด้านพลังงานในวิชาวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 
   ๓. เห็นสมควรให้โรงเรียนมีแนวทางในการต่อยอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้การดำเนิน
กิจกรรมด้านพลังงานไม่หายไปจากโรงเรียน 
   ๔. โรงเรียน/นักเรียน ควรเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง อบต. ที่จะดำเนินโครงการด้านพลังงาน
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๑.2 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบควบคุมอัติโนมัติและระบบ Internet of thing ร่วมกับอุปกรณ์
ประหยัดพลังงาน (ปี ๒๕๖๑) (พพ.)  

  ๑.๒.๑) ที่ปรึกษาโครงการฯ รายงานผลการดำเนินงานว่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก 
ดำเนินมาตรการติดตั้งเซ็นเซอร์ในระบบส่งจ่ายลมเย็นพร้อมระบบควบคุมผ่านระบบ IoT แนวคิดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้ 

 ก่อนปรับปรุง จากเดิมเครื่องส่งจ่ายลมเย็นมีการติดตั้ งอุปกรณ์ปรับลดความเร็วรอบ
(VSD)ควบคุมโดยพนักงานตามฤดูกาล (ทำงาน Fixed Speed) และมี Temperature Sensor ตรวจวัดอุณหภูมิอากาศขา
กลับเพ่ือนำมาควบคุมวาล์วในการปรับปริมาณน้ำเย็นตามภาวะโหลด  แต่เนื่องจาก VSD ไม่ตอบสนองต่อภาระการทำ
ความเย็น วาล์วจ่ายน้ำเย็นตอบสนองต่อภาระการทำความเย็นช้าสิ้นเปลืองไฟฟ้า และเกิด Over Cooling (เย็นเกิน)   

หลังปรับปรุง  ติดตั้ง Temp.&RH Sensor พร้อมระบบซอฟต์แวร์ประมวลผลเพ่ือควบคุมการ
ทำงานของวาล์วจ่ายน้ำเย็น และอุปกรณ์ปรับลดความเร็วรอบให้สามารถตอบสนองต่อภาระการทำความเย็นที่เปลี่ยนแปลง
ได้อย่างรวดเร็ว และเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต  

๑.๒.๒) ผลประหยัดที่คาดว่าจะได้รับ : 371,579 kWh/ปี คิดเป็นมูลค่า  1,460,305  บาท/ปี  
เงินลงทุน 1,556,000 บาท  สามารถคืนทุนได้ ๑.๐๖ ปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ Set-Up ระบบ (interface เชื่อมต่อ
สัญญาณจาก sensor มายังระบบควบคุม และปรับแต่งหน้าจอควบคุม)  คาดว่าจะแล้วเสร็จ ม.ค. ๒๕๖๓ 

ค.ต.ป.พน. มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   - เห็นควรให้  พพ. เผยแพร่ผลการประหยัดพลังงานที่ เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ให้สถาน
ประกอบการอ่ืน  ๆได้รับทราบ เนื่องจากเห็นว่าการดำเนินการตามมาตรการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ได้รับการแนะนำจากที่ปรึกษามี
ระยะเวลาคืนทุนสั้น สามารถสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการอ่ืน  ๆตัดสินใจเข้าร่วมโครงการในระยะต่อ ไๆปได้ 

๑.3 โครงการส่งเสริมการจัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในโรงพยาบาลภาครัฐนอกข่าย
ควบคุม (ปี ๒๕๖๑) (พพ.) 



๗ 

 

  ผอ.รพ.บางกระทุ่ม กล่าวต้อนรับและรายงานให้ ค.ต.ป.พน. ทราบว่า รพ. บางกระทุ่มเป็น รพ.
ขนาด ๙๐ เตียง มีบุคลากรใน รพ. จำนวน ๑๒๕ คน มีประเด็นสำคัญในด้านพลังงาน ดังนี้ 

  ๑.๓.๑ สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า ก่อนเข้าโครงการ ๗๙๑,๑๘๔ kWh/ปี หลังเข้าร่วม
โครงการ ๘๓๕,๔๑๖ kWh/ปี จะเห็นได้ว่า รพ.ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้ เนื่องจากทาง รพ.มีการใช้
พลังงานไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นจากการมีเครื่องจักรในกระบวนการผลิตสมุนไพรที่เพ่ิมขึ้น 

  ๑.๓.๒ อุปกรณ์ที่ รพ. ได้รับการสนับสนุนได้แก่ หลอดแอลอีดี (LED) จำนวน ๕๙ หลอด คิดเป็น
เงิน ๒๖,๕๔๙.๙๕ บาท และ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดอินเวอร์เตอร์ จำนวน ๒๒ ชุด เป็นเงิน ๘๙๔,๑๐๐ บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๐,๖๔๙.๙๕ บาท หากคำนวนผลประหยัดเฉพาะระบบทำความเย็นและระบบแสงสว่าง จะคืนทุนในระยะเวลา 
๓.๗๒ ปี  

  ๑.๓.๓ รพ. มีการดำเนินการตามมาตรการด้านพลังงานไฟฟ้าต่างๆ ไม่ว่าจะเรื่องการปิดไฟ  
ปิดเครื่องปรับอากาศช่วงพักเที่ยงหรือช่วงที่ไม่มีการใช้งาน แต่สามารถดำเนินการในเฉพาะส่วนที่เป็นสำนักงานเท่านั้น  
ในส่วนที่จะต้องบริการประชาชนไม่สามาถดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 

ค.ต.ป.พน. มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   - ในอนาคตหาก รพ. มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนโครงการด้านพลังงานเพ่ิมเติม 

ขอให้ประสานทำเรื่องขอสนับสนุนโครงการฯ มาที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) หรือผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก โดย รพ. ควรพิจารณาในส่วนที่มีความจำเป็นหรือในส่วนที่ รพ. มีการใช้พลังงานสูง
ก่อนซึ่งจะสามารถเห็นผลประหยัดพลังงานได้อย่างชัดเจน 

๒.  มติที่ประชุม 
    ที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ  ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลกและกำแพงเพชร
ดำเนินงาน และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน. ไปพิจารณาประกอบการดำเนินงาน ต่อไป    

  ๕.๔ กำหนดการประชุม ค.ต.ป.พน. คร้ังที่ ๕/๒๕๖๓ และร่างกำหนดการติดตามตรวจสอบฯ 
เชิงพื้นที่ในเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
1.  สาระสำคัญ 
 - ฝ่ายเลขานุการฯ  กำหนดวันประชุม ค.ต.ป.พน. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ  ห้องประชุม สพจ.ร้อยเอ็ด โดยกำหนดการติดตาม ตรวจสอบฯ เชิงพ้ืนที่ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด และขอนแก่น ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำร่างกำหนดการดังกล่าว ตามเอกสารแนบ 
๒.  มติที่ประชุม 
   ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบกำหนดวันประชุมและการลงติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการเชิงพ้ืนที่
ระหว่างวันที่  ๒๗ - ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๓ และให้ ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับกำหนดการให้เหมาะสมและให้นำเสนอ  
หน.ผตร. พิจารณา ต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ   
- ไม่มี - 

                         
 

           (นางมยุเรศ  เชยปรีชา) 
           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้จัดทำรายงานการประชุม 

       (นายประเทือง  ชะอุ่ม) 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

 



๘ 

 

 
 

(นายทวารัฐ  สูตะบุตร) 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้สอบทานรายงานการประชุม 
  



๑ 

 

รายงานการประชุม ค.ต.ป.พน. ครั้งที่ ๕/๒๕6๓  
และสรุปการติดตามตรวจสอบและประเมินผลเชิงพื้นที่ ณ จังหวัดขอนแก่น 

ในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓   

ผู้มาประชุม (คณะกรรมการฯ) 
1. นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์    ประธานกรรมการฯ 
2. นายอำนวย  ทองสถิตย์    กรรมการฯ 
3. นายทรงภพ  พลจันทร์    กรรมการฯ 
4. นางพูนทรัพย์  สกุณี    กรรมการฯ 
5. นายประภาส  วิชากูล    กรรมการฯ 
6. นายทวารัฐ  สูตะบุตร    กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 
รักษาราชการแทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 

7. นายประเทือง  ชะอุ่ม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ   

๘. นางมยุเรศ  เชยปรีชา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตาม 
 กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายกฤชชัย  อุทิศผล      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๒. นายอดิศร  วันเปรียงเถาว์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

     ๓.  นางสาวชนิตา  ชื่นนาเสียว    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

 ๑. สาระสำคัญ 
 ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ และขอให้ที่

ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

๒.   มติที่ประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อทราบ 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง/ติดตา 

- ไม่มี - 

 



๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ๕.๑  ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน. กรณีการรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียม 

๑. สาระสำคัญ   

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อค้นพบและข้อเสนอแนะชอง ค.ต.ป.พน. จากการตรวจ
เยี่ยมกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ซึ่ง ค.ต.ป.พน. พิจารณาแล้วมีข้อแก้ไข ดังนี้ 

 ๑. ย่อหน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๒ ให้แก้ไขจาก “ผู้รับสัมปทานรายใหม่” แก้ไขเป็น “ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต” 
   ๒. ข้อเสนอแนะในข้อที่ ๒. จากเดิม “ เห็นควรให้ ชธ. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ
สังคมได้รับทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ที่ ชธ. ได้ดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้น รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
เพราะหากในอนาคตประเทศเกิดผลกระทบกรณีก๊าซธรรมชาติลดลงบางช่วงเวลา จำเป็นจะต้องนำพลังงานประเภท
อ่ืนมาทดแทน อาจส่งผลต่อรายได้ของประเทศ ก็จะสามารถชี้แจงได้ว่า ชธ. ปฏิบัติตามข้ันตอนต่างๆ ตามที่กฏหมาย
กำหนดครบถ้วนและได้ชี้แจงให้ประชาชนและสังคมทราบเป็นระยะๆ แล้ว” แก้ไขเป็น “เห็นควรให้ ชธ. ดำเนินการ
เร่งรัดการเจรจากับบริษัทฯ ผู้รับสัมปทานรายเดิมอย่างเร่งด่วนและดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและสังคม
ได้รับทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ที่ ชธ. ได้ดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้น รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพราะ
หากในอนาคตประเทศเกิดผลกระทบกรณีก๊าซธรรมชาติลดลงบางช่วงเวลา อาจส่งผลต่อปริมาณก๊าซที่ใช้ผลิตไฟฟ้า
ของประเทศอย่างรุนแรง ชธ. จะสามารถชี้แจงได้ว่าปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ตามที่กฏหมายกำหนดครบถ้วนและได้
ชี้แจงให้ประชาชนและสังคมทราบเป็นระยะๆ แล้ว” 

๒.   มติที่ประชุม 
 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วให้ฝ่ายเลขานุการฯ ไปขอคำแนะนำจากคณะกรรมการฯ (นายทรงภพ  พลจันทร์)  
และรีบดำเนินการแก้ไขรายงานเพ่ือให้ประธานคณะกรรมการฯ ลงนามเสนอ รมว.พน. ต่อไป 

 ๕.๒  สรุปผลการดำเนินงานโครงการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และโครงการ
ต่างๆ ที ่สพจ.ขอนแก่น ดำเนินงาน 

 1.   สาระสำคัญ 
  พลังงานจังหวัดพิษณุโลก (นายศิวเรศ  ธรรมวิเศษ) กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงพลังงาน และนำเสนอผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของ
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น ดังนี้ 

๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทีส่ำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก สรุปได้ดังนี้ 
    ๑)  งบ สป.พน.     
 - งบดำเนินงาน    ได้รับ  ๘.๖  แสนบาท  เบิกจ่ายแล้ว   ๓.๓  แสนบาท   คิดเป็น  ๔๔.๑๕ % 
 - งบเพ่ิมสมรรถนะ   ได้รับ  ๔.๗  แสนบาท  เบิกจ่ายแล้ว   ๑.๗  แสนบาท   คิดเป็น  ๓๖.๓๗ % 
 - งบแผนยุทธศาสตร์   ได้รับ  ๐.๖  แสนบาท  เบิกจ่ายแล้ว       -  แสนบาท   คิดเป็น         ๐ % 
    ๒)  งบกรมธุรกิจพลังงาน  ได้รับ  ๓.๑  แสนบาท  เบิกจ่ายแล้ว    ๒.๓ แสนบาท   คิดเป็น  ๗๒.๑๗ % 
    ๓)  งบจังหวัด 
  ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  
  - ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  ได้รับ ๑๙.๕ ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว ๑๙.๑๓  ล้านบาท  คิดเป็น  ๙๘.๑๔ % 
   - พัฒนาคุณภาพอาหาร    ได้รับ ๑๙.๕ ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว ๑๑.๓๘  ล้านบาท  คิดเป็น  ๕๘.๔๐ % 
๑.๒ โครงการและภารกิจที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    ๑) โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล
และวิสาหกิจชุมชน ดำเนินโครงการใน ๒ กลุ่ม คือ 



๓ 

 

(๑.๑) กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท. บริหารจัดการพลังงานที่ดี ชุมชนเก่าปี  ๒๕๖๒
ดำเนินการใน ๒ อปท. ได้ แก่  ทต.ขนวน อ.หนองนาคำ และทต.โคกงาม อ.บ้ านฝาง สำหรับชุมชนใหม่   
ปี ๒๕๖๓  ดำเนินการใน ๑ อปท. ได้แก่ อบต.หนองแซง  อ.บ้านแฮด  ปัจจุบันในภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนงานที่กำหนด และจะแล้วเสร็จภายใน ก.ย. ๒๕๖๓ 

(๑.๒) โรงเรียนพลังงานชุมชน ดำเนินการใน ๑ โรงเรียน ได้แก่ ร.ร. น้ำพองพัฒนศึกษา  
รัชมังคลาภิเษก อ.น้ำพอง คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน ก.ย. ๒๕๖๓ 

๑.๓ โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนที่ 2 สำนักงานพลังงานจังหวัด
ขอนแก่น ได้จัดประชุมผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานฯ ระดับจังหวัดมีผู้เข้าร่วม ๓๑๖ หน่วยงาน คิดเป็น 
๘๖.๘๑% มีหน่วยงานที่กรอกข้อมูลในระบบฯ จำนวน ๑๑๓ หน่วยงาน (ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ๘๔.๐๗% และ 
ปริมาณการใช้น้ำมัน ๘๖.๘๑%) มีผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน (ไฟฟ้า ๓๑.๔๘% และน้ำมัน ๗๘.๑๑%) 
ได้ผลคะแนนตามตัวชี้วัด (ไฟฟ้า ๕ คะแนน และ น้ำมัน ๕ คะแนน)  

ปัญหาอุปสรรค เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการมีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยทำให้การรายงานผลขาดความต่อเนื่องและข้อมูลไม่ครบถ้วน    

๑.๔ พื้นที่เป้าหมายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด
ขอนแก่น 
  (๑) โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน(หญ้าเนเปียร์)  ต.นาฝาย อ.ภูผา
ม่าน จ.ขอนแก่น ดำเนินการโดยบริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กำลังผลิตไฟฟ้า 3 เมกะวัตต์ ใช้วัตถุดิบ
จากหญ้าเนเปียร์ 300 ตันต่อวัน ใช้พื้นที่ปลูกประมาณ 1,600 ไร่ (รัศมีไม่เกิน 30 กิโลเมตร) เป็นการสร้างมีส่วน
ร่วมของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกหญ้าเนเปียร์ ปัจจุบันโรงไฟฟ้าแห่งนี้ ดำเนินการ
เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะผลิตไฟฟ้าจ่ายเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
  (๒) พลังงานชุมชน  

ประเภทกลุ่ม รายช่ือกลุ่ม 
๑. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ๑. สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ อ.ซำสูง จำกัด 
 ๒. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านหนองทุ่ม 
 ๓. กลุ่มปลูกผักปลอดสารบ้านหนองหญ้าข้าวนก 
 ๔. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งและผักสดบ้านหินฮาว 
 ๕. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์กระนวน 
 ๖. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโนนกอก 

2. กลุ่มผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์ม
สุกรต่อเข้ากับครัวเรือน และปลูกผักปลอดสาร 

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพออินคำแคน 

3. กลุ่มผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก 1. กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง บ้านแฮดเพ่ือการส่งออก 
 ๒. กลุ่มผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกตำบลป่าปอ 
4. กลุ่มผลิตน้ำดื่มจำหน่าย 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโสกจาน 
 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกองทุนสัจจะออมวันละ 1 บาท 
 
  (๓) การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) จำนวนทั้งสิ้น 522 แห่ง (ปี ๒๕๕๙ - 
๒๕๖๒) จากการประสานงานกับ ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น (ทสจ.) และสภาเกษตรกร 
: โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ของกระทรวงพลังงาน ได้รับความสนใจมาก : ขณะนี้มีผู้มาขอใช้บ่อบาดาล
ของ ทสจ.จำนวน 900 บ่อ และบ่อบาดาลของเอกชน 100 บ่อ 



๔ 

 

 
  (๔) การใช้ระบบดิจิตัลเพ่ือพัฒนาระบบงานและบริการประชาชน :จังหวัดขอนแก่น 
       (๔.๑) ข้อมูลระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดขอนแก่น (ระบบ Monitoring และ ระบบ
ฐานข้อมูล) 
       (๔.๒) การจัดการระบบข้อมูลรถขนส่งน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

๑.๕ แผนการพัฒนาเมืองขอนแก่น สู่การเป็น เมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน ภายในปี พ.ศ. 2572  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. ค.ต.ป.พน. มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๒.๑ การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)  
  - คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ให้กับประชาชนจะต้องมีการจัดทำเป็นแนวคิดและมีการถอดบทเรียนในการสนับสนุนโครงการให้กับประชาชน 
เพ่ื อ ให้ โครงการสามารถแก้ ไขปัญ ห าให้ กั บประชาชน ได้ อย่ างแท้ จ ริ งและโค รงการมี ความยั่ งยื น  
ซึ่งอาจจะต้องมีการจัดสัมนาพลังงานจังหวัดทั้ง ๔ ภาค ต่อไป 

๒.๒ การใช้ระบบดิจิตัลเพ่ือพัฒนาระบบงานและบริการประชาชน : จังหวัดขอนแก่น 
  - คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าระบบฯที่จะนำมาใช้ดังกล่าวเป็นระบบที่ดี  แต่ขอให้

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าข้อมูลระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดขอนแก่นนอกจากระบบ Monitoring และ



๕ 

 

ระบบฐานข้อมูลแล้ว ควรมีในส่วนที่ระบุว่า พื้นที่มีผลผลิตอะไรหรือปลูกพืชอะไร ระบบฯจะสามารถเป็นตัวช่วย
ขยายตลาดให้กับชุมชนได้ด้วย 

๕.๓  การติ ดตามตรวจสอบและประเมินผลเชิ งพื้ นที่ และตรวจเยี่ ยมหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง  
ณ จังหวัดขอนแก่น  

๕.๓.๑ โครงการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ส่วนที่ ๒) ณ องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 

 1. สาระสำคัญ 
 - นายก อบต.หนองกุง (นายอภิวัตร นิราศสูงเนิน) กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงพลังงาน และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล
การใช้พลังงานของหน่วยงาน (น.ส.ภัทรวดี  ชวนประกอบ) นำเสนอผลการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในด้าน
พลังงานไฟฟ้า และน้ำมัน ของหน่วยงานฯ ทำให้ทราบว่าหลังจากท่ีหน่วยงานได้ดำเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานที่ได้รับการแนะนำจากพลังงานจังหวัดขอนแก่นแล้ว หน่วยงานฯ สามารถลดใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้
มากกว่า ๑๐% แต่ด้านน้ำมันยังไม่สามารถลดการใช้ได้เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานเนื่องจาก
ในช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานฯมีภาระกิจที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนในเรื่องภัยแล้ง จึงจำเป็นต้องใช้ รถบรรทุกน้ำ 
ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งหลังจากคณะกรรมการฯ ได้รับฟังรายงานแล้วคณะกรรมการฯ มีความเห็น
ว่าข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงานฯ ที่ทางที่ปรึกษาโครงการเข้าเก็บข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง
เนื่องจากในรายงานมีผลแสดงว่าด้านไฟฟ้าไม่สามารถลดการใช้พลังงานได้โดยมีผลประหยัดที่ -๓๕.๘๑%  ในส่วน
ของการใช้น้ำมันมีผลว่าสามารถลดการใช้ได้ โดยมีผลประหยัดอยู่ที่ ๕๗.๒๑% จึงเห็นสมควรให้พลังงานจังหวัด
ขอนแก่นแจ้งให้ที่ปรึกษาเข้าเก็บข้อมูลการใช้พลังงานของ อบต.หนองกุง อีกครั้งและปรับปรุงรายงานการใช้
พลังงานของหน่วยงานฯให้ถูกต้อง และส่งรายงานที่ได้รับการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวแล้วให้กับ คณะกรรมการฯ 
ทราบ ต่อไป 

๒. ค.ต.ป.พน. มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๒ .๑  ให้ ผู้ บ ริห าร อปท . ประกาศเป็ นน โยบายให้บุ คลากรทุ กคนของหน่ วยงานฯทราบว่า 

ผู้บริหารมีนโยบายจะดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง โดยขอให้บุคลากรทุกคนให้ความ
ร่วมมือดำเนินการร่วมกัน รวมถึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของหน่วยงานฯ ขึ้นมา
กำกับดูแลการใช้พลังงานของทุกส่วนงานภายในหน่วยงานฯ 

 ๒.๒ ขอให้หน่วยงานเก็บข้อมูลการใช้พลังงานเปรียบเทียบด้วยว่าก่อนดำเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานที่กำหนด กับหลังจากท่ีได้ดำเนินการตามมาตรการฯที่กำหนดแล้ว สามารถลดการใช้พลังงานได้มากน้อย
เพียงใด เพ่ือนำข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการจัดการการใช้พลังงานของหน่วยงานฯ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
ต่อไป 

๕.๓.2 ตรวจเยี่ยมสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ที่จำหน่ายน้ำมัน B๑๐ 
1.   สาระสำคัญ 
 - ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. น้ำพอง รายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบว่าสถานีฯ ได้ติดตั้งหัวจ่าย
น้ำมัน B๑๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๓ ลงน้ำมัน B๑๐ ครั้งแรก ๒๕,๐๐๐ ลิตร มีปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ยวันละ 
๕๐๐ ลิตร/วัน ในช่วงที่มีมาตรการจูงใจโดยการแจกน้ำเปล่ามีปริมาณขายได้สูงสุด ๑,๐๐๐/ วัน  ปัจจุบันราคา
น้ำมัน B๑๐ มีคาถูกกว่าน้ำมันดีเซล ลิตรละ ๓ บาท และตั้งแต่เริ่มจำหน่ายน้ำมัน B๑๐ มาตั้งแต่วันที่ ๒๕ ม.ค. 
๖๓ ยังไม่มีการร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับผลกระทบต่อเครื่องยนต์ 

๒. ค.ต.ป.พน. มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
- มีความเห็นว่าปริมาณการขายน้ำมัน B๑๐ ยังมีปริมาณขายเฉลี่ยต่อวันน้อยเพียง ๕๐๐ ลิตร/วัน เมื่อ

เปรียบเทียบกับ B๗ ที่ยังคงมีจำหน่ายในสถานีบริการแล้ว พบว่ามีปริมาณถึง ๘,๐๐๐ ลิตร/วัน  ซึ่งอาจเกิดจากลูกค้า



๖ 

 

ยังขาดความเชื่อมั่นในตัวน้ำมัน B๑๐ ต่อไปในอนาคตสถานีบริการควรให้เหลือหัวจ่ายเฉพาะน้ำมัน B๑๐ เท่านั้น 
สำหรับน้ำมัน B๗ ให้ส่งเสริมเป็นดีเซลระดับพรีเมี่ยมไป 

 5.๓.3 ตรวจเยี่ยมชุมชนที่มีความพร้อมจะสมัครขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานเพื่อเข้าร่วมโครงการ (Energy for all) 

(๑) สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 
1. สาระสำคัญ 

- ประธานกรรมการสหกรณ์  (นายอุดม แสนบุตร) รายงานให้คณะกรรมการฯทราบว่า  สหกรณ์ฯ  
มีพัฒนาการมาจากการเป็นกลุ่มธรรมชาติเป็นกลุ่มวิสาหกิจในปี พ .ศ. 2550 โดยการรวมกลุ่มเกิดจากนายอำเภอ 
ซำสูงในขณะนั้น (นายไกรสร กองฉลาด) มีแนวคิดในการช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่น อำเภอซำสูง ที่ไม่มีที่ดินทำกิน 
ยากจนและขาดโอกาสทางสังคมให้รวมตัวกัน โดยเริ่มจากโครงการ“คนซำสูงไม่ทอดทิ้งกัน”ปลูกผักปลอดภัยจาก
สารพิษ เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ทุกหน่วยงานในอำเภอซำสูง จึงได้ดำเนินการผลิตอาหารปลอดภัย
จากสารพิษ ในปี 2550 มีพ้ืนที่ดำเนินการ 3 ไร่ เกษตรกรประมาณ 50 ราย รวมตัวกันปลูกผักใกล้ๆริมหนองคำ  
ในปี 2552 มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ได้สร้างโรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตรเซ็นทรัลซำสูงโมเดล ให้กลุ่มวิสาหกิจผู้
ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอำเภอซำสูง จำกัด และได้ขยายพ้ืนที่ปลูกเป็น 7 ไร่ เป็นแปลงรวม และสมาชิกกลุ่มได้
ร่วมใจกันก่อตั้งเป็นสหกรณ์ ในปี 2553 โดยใช้ชื่อว่า สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอาเภอซำสูง 
จำกัด สมาชิกก่อตั้ง 150 คน และได้ขยายพ้ืนที่ปลูกในที่สาธารณประโยชน์เพ่ิมอีกเป็น 52 ไร่ รวมเป็น 2 แปลง 
(แปลงแรกติดสหกรณ์ 7 ไร่ แบ่งแปลงเป็น 65 แปลง และแปลงใหญ่ 52 ไร่ แบ่งแปลงเป็น 115 แปลง รวม 180 
แปลง) มีสมาชิกปลูก 150 คน ปลูกผักปลอดสารพิษนามาผ่านการล้าง ตัดแต่ง บรรจุภัณฑ์ ผ่านการล้างน้ำด้วยระบบ
กรองน้ำสะอาด ผักท่ีล้างเสร็จแล้วจะนำไปเก็บในห้องเย็นของกลุ่ม นำส่งให้กับศูนย์กระจายสินค้าและจำหน่ายที่ตลาด 
ซึ่งจากกระบวนการต่างๆ นั้นมีการใช้พลังงานในการปลูกผักปลอดสารพิษในส่วนของระบบสูบน้ำเพ่ือการปลูกผักและ
ระบบเครื่องทำน้ำเย็น สหกรณ์จึงมีความต้องการลดพลังงานเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตในส่วนนี้ 

๒. ค.ต.ป.พน. มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๒.๑ ขอให้กลุ่มสหกรณ์ฯ เก็บข้อมูลการใช้พลังงานต่อเดือนว่ามีปริมาณการใช้มากน้อยเพียงใดทั้งในส่วนของ
ระบบสูบน้ำฯ และระบบทำความเย็น เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบว่าหลังจากได้รับการสนับสนุนระบบโซลาร์เซล
แล้วสามารถลดใช้พลังงานคิดเป็นมูลค่าต่อเดือนมากน้อยเพียงใด มีความคุ้มค่าหรือไม่ และมีระยะเวลาคืนทุนเท่าใด 

 ๒.๒ จากการรับฟังรายงานทำให้คณะกรรมการฯ ทราบว่าสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จะปลูก
ผักปลอดสารพิษส่งให้กับทางกลุ่มเหมือนงานอดิเรกแต่ละครัวเรือนมีรายได้ไม่เท่ากันมีรายได้ตั้งแต่หลักพัน - หลัก
หมื่น คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นว่าควรมีการเก็บข้อมูลรายได้จากการปลูกผักปลอดสารพิษของสมาชิก
เปรียบเทียบกับรายได้หลักของครัวเรือนว่ามีสัดส่วนเป็นอย่างไร เนื่องจากผักปลอดสารพิษมีตลาดรองรับและมี
ปริมาณการผลิตไม่พอขาย สามารถที่จะส่งเสริมให้เป็นรายได้หลักให้กับสมาชิกต่อไปได้  
 ๒.๓ คณะกรรมการฯมีความเห็นว่าระบบโซลาร์เซลสูบน้ำให้กับแปลงผัก ควรมีถังในการกักเก็บน้ำคือ ๑.ถัง
สูงกักเก็บน้ำจากระบบสูบน้ำด้วยโซลาร์เซลเพ่ือส่งกระจายน้ำไปยังแปลงผักต่างๆของสมาชิกกลุ่ม ๒.ถังเตี้ยที่กระจาย
อยู่ตามจุดต่างๆ เพ่ือกักเก็บน้ำสำหรับสมาชิกกลุ่มแต่ละครัวเรือน จะส่งเสริมให้ระบบโซลาร์เซลสูบน้ำสามารถใช้ได้
อย่างคุ่มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

(๒) กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 
1.   สาระสำคัญ 

- ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮด (นายบุญส่วน แก้วไพฑูรย์) รายงานให้คณะกรรมการฯทราบ
ว่า กลุ่มวิสาหกิจฯ ดำเนินการมาแล้วกว่า 10 ปี เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีอาชีพปลูกมะม่วงเพ่ือการส่งออกรวมตัวกัน 
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และจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เมื่อปี พ .ศ.2548 ต่อมากลุ่มมีการรวมตัวกันมากขึ้นและเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นแปลงใหญ่ไม้ผลต้นแบบแปลงแรกของประเทศ ซึ่งเน้นตามนโยบายของรัฐบาล
ในการบริหารจัดการต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เพ่ือประโยชน์แก่สมาชิกในการลดต้นทุนการผลิตร้อยละ 20 เพ่ิม
ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง มีพัฒนาการและเจริญเติบโตก้าวหน้าเป็นอย่างดียิ่ง 
สร้างผลผลิตและเพ่ิมมูลค่าการส่งออกได้เป็นอย่างดี อีกด้วย  โดยกลุ่มวิสาหกิจฯ มีการรวมกลุ่มสมาชิก 65 ราย  
มีพ้ืนที่ปลูกมะม่วง 1,554 ไร่ พ้ืนที่ปลูกทั้งหมดเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ประมาณ 1,200 ไร่ มะม่วงโชคอนันต์ 
200 ไร่ มะม่วงเขียวเสวย 80 ไร่ พ้ืนที่ที่เหลือปลูกมะม่วงสายพันธุ์อ่ืนไว้หลายสายพันธุ์ และบางส่วนเป็นต้นตอ ไว้
สำหรับเปลี่ยนยอดมะม่วงให้ได้ตามความต้องการของตลาด  มีมะม่วงส่งออกปีละกว่า 900 ตัน ส่วนมะม่วงตกเกรด
ส่งออก มีพ่อค้าแม่ค้า 4 รายเข้ามารับซื้อเพ่ือขายในประเทศเช่นกันราคามะม่วงหน้าสวนที่ขายออกไปสูงสุดในปี 
2559 ราคากิโลกรัมละ 140 บาทในแต่ละปี ผลผลิตมะม่วงส่งออกไม่ต่ำกว่า 200 ตัน และยังคงผลิตมะม่วงในฤดู
ประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์ทุกปี เน้นการส่งออกเป็นหลัก มีบริษัทส่งออกเข้ามารับซื้อ 7 ราย ส่งไปขายประเทศ
เกาหลี (60%) ญี่ปุ่น (25%) จีนและยุโรป (15%) ปัจจุบันมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในการสูบน้ำคิดเป็นมูลค่า ๔,๐๐๐ 
บาท/เดือน และใช้น้ำมันดีเซล ๑๕๐ บาท/วัน หรือ ๔,๕๐๐ บาท/เดือน รวมแล้วมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ๘,๕๐๐ 
บาท/เดือน หรือ ๑๐๒,๐๐๐ บาท/ปี เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทางกลุ่มจึงได้ทำเรื่องเสนอขอรับการ
สนับสนุนบ่อบาดาลระบบโซลาร์เซลจำนวน ๑๙ บ่อ 
๒. ค.ต.ป.พน. มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 - ขอให้กลุ่มสหกรณ์เก็บข้อมูลการใช้พลังงานว่าก่อนได้รับการสนับสนุนบ่อบาดาลระบบโซลาร์เซลมี
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเปรียบเทียบกับหลังที่ได้รับการสนับสนุนบ่อบาดาลระบบโซลาร์เซลแล้วว่าสามารถลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานในส่วนนี้ลงได้เท่าใด เพ่ือหาระยะเวลาคืนทุน และความคุ้มค่าของโครงการเพ่ือเป็นข้อมูลในการขยายผล
โครงการในอนาคตต่อไป 

๕.๓.๔ ตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าของโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 
1.   สาระสำคัญ 

- ผู้แทนกลุ่มมิตรผล กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ และรายงานประวัติความเป็นมารวมถึงการดำเนินงาน
ของกลุ่มน้ำตาลมิตรผล ดังนี้ 
  (๑) กลุ่มน้ำตาลมิตรผล ถือกำเนิดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2489 ที่ ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดย
เริ่มจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดเล็กที่ผลิตน้ำเชื่อมเข้มข้นส่งขายให้โรงงานผลิตน้ำตาลทราย ในปี พ.ศ. 2499 
พัฒนาการผลิตในรูปแบบโรงงานและสามารถผลิตน้ำตาลทรายได้เองเป็นครั้งแรก และต่อมาได้ขยายกิจการเพ่ือ
รองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพ่ิมขึ้น ปัจจุบันกลุ่มมิตรผลมีโรงงานน้ำตาลทั้งหมด 7 แห่ง ใน จ.สุพรรณบุรี 
สิงห์บุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ เลย และอำนาจเจริญมีกำลังการหีบอ้อย 22 ล้านตันอ้อย/ปี หรือคิดเป็นผลผลิต
น้ำตาลประมาณ 2 ล้านตัน/ปี  

- ปี พ .ศ.2536 กลุ่มมิตรผลจึงขยายฐานการผลิตน้ำตาลสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ปัจจุบันมีโรงงานน้ำตาล 7 แห่ง ตั้งอยู่ในมณฑลกวางสี กำลังการหีบอ้อยกว่า 10 ล้านตัน/ปี (ผลผลิตน้ำตาล 1 ล้าน
ตัน/ปี) เป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 3 ของจีน  

- ปี พ.ศ.2549 ได้ขยายธุรกิจสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมี
โรงงานน้ำตาล 1 แห่ง ในแขวงสะหวันเขต ภายใต้ชื่อบริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัดกำลังการหีบอ้อยประมาณ 6 แสน
ตันอ้อย/ปี คิดเป็นผลผลิตน้ำตาลประมำณ 7.8 หมื่นตัน/ปี โดยน้ำตาลที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ส่งไปจำหน่ายยังประเทศใน
กลุ่มสหภาพยุโรป ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการปลูกอ้อยและผลิตน้ำตาลออร์แกนิค 

- ปี พ.ศ. 2554 กลุ่มมิตรผล ได้ขยายการลงทุนธุรกิจน้ำตาลเข้าไปยังรัฐควีนส์แลนด์ 
ประเทศออสเตรเลีย ด้วยการเข้าถือหุ้นบริษัท MSF Sugar หนึ่งในผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของออสเตรเลีย โดยมี



๘ 

 

โรงงานน้ำตาลทั้งหมด 4 แห่ง เป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับที่ 3 ในออสเตรเลียกำลังการหีบอ้อย 4.7 ตัน/ปี 
(ผลผลิตน้าตาล ๕ แสนตัน/ปี) 

นอกจากนี้ กลุ่มน้ำตาลมิตรผล ยังเป็นผู้ผลิตพลังงานชีวมวลรายใหญ่ในเอเชียมีกำลังการ
ผลิตรวมกว่า ๗๐๐ เมกะวัตต์ ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และเป็นผู้ผลิตเอทานอลรายใหญ่ในอาเซียน กำลังผลิต
รวมกว่า ๕๐๐ ล้านลิตร/ปี 
  (๒) ธุรกิจ Bio Power กลุ่มมิตรผลมีนโยบายให้ทุกโรงงานน้ำตาลจะต้องมีโรงไฟฟ้า ปัจจุบันมี
โรงไฟฟ้า ๗ แห่ง กำลังการผลิตรวม ๕๒๒ เมกะวัตต์ ทำสัญญาขายไฟฟ้าให้กับภาครัฐ SPP Firm ๗๖.๘ เมกกะวัตต์ 
ขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. SPP Non Firm ๑๐๓ เมกกะวัตต์ และขายไฟฟ้าให้กับ กฟภ. VSPP ๓๐.๒ เมกะวัตต์ มี
สัดส่วนการตลาดการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลในประเทศไทยอยู่ที่ ๑๔% และธุรกิจ Bio Fuel กลุ่มมิตรผล มีกำลังการ
ผลิตเอทานอล ๑.๔๖ ล้านลิตร/วัน มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ท่ี ๓๒%  
  (๓) การจัดการใบอ้อย มีการรับซื้อใบอ้อยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน เป็นปริมาณ ๔.๖ แสนตัน 
สร้างรายได้ให้ชาวไร่ ๓๔๓ ล้านบาท (๗๕๐ บาท/ตัน)  ปัจจุบันมีการส่งเสริมและลงทุนการเก็บใบอ้อย ปี๒๕๖๒/๖๓ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๕ ล้านบาท (รถเก็บใบอ้อย/ระบบการใช้ใบอ้อย) และมีเป้าหมายในการใช้ใบอ้อยทดแทนการใช้
เชื้อเพลิงเสริม ๕ แสนตันในปี ๒๕๖๗ 

๒. ค.ต.ป.พน. มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 - จากการรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มมิตรผลแล้ว คณะกรรมการฯมีความเห็นว่ากลุ่มมิตร
ผลควรสนับสนุนการนำใบอ้อยมาผลิตเป็นไฟฟ้าเพ่ิม เนื่องจากเป็นการส่งเสริมที่ดีสามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มี
รายได้เพ่ิมมากข้ึนจากการขายใบอ้อยและลดปัญหาการเผาใบอ้อยซึ่งแต่เดิมถือเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ก่อ
ปัญหามลภาวะทางอากาศ 

๕.๔ กำหนดการประชุม ค.ต.ป.พน. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ และร่างกำหนดการติดตามตรวจสอบฯ เชิงพ้ืนที่ใน
เดือนมีนาคม  ๒๕๖๓  

1. สาระสำคัญ 
 ฝ่ายเลขานุการฯ  ขอกำหนดวันประชุม ค.ต.ป.พน. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๓  
เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมเขื่อนสิรินธร และได้จัดทำร่างกำหนดการติดตาม ตรวจสอบฯ เชิงพ้ืนที่ ระหว่างวันที่ 
๑๓ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดอุบลราชธานี และ สปป.ลาว ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการไดจ้ัดทำร่างกำหนดการดังกล่าว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๑) 

๒.  มติที่ประชุม 
   ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบกำหนดวันประชุมและการลงติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการเชิงพ้ืนที่
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอ  

๕.๕  แผนงานที่ ค.ต.ป.พน. จะติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ 
๖ เดือนหลัง)   

1. สาระสำคัญ 
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำแผนงานที่ ค.ต.ป.พน. จะติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการใน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือนหลัง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๒) 

๒.  มติที่ประชุม 
   ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบแผนงานที่ ค.ต.ป.พน. จะติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการในปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือนหลัง) ตามท่ีฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอ 
 



๙ 

 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ   
- ไม่มี - 

 
 
                         

 
           (นางมยุเรศ  เชยปรีชา) 

           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้จัดทำรายงานการประชุม 

       (นายประเทือง  ชะอุ่ม) 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
 
 

(นายทวารัฐ  สูตะบุตร) 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้สอบทานรายงานการประชุม 
  



๑ 

 

รายงานการประชุม ค.ต.ป.พน. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓  

 ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑๕ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี 

ผู้มาประชุม (คณะกรรมการฯ) 
๑. นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์    ประธานกรรมการฯ 
๒. นายอำนวย  ทองสถิตย์    กรรมการฯ 
๓. นายทรงภพ  พลจันทร์    กรรมการฯ 
๔. นางพูนทรัพย์  สกุณี    กรรมการฯ 
๕. นายประภาส  วิชากูล    กรรมการฯ 
๖. นายทวารัฐ  สูตะบุตร    กรรมการและเลขานุการ 

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 
๗. นายประเทือง  ชะอุ่ม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน   

๘. นางมยุเรศ  เชยปรีชา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตาม 
 กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายกฤชชัย  อุทิศผล      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

๒. นายอดิศร  วันเปรียงเถาว์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ค.ต.ป.พน.ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๑. สาระสำคัญ 
  ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอรายงานการประชุม ครั ้งที ่  ๕/๒๕๖๓ ให้ที ่ประชุมพิจารณา  
ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ดังนี้ 
  หน้า 1 บรรทัดที ่ 1 รายงานการประชุม ค.ต.ป.พน.ครั ้งที ่ ๕/๒๕๖๓ ให้เพิ ่ม วันที ่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  

หน้า 1 บรรทัดที ่ 13 รายชื ่อผ ู ้มาประชุม (คณะกรรมการฯ) ๗. นายประเทือง ชะอุ่ม 
ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ ให้เพิ่ม สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
  หน้า 1 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม บรรทัดที่ 27 (2.) มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ให้เพิ่ม ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ 



๒ 

 

  หน้า ๒ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา (5.2) สรุปผลการดำเนินงานโครงการลดการใช้
พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 (ส่วนที ่ 2) และโครงการต่างๆที ่ สพจ.ขอนแก่น ดำเนินงาน  
บรรทัดที่ 25 สาระสำคัญ (1.1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น ให้ปรับแก้
หน่วยนับของงบประมาณ ดังนี้  

เดิม 
๑)  งบ สป.พน.     
 - งบดำเนินงาน    ได้รับ  ๘.๖  แสนบาท  เบิกจ่ายแล้ว   ๓.๓  แสนบาท   คิดเป็น  ๔๔.๑๕ % 
 - งบเพ่ิมสมรรถนะ   ได้รับ  ๔.๗  แสนบาท  เบิกจ่ายแล้ว   ๑.๗  แสนบาท   คิดเป็น  ๓๖.๓๗ % 
 - งบแผนยุทธศาสตร์   ได้รับ  ๐.๖  แสนบาท  เบิกจ่ายแล้ว       -  แสนบาท   คิดเป็น        ๐  % 

  ๒)  งบกรมธุรกิจพลังงาน  ได้รับ  ๓.๑  แสนบาท  เบิกจ่ายแล้ว    ๒.๓ แสนบาท   คิดเป็น  ๗๒.๑๗ % 
     แก้ไขเป็น 

๑)  งบ สป.พน.     
 - งบดำเนินงาน    ได้รับ ๐.๘๖  ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว  ๐.๓๓  ล้านบาท  คิดเป็น  ๔๔.๑๕ % 
 - งบเพ่ิมสมรรถนะ   ได้รับ ๐.๔๗  ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว  ๐.๑๗  ล้านบาท  คิดเป็น  ๓๖.๓๗ % 
 - งบแผนยุทธศาสตร์    ได้รับ ๐.๐๖  ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว     -    ล้านบาท   คิดเป็น        ๐ % 

  ๒)  งบกรมธุรกิจพลังงาน  ได้รับ  ๐.๓๑  ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว    ๐.๒๓ ล้านบาท   คิดเป็น  ๗๒.๑๗ % 
หน้า 4 บรรทัดที่ 5 (๑.๕) แผนพัฒนาเมืองขอนแก่น สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๒ 
ให้เพิ่มคำอธิบายสรุปการดำเนินการว่าพลังงานจะเข้าไปช่วยอะไรบ้างในแผนพัฒนาเมืองขอนแก่น  ซึ่งฝ่าย
เลขานุการได้สรุปการดำเนินการฯตามที่ที่ประชุมมีมติดังนี้ “แผนการพัฒนาเมืองขอนแก่นสู่การเป็นเมือง
อัจฉริยะด้านพลังงาน (Smart Energy)ภายในปี พ.ศ.2572 เป็นแผนการพัฒนาเมืองภายใต้แผนแม่บทการ
พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Khon Kaen Smart city 2029 โดยจังหวัดขอนแก่นมี
โครงการในการพัฒนาเมืองแบ่งความเป็นอัจฉริยะออกเป็น 7 ด้าน แต่ละด้านประกอบด้วย Smart People 
คือ พลเมืองตื ่นรู ้ Smart Living คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต Smart Environment คือ การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ Smart Economy เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ Smart Energy พลังงาน
อัจฉริยะ Smart Mobility เมืองที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกสบาย และ Smart Governance 
มุ่งเน้นการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการในองค์กร  โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
พัฒนาเมืองในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้แผนการพัฒนาเมืองขอนแก่นสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน Smart 
Energy พลังงานอัจฉริยะ แบ่งการดำเนินการเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะที ่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
1.1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและสำนักงาน 2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และลดต้นทุนการผลิตจากพลังงานหมุนเวียน 3.1 โครงการส่งเสริมการใช้รถ EV 4.1 โครงการลดก๊าซเรือน
กระจกในจังหวัดขอนแก่น 6.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมพลังงาน 6.2 โครงการ
ประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานผ่านนวัตกรรมต่างๆ  ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) 3.1 โครงการเพิ่ม
ศักยภาพและสำรองไฟฟ้าด้วย Energy Storage System :ESS 5.1 โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๙ – ๒๕๗๒) 3.3 โครงการนำร่องให้ รพ.อยู ่ได้ด้วยตัวเอง(ระบบ Micro grid ใน รพ.) 
มี 6 เรื่อง คือ ๑.ดัชนีชี้วัดการใช้พลังงานโดยการใช้พลังงานลดลงมากกว่า ๑๐% ๒.การส่งจ่ายพลังงานโดยมี
ระบบสาธารณูปโภครองรับการใช้งานยานยนต์ที่รักษาสิ่งแวดล้อมได้ครอบคลุมไม่น้อยกว่า ๓๐% ๓.การผลิต
พลังงานโดยมีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนมากว่า ๓๐% ๔. ระบบเครือข่ายอัจฉริยะโดยมีระบบจัดเก็บ
พลังงานในรูปแบบต่างๆที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐% ๕.การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกมากว่า ๒๐%  
๖.ข้อเสนอเชิงนวัตกรรมอื่นๆด้านพลังงานโดยสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน
พลังงาน ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม  



๓ 

 

  หน้า 4 ข้อ 2 (๒.๑) การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง(ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) บรรทัดที่ 3  
โดยอาจมีการจัดสัมมนาพลังงานจังหวัดทั้ง ๔ ภาค ต่อไป” แก้ไขเป็น “และควรมีการจัดสัมมนาพลังงานจังหวัด
ทั้ง ๔ ภาค ต่อไป” 
  หน้า 5 และหน้า 6 ข้อ ๕.๓.๒ ตรวจเยี่ยมสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ที่จำหน่ายน้ำมัน B10 ให้
เพ่ิมคำว่าดีเซลต่อท้ายน้ำมัน เป็น “ที่จำหน่ายน้ำมันดีเซล (B๑๐)” และให้เพ่ิมคำว่าดีเซลต่อท้ายน้ำมันในทุกแห่ง
พร้อมใส่วงเล็บกำกับว่าเป็นน้ำมันดีเซลชนิดใด เช่น น้ำมันดีเซล(B๗) น้ำมันดีเซล (B๑๐) เป็นต้น 

๒.๒ รับรองรายงานการประชุม ค.ต.ป.พน. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๑. สาระสำคัญ 
  ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอรายงานการประชุม ครั ้งที ่  ๖/๒๕๖๓ ให้ที ่ประชุมพิจารณา  
ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ดังนี้ 
  หน้า 1 บรรทัดที่ 1 รายงานการประชุม ค.ต.ป.พน.ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ให้เพิ่ม วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓”  

หน้า 1 บรรทัดที่ ๓ แก้ไขจาก “ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓”  เป็น “ใน
ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓”   

หน้า 1 บรรทัดที ่ 13 รายชื ่อผ ู ้มาประชุม (คณะกรรมการฯ) ๗. นายประเทือง ชะอุ่ม 
ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ ให้เพิ่ม สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

หน้า ๒ ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ 5.1 (5.1.1) บรรทัดที่ ๑๒ ข้อ ๒ ค.ต.ป.พน. มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ให้เพ่ิมข้อเสนอแนะข้อ “๒.๕ หน่วยงานภาครัฐในกลุ่มโรงพยาบาลควรมีการยกเว้นการคิดค่าการใช้พลังงานเปรียบเทียบใน
กรณีท่ีเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะอาจจะส่งผลให้ รพ.ไม่สามารถลดการใช้พลังงานลงได้” 

 หน้า ๒ ระเบียบวาระท่ี ๕ ข้อ ๕.๑ (๕.๑.๒)บรรทัดที่ ๒๘ แก้ไขจาก “น้ำมันไบโอดีเซล (B๑๐)” 
เป็น “น้ำมันดีเซล (B๑๐)” และให้แก้ไขให้เหมือนกันทั้งหมดทั้งน้ำมันดีเซล และน้ำมันเบนซินโดยให้ใส่วงเล็บ
กำกับชนิดน้ำมันต่อท้าย 

หน้า ๓ บรรทัดที่ ๑๓ ข้อ ๑.๓ ความล่าช้าในการต่ออายุใบอนุญาต ให้ใส่วงเล็บต่อท้ายว่า 
(ผู้ประกอบการได้นำเสนอเอกสารเพิ่มเติมภายหลัง) 

หน้า ๓ บรรทัดที่ ๒๒ ข้อ ๑.๔ ให้ตัดออก  
หน้า ๓ บรรทัดที่ ๒๖ ข้อ ๕.๑.๓ (๑.๑) ให้ตัดออกเนื่องจากไม่ใช่สาระสำคัญ 
หน้า ๓ บรรทัดที่ ๒๖ ข้อ ๕.๑.๓ (๑.๒) แก้ไขจาก “ใช้เงินลงทุน ๑.๔๙ แสนล้านบาท” เป็น 

“ใช้งบประมาณ ๘๔๒ ล้านบาท (โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ เฉพาะที่เขื่อนสิรินธร 
จ.อุบลราชธานี) ทำให้ต้นทุนราคาค่าไฟอยู่ท่ี  ๑.๒๓ บาท/หน่วย  
  หน้า ๔ เพิ่มเติมข้อความจาก “สามารถสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ ้นของประเทศใน
ภาคใต้” เป็น “สามารถสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของประเทศในภาคใต้เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำมีจุดเด่น คือ ๑.เป็นพลังงานไฟฟ้าที่มีต้นทุนราคาค่าไฟถูกที่สุดอยู่ท่ี ๑.๒๓ 
บาท/หน่วย ๒.เป็นพลังงานไฟฟ้าสำรองที่สามารถนำมาเสริมความม่ันคงในระบบไฟฟ้าภาคใต้ได้ ๓. ประเทศ
ไทยมีเขื่อนอยู่ทั่วประเทศดังนั้นจึงควรดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำเพื่อผลิต
ไฟฟ้าทั่วประเทศ ๔.ภาคใต้มีปัญหาด้านพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อปริมาณการใช้งาน ดังนั้นหากมีเขื่อนที่
อยู่ในแผนการดำเนินการโครงการฯอยู่แล้วได้แก่เขื่อนรัชประภา เขื่อนบางลาน จึงเห็นควรปรับแผนการ
ดำเนินโครงการฯให้เขื่อนรัชชประภา เขื่อนบางลาง อยู่ในลำดับต้นๆ” 



๔ 

 

  หน้า ๕ บรรทัดที่ ๑๗ ข้อ ๒ ค.ต.ป.พน.มีข้อคิดเห็น ให้เพิ่มเติมข้อคิดเห็นว่า กฟผ. ควรมีการ
พิจารณาเสนอแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าพลังน้ำจากแหล่งอ่ืนๆที่มีศักยภาพของ สปป.ลาว เพิ่มเติมต่อไปในอนาคต  

๒.   มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมและขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับแก้ไขรายงานประชุมตามที ่คณะ

กรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด พน.ตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ ค.ต.ป.พน.  

๑. สาระสำคัญ  
 - ฝ่ายเลขานุการฯรายงานให้ที่ประชุมทราบว่าได้ดำเนินการติดตามรวบรวมผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๒ ของ ค.ต.ป.พน.จากหน่วยงาน
ผู ้รับผิดชอบโครงการแล้ว ซึ ่งเป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ค .ต.ป.พน.คณะที ่แล้ว
รายละเอียดตามเอกสารการประชุม (เอกสารแนบ ๓.๑) 
๒. มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 

๓.๒ ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน. จากการตรวจเยี่ยม ชธ.  

๑. สาระสำคัญ  
 - ฝ่ายเลขานุการรายงานให้ที่ประชุมทราบว่าฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการแจ้งข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน. จากการตรวจเยี่ยม ชธ. ซึ่ง 
รมว.พน.มีข้อสั่งการให้หน่วยงานนำข้อเสนอแนะ ค.ต.ป.พน.ประกอบการดำเนินการ ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีหนังสือแจ้ง ชธ. ให้ดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว โดยขอให้แจ้งผลการดำเนินการให้ ค.ต.ป.พน.ทราบภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อจะได้สรุปนำเรียน รมว.พน.
ทราบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารการประชุม(เอกสารแนบ ๓.๒) 
๒. มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 

๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานจากข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

๑. สาระสำคัญ  
 - ฝ่ายเลขานุการรายงานให้ที่ประชุมทราบว่ากระทรวงพลังงาน ได้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล
ของกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ให้ ค.ต.ป.  
(ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ) และ ค.ต.ป. ได้สรุปผลและให้สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอเรื่องเข้า ครม. รับทราบและเห็นชอบ
ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ มาเพื่อทราบ
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติ ครม.ดังกล่าว และให้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของ ค.ต.ป. ด้วย ซึ่งในส่วนของกระทรวงพลังงาน มีประเด็นที่จะต้องรายงานความก้าวหน้าตามมติ ครม. ดังกล่าว ดังนี ้

ประเด็นการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ 
๑) กระทรวงพลังงานควรพิจารณาปรับเปลี่ยนลักษณะการดำเนินโครงการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน
ระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) โดยการเพ่ิมสัดส่วนโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (OTOP/SMEs) และลดสัดส่วน
โครงการกลุ่มที่มีศักยภาพด้านการผลิตพลังงานให้น้อยลง สำหรับกลุ่มเน้นการประหยัดพลังงาน ควรกำหนดให้มีการ
ดำเนินงานในพ้ืนที่เดิมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๒ – ๓ ปี 



๕ 

 

ประเด็นการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
๒) กระทรวงพลังงานควรจัดทำคู่มือกำหนดการส่งมอบเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนในโครงการบริหารและจัด
การพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้มีความชัดเจน เพ่ือให้หน่วยปฏิบัติงานสามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ รวมทั้ง เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศ 
๓) กระทรวงพลังงานควรส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก  (ภาคเหนือ/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคตะวันออก/ภาคกลาง/ภาคใต้) ใน
ระยะต่อๆไป โดยหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำมาใช้เป็นทุนในการดำเนินมาตรการตาม
โครงการได้อย่างครบถ้วน และส่งเสริมการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานในลักษณะของการเข้าไปตรวจวัดการใช้พลังงานและดำเนินการตามมาตรการมาตรฐานการปรับลดการใช้
พลังงาน 
 ๔) กระทรวงพลังงานควรชี้แจงให้กับส่วนราชการในกำกับกำหนดแนวทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ
จัดทำแผนในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้การดำเนินงานโครงการต่างๆ แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 

 ทั ้งนี ้ ฝ ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.พน. ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข้อง (สสช. พพ. และ ธพ.)  
ให้จัดส่งผลการดำเนินงานตามประเด็นดังกล่าว และฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวให้
สำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารการประชุม (เอกสารแนบ ๓.๓) 

๒. มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ๕.๑ รายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบของ ค.ต.ป.พน. ครั้งที่ ๑ โดย ค.ต.ป. กำหนดให้ส่ง
ภายในเดือน มี.ค. ๖๓  

๑. สาระสำคัญ 
- ฝ่ายเลขานุการฯเสนอที่ประชุมว่าได้ดำเนินการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบของ ค.ต.ป.พน. 

ครั้งที่ ๑ จากประเด็นแผนงาน/โครงการฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามท่ี ค.ต.ป.พน. พิจารณาคัดเลือก  
เพ่ือจัดส่งให้ ค.ต.ป.เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเพ่ือฝ่ายเลขานุการฯจะได้ดำเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไป รายละเอียดตามเอกสารการประชุม (เอกสารแนบ ๕.๑) 

๒. มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ 

๕.๒ แผนการดำเนินงานของ  ค.ต.ป.พน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือนหลัง)   

 ๑. สาระสำคัญ 
- ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมว่าได้ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานของ ค.ต.ป.พน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

(รอบ ๖ เดือนหลัง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 



๖ 

 

 
(ร่าง) แผนการดำเนินงานของ  ค.ต.ป.พน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือนหลัง) 

เดือน วันที่ จังหวัด Site visit /ติดตาม ตรวจสอบฯ โครงการ 
เม.ย. ๒๗ - - ประชุม ค.ต.ป.พน.คร้ังที่ ๗/๒๕๖๓  
พ.ค. ๒๘ (พฤ.) 

 
- -  ประชุม ค.ต.ป.พน.คร้ังที่ ๘/๒๕๖๓ 

- ช่วงเช้า Site site พพ. และติดตามโครงการ  
- ช่วงบ่าย Site site สนพ. 

มิ.ย.  ๑๘ - ๒๐  
(พฤ/ศ/เสาร์)  

(ประชุม ค.ต.ป.พน.  
คร้ังท่ี ๙/๒๕๖๓) 

บุรีรัมย์  
 

 

๒๕ - ๒๗  
(พฤ/ศ/เสาร์) 

ชัยภูม ิ

ก.ค.  ๑๐ – ๑๑ (พฤ/ศ) ลำพูน 
๒๓ - ๒๔ (พฤ/ศ) 

(ประชุม ค.ต.ป.พน.  
คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๖๓) 

จ.ยะลา หรือ ชุมพร 
 

ส.ค.  ๖ – ๘ (พฤ/ศ/เสาร์) จ.อุดรธานี 
๒๐ - ๒๑ (พฤ/ศ) 

(ประชุม ค.ต.ป.พน.  
คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๖๓) 

จ.สงขลา และสตูล 
 

ก.ย.  ๓ - ๕ (พฤ/ศ/เสาร์) 
(ประชุม ค.ต.ป.พน.  
คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๖๓) 

จ.ลำปาง 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรปรับแผนในเดือน พ.ค. ๒๕๖๓ จากที่กำหนด ประชุม ค.ต.ป.พน.ครั้งที่ ๘/
๒๕๖๓ และ Site site พพ. ช่วงเช้า / สนพ. ช่วงบ่าย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓ ปรับเป็น ประชุม  
ค.ต.ป.พน.ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. Site site พพ. และติดตามโครงการ เวลา ๑๐.๓๐ 
– ๑๒.๐๐ น. Site site สนพ. และติดตามโครงการ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑๕ 

๒. มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมเห็นชอบและให้ฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการต่อไป  

  ๕.๓ การประเมินตนเองของ ค.ต.ป.พน. (ครั้งที่ ๑) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
๑. สาระสำคัญ                                      

- ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ค.ต.ป.กำหนดให้ คตป.ประจำกระทรวงดำเนินการประเมินตนเอง 
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และส่งข้อมูลให้ ค.ต.ป.ทราบภายในเดือน เม.ย. ๒๕๖๓ ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้จัดทำ
แบบฟอร์มเพ่ือให้ ค.ต.ป.พน.กรอกข้อมูลการประเมินตนเองลงในแบบฟอร์มดังกล่าว เพ่ือที่ฝ่ายเลขานุการฯจะนำข้อมูลไป



๗ 

 

บันทึกลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารการประชุม  
(เอกสารแนบ ๕.๓) 

๒. มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ  

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ   

  ๖.๑ ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม
๑. สาระสำคัญ                                     

 - ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. ได้ประสาน มาที่ฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.พน. 
ขอให้ ค.ต.ป.พน. เพิ ่มประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เกี่ยวกับนโยบาย/มาตรการการช่วยเหลือเยียวยากรณีโรคติดต่อโควิด-๑๙ ในส่วนของกระทรวงพลังงาน และ
ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วพบว่ามีมาตรการ/โครงการ ดังนี้ 
 ๑. มาตรการบรรเทาผลกระทบค่าไฟให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทครัวเรือน   
 ๒. โครงการพลังงานร่วมใจสู้ภัยโควิด-๑๙ 
 ๓. สนับสนุนแอลกอฮอล์มอบ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล 
 ๔. มาตรการช่วยเหลือกลุ่มรถโดยสารสาธารณะปรับลดราคา NGV ลง 3 บาทต่อกิโลกรัม  
 ๕. ปลดล็อคนำเอทานอลส่วนเกินผลิตเจลล้างมือ 
 ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมว่าเห็นควรเชิญ กยผ. มานำเสนอการดำเนินมาตรการ/โครงการ 
เกี่ยวกับนโยบาย/มาตรการการช่วยเหลือเยียวยากรณีโรคติดต่อโควิด-๑๙ ในส่วนของกระทรวงพลังงาน ตามนโยบายของ 
รมว.พน. ให้ ค.ต.ป.พน.ทราบ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พ.ค. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สป.พน. 

๒. มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบให้เชิญ กยผ. มานำเสนอการดำเนินมาตรการ/โครงการตามนโยบายของ 
รมว.พน. ให้ ค.ต.ป.พน.ทราบ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑๕ พน. 
                       

 
 

           (นางมยุเรศ  เชยปรีชา) 
           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้จัดทำรายงานการประชุม 

       (นายประเทือง  ชะอุ่ม) 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
 
 

(นายทวารัฐ  สูตะบุตร) 
กรรมการและเลขานุการ 



๘ 

 

ผู้สอบทานรายงานการประชุม 
  



๑ 

 

รายงานการประชุม ค.ต.ป.พน. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓  
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

 ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑๕ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี 

ผู้มาประชุม (คณะกรรมการฯ) 
๑. นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์    ประธานกรรมการฯ 
๒. นายอำนวย  ทองสถิตย์    กรรมการฯ 
๓. นายทรงภพ  พลจันทร์    กรรมการฯ 
๔. นางพูนทรัพย์  สกุณี    กรรมการฯ 
๕. นายประภาส  วิชากูล    กรรมการฯ 
๖. นายทวารัฐ  สูตะบุตร    กรรมการและเลขานุการ 

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 
๗. นายประเทือง  ชะอุ่ม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน   

๘. นางมยุเรศ  เชยปรีชา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตาม 
 กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
๑. นายโกมล  บัวเกต ุ    รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
๒. นายเรืองเดช  ปั่นด้วง    ผู้อำนวยการกองวิจัยค้นคว้าพลังงาน 
๓. นายสาร์รัฐ  ประกอบชาติ    ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน 
๔. นายวรยุทธ คงบุญ     วิศวกรชำนาญการพิเศษ 
๕. นายประกอบ  เอ่ียมสอาด    วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ 
๖. .นายณัฐพล รุ่นประแสง    วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ 
๗. นางสุทิศา  สงวนตระกูล    ผู้อำนวยการกองพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ 
๘. นางสาวสุธารี  เกียรติมั่น    วิศวกรชำนาญการ 
๙. นายสมชัย  สิทธิบดีกุล    วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 
๑๐.นายวีระ  ศรีวะรมย์    วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ 
๑๑.นายสมบูรณ์ อัครภัทรานนท์   วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 
๑๒.นายศักดิ์ชัย  ทรัพย์ประเสริฐ   วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 
๑๓.นางสาวรุ่งระวี  ยิ่งยวด    นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ 
๑๔.นายพินิจ สังข์ทอง    วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ 
๑๕.นายชาญยุทธ ทองจินดา    วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 
๑๖.นายพงษ์ศักดิ์  พรหมกร    รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ 
๑๗.นายมงคล อินทรา    หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล 
๑๘.นางสาวลัดดา แกล้วเกล้า    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๑๙.นางสาวนลิน พลอยเพชรา    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๒๐.นายปิยบุตร  กัมพูพันธ์    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 



๒ 

 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
๑. นายเพทาย  หมุดธรรม    รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
๒. นางสาวดาวทิพย์  วานิชานนท์   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
๓. นายอุทัย   ม่วงศรีเมืองดี    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
๔. นางสาวนันธิดา รัชตเวชกุล    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
๕. นายอณวัชร์  ชำนาญโชต ิ    นิติกรชำนาญการพิเศษ 
๖. นางสาวกรกช  ภู่ไพบูลย์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
๗. นางสาวศศิธร เจษฎาฐิติกุล    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
๘. นางสาวสุกัลยา  ตรีวิทยานุรักษ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
๙. นางสาวพลิ้วแพร  สุขเทียบ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๑๐.นายวัชรินทร์  ยกย่อง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๑๑.นางสาวกนกวรรณ  เส้งประถม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

๑. นายสมภพ พัฒนอริยางกูล    ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
๒. นายวรนล จันทร์ศิร ิ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
๓. นางสาวจอมขวัญ  พลรักษ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
๔. นางสาวกฤติกา  ถาวรแก้ว    นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ 

กองตรวจราชการ 
    1. นายกฤชชัย  อุทิศผล      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
    2. นายอดิศร  วันเปรียงเถาว์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
    ๓. นางอัจฉรา  สุขีโชติ     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ค.ต.ป.พน.ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ 

๑. สาระสำคัญ 
  ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมพิจารณา  
ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ดังนี้ 
  หน้า ๓ ย่อหน้าที่ ๑๔  บรรทัดที่ ๗  แก้ไขจาก“เขื่อนรัชประภา” แก้ไขเป็น “เขื่อนรัชชประภา” 
และ “เขือ่นบางลาน” แก้ไขเป็น “เขื่อนบางลาง”  

๒.   มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
 - การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน. จากการตรวจเยี่ยมกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  

๑. สาระสำคัญ  
  ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากการที่ ค.ต.ป.พน.เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังสรุปผลการ
ดำเนินการที่สำคัญของ ชธ.ในปีงบประมาณ 2562 และฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งข้อค้นพบและข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน.
ให้ ชธ.พิจารณาดำเนินการและขอให้รายงานผลการดำเนินงานให้ ค.ต.ป.พน.ทราบเพ่ือจะได้สรุปนำเรียน รมว.พน. 
เพ่ือทราบต่อไปนั้น ในการนี้ ชธ.ได้พิจารณาและดำเนินการตามข้อค้นพบและข้อเสนอแนะดังกล่าวและจัดทำสรุปผลการ
ดำเนินงานและแผนงานส่งให้ ค.ต.ป.พน.เพ่ือทราบแล้ว รายละเอียดตามเอกสารการประชุม (เอกสารแนบวาระ ๓) 

๒. มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    ๕.๑ ประเด็นการตรวจสอบของ ค.ต.ป.พน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)  

                           - นโยบาย/มาตรการการช่วยเหลือเยียวยากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
ในส่วนของ พน. โดย กยผ.  
๑. สาระสำคัญ 

- ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (นายสมภพฯ) รายงานที่ประชุมทราบเรื่องสรุปมาตรการด้านพลังงาน
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา ๑๙ โดยกระทรวงพลังงานมีนโยบายการช่วยเหลือประชาชนทั้งหมด  
4 ด้าน คือ ด้านไฟฟ้า ด้านน้ำมัน/ก๊าซธรรมชาติ ด้านแอลกอฮอล์ และความร่วมมือกับหน่วยงานพลังงาน ซึ่งมีรายละเอียด 
ของมาตรการในแต่ละด้าน ดังนี้ 

 ๑) ด้านไฟฟ้า  

มาตรการ กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า ระยะเวลา 
(เดือน) 

รอบบิล งบประมาณ 
(ลบ.) 

1. ลดค่าไฟฟ้า 3% ทุกประเภท 3 เม.ย.-ม.ิย. 5,049 

2. ตรึงค่า Ft ตรึงที ่11.60 สตางค์แก่
ผู้ใช้ไฟทุกประเภท 

4 พ.ค.-ส.ค. 5,120 

3. คืนเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ประเภท 1-2 (บ้านอยู่
อาศัย กิจการขนาดเล็ก) 

ไม่มีกำหนด เริ่ม 31 มี.ค. 30,000 

4. บรรเทาผลกระทบค่าไฟฟ้า 22 ล้านครัวเรือน   22,470 

  4.1 คา่ไฟฟ้าฟร ีจาก 50 หน่วย
เป็น 90 หน่วย 

ประเภท 1.1 และ 1.1.1  
(บ้านอยู่อาศัย) 

3 เม.ย.-ม.ิย. 
 

948 
(มิ.ย.= 316) 

  4.2 คา่ไฟฟ้าฟร ี150 หน่วย 3 มี.ค.-พ.ค. 8,147 
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๒) ด้านน้ำมัน/ก๊าซธรรมชาติ 

มาตรการ กลุ่มผู้ได้รับผล ระยะเวลา งบ (ลบ.) 

1. ลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน 
(ทุกชนิด -50 สต./ลติร B20 -25 สต./ลติร 
E85 +25 สต./ลติร) 

ประชาชนผู้ใช้รถ เริ่ม 24 มี.ค.– 23 พ.ค. 
มติ กบน. 18 พค.63 คงไว้
จนกว่าสถานการณ์จะ
เปลี่ยนแปลง  
มีผล 24 พ.ค. 63 

2,854 

2. ลดราคาขายปลีก LPG  
(ปรับลดลง 45 บ./ถัง 15 กก. ) 

ผู้ใช้ก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนท่ัว
ประเทศ 

เริ่ม 24 มี.ค.–23 มิ.ย. 63 
มติ กบน 18 พ.ค.63 ขยาย
ติดลบ 7,000 ลบ. เป็นไม่
เกิน 10,000 ลบ. 

ปัจจบัน 
-6,103 ลบ. 

3. ลดราคา NGV  
(ลดลง 3 บ./กก. เดมิ 13.62 บ./
กก. เป็น 10.62 บ./กก.)  
(กลุ่มรถทั่วไป คงราคา 15.31 บ./กก.) 

รถโดยสารสาธารณะ 
(กทม./ปริมณฑล:แท็กซี่/ตุ๊กตุ๊ก/
ตู้ ร่วม ขสมก. ตจว:โดยสาร/มินิ
บัส/๒ แถว  
ร่วมขสมก. โดยสาร/ตู้
ร่วม บขส. และแท็กซี)่  

1 เม.ย.-30 มิ.ย. 63 ปตท. อุดหนุน 
 

4. ปรับลดอัตราสำรองน้ำมันดิบและน้ำมัน
สำเรจ็รูปผู้ค้าและโรงกลั่น(น้ำมันดบิ
เดิม 6% ระยะที่ 1 ลดเป็น 4% 1 ปี 
ระยะที ่2 ลดเป็น 5% หลังจาก 1 ปี) 
น้ำมันสำเร็จรปู 1% คงเดิม 

- ผู้ค้าน้ำมัน
มาตรา 7 จำนวน 33 ราย (โรง
กลั่น จำนวน 6 แห่ง) 
 

ระยะที ่1 (30 เม.ย. 63 
-30 ม.ิย.64) 
ระยะที ่2 (1 พ.ค. 64) 

 

5. ชะลอการปรับสำรอง LPG 
(สำรอง LPG เดิม 1%) 
เป้าเดมิจะปรับเป็น 2% 1 ม.ค. 64 

- ผู้ค้าน้ำมัน
มาตรา 7 จำนวน 17 ราย 

ชะลอเป็น 1% 1 ม.ค.-30
ม.ิย. 64 และ
เริ่ม 2% 1 ก.ค. 64 

 

  4.3 ใช้ไฟน้อยกว่า ก.พ. 63 แตไ่ม่
เกิน 800 หน่วย จ่ายตามจริง 

ประเภท 1.2 และ 1.1.2  
(บ้านอยู่อาศัย) 
 
 
 

14,007 

  4.4 ใช้ไฟมากกว่า ก.พ. 63 แตไ่ม่
เกิน 800 หน่วย จ่ายเท่ากับ ก.พ. 63 

  4.5 ใช้ไฟมากกว่า  
ก.พ. 63 > 800 <3,000 หน่วย จ่าย
เท่ากับ ก.พ. 63+ส่วนท่ีเกินลด 50% 

  4.6 ใช้ไฟมากกว่า 
ก.พ. 63 > 3,000 หน่วย จ่าย
เท่ากับ ก.พ. 63+ส่วนท่ีเกินลด 30% 

5. ขยายระยะเวลาชำระค่า
ไฟฟ้า 6 เดือน 

ประเภท 5 โรงแรม กจิการ
ให้เช่าอาศัย 

2 เม.ย.-พ.ค.  

ประเภท 1.1/1.1.1 (บ้าน
อยู่อาศัย) ≤ 150 หน่วย 

3 เม.ย.-ม.ิย.  

6. ผ่อนผันการเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้น
ต่ำ (Minimum charge) 

ประเภท 3-7  3 เม.ย.-ธ.ค. 2,313 
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มาตรการ กลุ่มผู้ได้รับผล ระยะเวลา งบ (ลบ.) 

6. เร่งรดัการลงทุนช่วงรอยต่อของแหล่ง
เอราวัณและแหล่งบงกช 

คนไทย/ผู้ประกอบการไทย รื้อถอน 25 แท่น/ปี 10,000 

 
๓) ด้านแอลกอฮอล์ 

มาตรการ กลุ่มผู้ได้รับผล ระยะเวลา งบประมาณ 
(ลบ.) 

1. ปลดล็อคเอทานอลมาผลิตเจลล้างมือ  ประชาชน ไม่มีกำหนด - 

2. โครงการ “พลังงานร่วมใจสูภ้ัย 
โควิท 19” จัดหาแอลกอฮอล์ 70%  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลทั่วประเทศ 

เริ่ม 20 เม.ย.–18 พ.ค. 63 24.46 (ปตท.) 
28.55 (กฟผ.) 

    ทั้งนี้ พน. กฟผ. และ ปตท. จัดหาแอลกอฮอล์เพ่ือสาธารณสุขให้ รพ. ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ๙,๘๖๓ 
แห่งทั่วประเทศ โดยการส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือให้สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้กระจายต่อไปยัง รพ.สต. ใช้ในการทำความ
สะอาดมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ปริมาณการจัดส่ง ๒๐ ลิตร (๑ ถังแกลลอน)/รพ.สต. 
ปัจจุบันได้จัดส่งแล้ว ๗๖ จังหวัด จำนวน ๙๘๖,๓๐๐ ลิตร และมีแผนจัดส่งต่อเนื่อง (กฟผ. จัดส่งให้ ๔๒ จังหวัด ๔,๙๒๒ รพ. 
จำนวน ๔๙๒,๒๐๐ ลิตร/ ปตท. จัดส่งให้ ๓๔ จังหวัด ๔,๙๔๑ รพ. จำนวน ๔๙๔,๑๐๐ ลิตร) 

4) ความร่วมมือร่วมกับองค์กรด้านพลังงาน 
     กระทรวงพลังงานร่วมกับองค์กรด้านพลังงาน อาทิเช่น บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย เป็นต้น ในการสนับสนุนอุปกรณ์ด้านการแพทย์และการสนับสนุนด้านอ่ืนๆ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ดังนี้ 
     4.1 สนับสนุนอุปกรณ์ด้านการแพทย์รวมพลังต้าน COVID-19 โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
           1.ปลดล๊อคการใช้เอทานอลมาผลิตเจลล้างมือ 
           2.แจกเจลล้างมือแก่ประชาชน > 1.1 ล้านหลอด 
           3.มอบเครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องฟอกอากาศ 
           4.หน้ากากอนามัยลดการแพร่ระบาด >45,200 ชิ้น 
           5.มอบชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ 
           6.มอบเงินสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 
           7.แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค > 20,000 ลิตร 
           8.เตรียมผลิตชุดตรวจ COVID-19 รู้ผลใน 45 นาท ี
           9.จัดอบรมสอนทำหน้ากากอนามัย 
     4.2 ร่วมดูแลสังคมส่วนรวมฝ่าวิกฤตไวรัส COVID-19 โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
           1.รณรงค์ให้ความรู้และป้องกันๆไวรัส COVID-19 
 2.จัดกิจกรรมสอนการทำหน้ากากอนามัยแก่สมาชิกเหล่ากาชาด 
 3.จำหน่ายแอลกอฮอล์ 70% ในราคาต้นทุน 

  4.จัดหาช่องทางจำหน่ายหน้ากากอนามัยธงฟ้า 
  5.ต้ังจุดเติมเจลทำความสะอาดมือในสถานีบริการน้ำมัน 
  6.จัดอาสาเย็บถุงผ้าสนับสนุนประชาชนบริเวณรอบโรงไฟฟ้า 
  7.Big Cleaning ในห้องน้ำปั๊ม 
  8.จัดหาอุปกรณ์ป้องกันและช่วยเหลือการดำรงชีพของกลุ่มเสี่ยง 
 
๒. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน. 



๖ 

 

 ๑.๑ ค.ต.ป.พน. มีความเห็นว่าการช่วยเหลือประชาชนจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 19 โดยความร่วมมือของ พน.
ร่วมกับองค์กรด้านพลังงานในการสนับสนุนอุปกรณ์ด้านการแพทย์และการสนับสนุนด้านอื่นๆ มีหลายกิจกรรม แต่ไม่ทราบ
จำนวนงบประมาณที่ใช้ไป ดังนั้น จึงเห็นควรให้ กยผ. มีการรวบรวมจำนวนเงินที่ใช้ดำเนินกิจกรรมว่าเป็นจำนวนเท่าใด  
เพ่ือนำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 

๑.๒ ค.ต.ป.พน.มีความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำแบบสูบกลับ และการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ
โซลาร์เซลแบบทุ่นลอยน้ำในอ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีศักยภาพด้านผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยไม่ต้องไปหาพ้ืนที่สร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่
เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมสามารถทำเป็นบ้านให้ปลาได้อยู่อาศัย อีกทั้งไม่มีสายไฟ ดังนั้นจึงเห็นควรส่งเสริมสนับสนุนให้
โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นทั่วประเทศ จึงขอให้ กยผ. พิจารณาประเด็นต่างๆเหล่านี้ในการจัดทำแผน PDP ในการขับเคลื่อน
นโยบายด้านพลังงานของประเทศต่อไป 

   ๕.๒ การตรวจเยี่ยมส่วนราชการ พพ.  
   รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (นายโกมลฯ) แนะนำเจ้าหน้าที่ พพ. 

ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ให้กับ ค.ต.ป.พน.  ได้รับทราบและนำเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระท่ีกำหนด ดังนี้ 
๑. สาระสำคัญ 

  ๑) แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    - แผนอนุรักษ์พลังงานหมุนเวียน (EEP)  

   ผู้แทน พพ. รักษาการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (นายพงษ์ศักดิ์ฯ) รายงาน 
ให้ที่ประชุมทราบว่า พพ. ได้เสนอร่างแผน EEP ๒๐๑๘ ให้กับ คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ (กพช.)  แล้วเมื่อวันที่ ๑๙  
มี.ค. ๒๕๖๓ ทั้งหมด ๔ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EP)  (๒) แผนพลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก 
(AEDP) (๓) แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP) และ (๔) แผนแก๊สธรรมชาติ (GAS Plan) ปัจจุบันอยู่ระหว่างที่สภาพัฒน์ฯ 
พิจารณารายละเอียดก่อนที่จะเสนอเข้า ครม. ต่อไป เป้าหมายของแผนนี้คือ ลดค่าความเข้มการใช้พลังงาน (EI) ลง ๓๐% 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.๒๕๕๓ ให้ได้ ๔๙,๐๖๔ ktoe (ไฟฟ้า ๑๕,๓๗๙ ktoe และความร้อน ๓๓,๖๘๕ 
ktoe) โดยแยกเป็นเป้าหมายรายสาขาเศรษฐกิจจำแนกตามกลยุทธ์  ๕ สาขาเศรษฐกิจ ดังนี้ 

เป้าหมายรายสาขาเศรษฐกิจจำแนกตามกลยุทธ์ 

สาขาเศรษฐกจิ 

ภาคบังคับ ภาคส่งเสริม 

     รวม ร้อยละ 
ไฟฟ้า ความร้อน ไฟฟ้า ความร้อน 

1. อุตสาหกรรม        3,260        8,031        3,517         6,329        21,137  43 

2. ธุรกิจการค้า        3,106             59        2,426            827          6,418  13 

3. บ้านอยู่อาศัย           114                  -           2,809            377          3,300  7 

4. เกษตรกรรม            37                  -              110            380             527  1 

5. ขนส่ง                 -           3,809                  -         13,873        17,682  36 

รวม       6,517      11,899          8,862        21,786       49,064  100 

ทั้งนี้มีแนวทางดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ เป้าหมาย คือ ลดการใช้พลังงาน ๔๙,๐๖๔ ktoe โดยมี 
๓ กลยุทธ์ ดังนี้ 

ภาคบังคับ ภาคส่งเสริม ภาคสนับสนนุ 



๗ 

 

ภาคบังคับ ภาคส่งเสริม ภาคสนับสนนุ 
⚫ พรบ. อนุรักษ์พลังงาน, กฎกระทรวง 
⚫ เกณฑ์มาตรฐานด้านพลังงาน: Energy 

Code (โรงงาน, อาคาร, บ้านอยู่อาศัย) 
⚫ Ene rgy  E ffi c ien cy Re sou rce 

Standard (EERS)  
⚫ Demand Response 
⚫ ภาษีสรรพสามิต (Eco-Sticker) 

⚫ เกณฑ์มาตรฐานและการติดฉลากแสดง
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ 

⚫ การสนับสนุนทางด้านการเงิน 
    - ให้เงินสนับสนุนบางส่วน (Subsidy,  
๘๐:๒๐)  
    -  เงินกู้ (Soft loan, ESCO Fund) 
    -  สิ ท ธิ ป ร ะ โย ช น์ ท า งภ า ษี  (T a x 
incentive)  
    -  ประกันสินเชื่อ (Credit Guarantee) 
⚫ ส่ งเสริมนวัตกรรม  (IO T , Sm art 

Factory,   Smart Building, Big 
Data)  

⚫ การอนุรักษ์พลังงานภาคเกษตรกรรม 
(S m a rt  F a rm in g , Sw itc h  to 
Machinery) 

⚫ การอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง (Shift 
mode, Smart transport) 

⚫ พัฒนาบุคลากร (HRD) 
   - ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
   - ผู้ตรวจสอบด้านพลังงาน 
   - เทคโนโลยี 
⚫ ประชาสัมพันธ์ (PR) Awareness 
⚫ วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(R&D) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีโครงการ/แผนงานด้านอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้ 

งบประมาณแผ่นดิน  

โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) 

ภาคบังคับ 

การตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการพัฒนา
และส่งเสรมิพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 

กกอ. ๖,๕๕๖,๐๐๐ 

การสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐาน
อาคารด้านพลังงานตามกฎหมายสำหรับบคุลากรองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

กกอ. 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

ภาคส่งเสริม 

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
เล็ก (ดำเนินการใน ๑๐ กลุ่มพื้นที)่ 

กสอ. ๕๐,๐๔๖,๐๐๐ 

การอนุรักษ์พลังงานแบบมสี่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาด
เล็ก (ดำเนินการใน ๒ กลุม่พื้นท่ี) 

กสอ. ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

ภาคสนับสนนุ 

การรณรงค์และเผยแพร่องค์ความรู้ (งบดำเนินงาน ดำเนินการใน ๗ โครงการ) กถผ. ๑๓,๐๔๗,๐๐๐ 

งบประมาณกองทุนฯ   

รายการ จำนวน 
งบปรมาณที่ขอรับการ

สนับสนุน (บาท) 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ๓๔ โครงการ ๑,๓๖๘,๑๘๖,๒๓๐ 



๘ 

 

ประเภทพลงังาน/เป้าหมาย สถานะลา่สดุ (ธ.ค. 2562) เป้าหมายปี 2579
พลงังานไฟฟ้า (MW) (MW) (MW)

1. ขยะชุมชน 317.82                               500.00                 
2. ขยะอตุสาหกรรม -                                      50.00                   
3. ชวีมวล 3,410.14                            5,570.00              
4. กา๊ซชวีภาพ 529.98                               1,280.00              
5. พลงังานน า้ขนาดเล็ก 187.85                               376.00                 
6. พลงังานลม 1,506.82                            3,002.00              
7. พลงังานแสงอาทติย์ 2,982.62                            6,000.00              
8. พลงังานน า้ขนาดใหญ่ 2,919.66                            2,906.40              
9. พลงังานทดแทนอืน่ ๆ (ความรอ้นใตพ้ภิพ) 0.30                                    -                       

รวม (MW) 11,855.19                          19,684.40           
รวม (ktoe) 3,230.00                            5,588.00              

สดัสว่นการใชไ้ฟฟ้าจาก AE ตอ่พลงังานท ัง้หมด (%) 4.27%

พลงังานความรอ้น (ktoe) สถานะลา่สดุ (ธ.ค. 2562) เป้าหมายปี 2579

1. ขยะ 111.00                               495.00                 

2. ชวีมวล 8,019.00                            22,100.00           

3. กา๊ซชวีภาพ 634.00                               1,283.00              

4. พลงังานแสงอาทติย์ 10.14                                  1,200.00              

5. พลงังานความรอ้นทางเลอืกอืน่* -                                      10.00                   

รวม 8,774.14                            25,088.00           

สดัสว่นการใชค้วามรอ้นจาก AE ตอ่พลงังานท ัง้หมด (%) 19.15%

เชือ้เพลงิชวีภาพ สถานะลา่สดุ (ธ.ค. 2562) เป้าหมายปี 2579

1. เอทานอล (ลา้นลติร/วนั) 4.42                                    11.30                   

2. ไบโอดเีซล (ลา้นลติร/วนั) 4.90                                    14.00                   

3. Pyrolysis-Oil (ลา้นลติร/วนั) -                                      0.53                      

4. CBG (ตนั/วนั) -                                      4,800.00              

5. เชือ้เพลงิทางเลอืกอืน่** -                                      10.00                   

รวม (ktoe) 2,366.00                            8,713.00              

สดัสว่นการใชเ้ชือ้เพลงิชวีภาพ ตอ่พลงังานท ัง้หมด (%) 2.76% 6.65%

รวมการใชพ้ลงังานทดแทน (ktoe) 14,370.00                          39,389.00           

การใชพ้ลงังานข ัน้สดุทา้ย (ktoe) 85,829.00                          131,000.00         

รวมสดัสว่นการใชพ้ลงังานทดแทนท ัง้หมด (รวมเขือ่นใหญ่) 16.74% 30.07%

10.22%

3.76%

รายการ จำนวน 
งบปรมาณที่ขอรับการ

สนับสนุน (บาท) 

  - กลุ่มงานตามกฏหมาย ๕ ๓๙,๙๙๒,๖๐๐ 

   - กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาและส่งเสริม ๖ ๑๐๗,๐๑๔๙๒๐ 

   - กลุ่มงานสาธิตและต้นแบบ ๙ ๒๙๒,๑๘๓๕๒๐ 

   - กลุ่มงานการสื่อสารและข้อมูลข่าวสาร ๒ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 

   - กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ๖ ๕๖,๐๑๖,๗๓๐ 

  - กลุ่มงานสนับสนุนลดต้นทุน ยกระดับคณุภาพชีวิต เพิ่มเศรษฐกิจ
ฐานราก 

๖ ๘๒๒,๙๗๘,๔๖๐ 

    - แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)  
    ผู้แทน พพ. ผู้อำนวยการกองวิจัยค้นคว้าพลังงาน (นายเรืองเดชฯ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) แบ่งออกเป็น ๓ ด้านคือ (๑) ด้านไฟฟ้า (๒) ด้านความร้อน และ  
(๓) ด้านเชื้อเพลิงชีวภาพด้านขนส่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีโครงการ/แผนงานด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก(AEDP) มีดังนี ้

งบประมาณแผ่นดิน  
โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) 

การพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัตดิ้านพลังงานทดแทน  
(เอทานอลและก๊าซชีวภาพ) 

กพบ. ๒,๗๓๓,๓๐๐ 



๙ 

 

การศึกษาศักยภาพพลังงานก๊าซชีวภาพของประเทศ  กวค. ๔,๖๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

งบประมาณกองทุนฯ   
แผนพลังงานทดแทน ๒๑ โครงการ ๑,๑๒๒,๐๘๗,๒๘๕ 

   - กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาและส่งเสริม ๖ ๑๙๘,๓๖๓,๙๕๔ 

   - กลุ่มงานสาธิตและต้นแบบ ๓ ๕๑๐,๑๙๒,๘๗๕ 

   - กลุ่มงานการสื่อสารและข้อมูลข่าวสาร ๓ ๓๖๒๗๕,๑๑๐ 

  - กลุ่มงานสนับสนุนลดต้นทุน ยกระดับคณุภาพชีวิต เพิ่ม
เศรษฐกิจฐานราก 

๙ ๓๗๗,๒๕๕,๓๔๖ 

   ๒) แผนงาน/โครงการสำคัญท่ีดำเนินการตามนโยบายของ พน.ในปี ๒๕๖๓       
         - Energy for all   

                             - โรงไฟฟ้าชุมชน 
    ผู้แทน พพ. ผู้อำนวยการกองวิจัยค้นคว้าพลังงาน (นายเรืองเดชฯ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า 
โรงไฟฟ้าชุมชนที่ พพ. รับนโยบายมาดำเนินการเป็นโรงไฟฟ้าที่เอกชนร่วมทุนกับชุมชน โดยเอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อนทั้งหมด 
และภายหลังจ่ายไฟให้ชุมชนเข้ามาร่วมทุนถือหุ้นบุริมสิทธิ (หุ้นลม) เบื้องต้นให้ ๑๐% หลังจากได้ดำเนินการไปแล้วชุมชน
สามารถซื้อเป็นหุ้นสามัญเพ่ิมได้เป็น ๔๐% โดยประเด็นสำคัญคือโรงไฟฟ้าจะต้องแบ่งรายได้การขายไฟฟ้าคืนสู่ชุมชนต่อ
หน่วยไฟฟ้า หากเป็นโรงไฟฟ้าชนิดชีวมวล แก๊สชีวภาพต้องไม่น้อยกว่า ๒๕ สตางค์/หน่วย หากเป็นโซลาร์เซลไม่น้อยกว่า ๕๐ 
สตางค/์หน่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 
 
 
 
 
 
สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการโรงไฟฟ้าชุมชน (Quick win) ปัจจุบันได้จัดทำระเบียบ กกพ. ว่าด้วย

การจัดหาไฟฟ้า VSPP โรงไฟฟ้าชุมชนและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๓ และจะได้มีการ
ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯต่อไปหลังวันที่ ๑๒ มิ .ย. ๒๕๖๓  สำหรับโรงไฟฟ้าชุมชน (โครงการทั่วไป) 
ปัจจุบัน พพ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างหลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้า คาดว่าจะ
สามารถยื่นข้อเสนอได้ในเดือน ก.ย. ๒๕๖๓ หลังจากประกาศผลของโรงไฟฟ้าชุมชน (Quick win) ไปแล้ว 

          ๓) การจัดการเรื่องร้องเรียน 
    ผู้แทน พพ. รักษาการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (นายพงษ์ศักดิ์ฯ) รายงานให้ที่
ประชุมทราบว่า พพ. มีเรื่องร้องเรียน ๑๒ เรื่อง ยุติเรื่องแล้ว ๑๑ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เรื่องคือ ปัญหาความ
ต้องการของราษฎรในพ้ืนที่ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแจ้งตอบของ กพส. (แนะนำให้
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพ้ืนที่ดำเนินการของบประมาณจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานโดยตรง เนื่องจากชุมชนดังกล่าว
ไม่ตรงเงื่อนไขการสนับสนุนของ พพ.) 

๒. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน. 

๒.๑ โครงการกองทุนฯ 

 - ขอให้ พพ. สรุปโครงการฯ ที่ใช้เงินกองทุนฯ ที่ยังไม่สามารถปิดบัญชีได้ทั้งหมดมายังฝ่ายเลขานุการ ค .ต.ป.พน. 
ว่ามีก่ีโครงการและจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จเมื่อใด 

๒.๒ แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

- แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) การพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน : กลุ่มครัวเรือน - การจัดทำบัญชีพลังงาน 

 เห็นสมควรให้ พพ. พิจารณาดำเนินการดังนี้ 
    (๑) ประสานกับสำนักงานพลังงานจังหวัดให้รับทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการโครงการฯดังกล่าวของ พพ.  
    (๒) ควรหาแนวทางบูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือกำหนดเป็นหลักสูตรด้านพลังงานจะสามารถ

กระจายผลผ่านนักเรียนในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานครัวเรือนซึ่งจะสามารถเห็นผลได้มากกว่า 

๒.๓ การส่งเสริมการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 
  ๑. ค.ต.ป.พน. มีความเห็นว่า พพ.ควรกำหนดเป็นนโยบายว่าให้อาคารภาครัฐที่จะสร้างขึ้นใหม่จะต้องติดตั้ง
ระบบโซลาร์เซลลูฟท๊อปเพ่ือช่วยประหยัดพลังงาน และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับภาคเอกชนดำเนินการตามได้ 
  ๒. ขอให้ พพ. หาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกฏระเบียบ กำหนดแบบมาตรฐานราคากลางในการติดตั้ง
ระบบโซลาร์เซลลูฟท๊อปให้หน่วยงานต่างๆ รวมถึงภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เองโดยไม่จำเป็นต้องรอการ
สนับสนุนจากทางภาครัฐ  
  ๓. เห็นควรให้ พพ.ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บฐานข้อมูลการอนุรักษ์พลังงานจากเดิมที่เป็นเอกสาร
เปลี่ยนเป็นระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในการจัดทำโครงการต่างๆในด้านอนุรักษ์พลังงานของ พพ. 
มากยิ่งขึ้น 



๑๑ 

 

  ๔. ขอให้ พพ. ตั้งงบประมาณเพ่ือติดตามโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานของ พพ. ที่ได้ดำเนินการใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมาว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่อย่างไร และสถานประกอบการต่างๆที่เข้าร่วมยังดำเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานที่เคยได้รับข้อเสนอแนะจาก พพ. หรือไม ่(ความยั่งยืน) 

๒.๔ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) 
 ๑. ค.ต.ป.พน. มีความเห็นว่าการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากจากชีวมวล ขยะ 

พลังงานลม ฯลฯ พพ. ควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ระเบียบ กติกาที่ชัดเจน  เพ่ือป้องกันการปล่อยข่าวเท็จเพ่ือสร้าง
มูลค่าในตลาดหุ้น 

 ๒. ขอให้ พพ. ประสานกับ ชธ. เพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการต่างๆด้านพลังงานของ
หน่วยงาน ที่มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการในพื้นที่ของ สปก. เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากนโยบายของรัฐ 
ไม่สามารถกำหนดความชัดเจนได้ว่าพ้ืนที่ สปก. ที่ไม่สามารถทำเกษตรกรรมได้สามารถที่จะนำมาทำประโยชน์ด้านอ่ืนๆ  
ให้เกิดประโยชน์กับประเทศได้ 

 ๓. ค.ต.ป.พน.ขอให้ข้อสังเกตว่าข้อมูลตัวเลขความก้าวหน้าแผน AEDP ๒๐๑๕ ประเภทของพลังงานและ
เป้าหมายควรมีความชัดเจนว่าเป้าหมายยอดรวมนับเฉพาะประเภทพลังงานที่มีสัญญาซื้อขายกับภาครัฐ หรือนับรวมกับที่
ผลิตได้ใช้เองแต่ไม่ได้ขายด้วยหรือไม่ เนื่องจากจะสามารถตอบข้อซักถามของสาธารณชนได้อย่างชัดเจนว่า พน . สามารถ
ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 

  ๔. เห็นสมควรให้  พพ. หาแนวทางผลักดันเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากไบโอแก๊ส เนื่องจาก ค.ตป.พน.เห็นว่า
หน่วยงาน/สถานประกอบการหลายแห่งมีศักยภาพที่จะผลิตไฟฟ้าจากไบโอแก๊สขายได้ จะเป็นการเพ่ิมประเภทและปริมาณ
ของพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศได้ 

๕.๓ การตรวจเยี่ยมส่วนราชการ สนพ. 
  รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  (นายเพทายฯ)  แนะนำเจ้าหน้าที่ สนพ. 

ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ให้กับ ค.ต.ป.พน.  ได้รับทราบและเข้าสู่การบรรยายตามระเบียบวาระท่ีกำหนด ดังนี้ 
    ๑) แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   - แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2018) 
แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ 

(PDP2018 Revision 1) ครม. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (PDP 
2018) แล้วเมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นแผนหลักในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศให้เพียงพอกับความ
ต้องการ รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีกรอบระยะเวลาของแผนที่ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี (ปี ๒๕๖๑-๒๕๘๐) พน. จึงเห็นควรให้มีการทบทวน/ปรับปรุง PDP2018 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
โรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเหตุผลและความจำเป็นในการปรับแผน PDP 
เนื่องจาก 

     (๑) มีการปรับแผนการจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  
- ปรับแผน/เป้าหมาย AEDP2018 สำหรับพลังงานหมุนเวียนบาง

ประเภท 
- นโยบายเดิม > ไม่เปน็ไปตามแผน 
- นโยบายใหม่ > นโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ตามมติ 

กพช. (๑๖ ธ.ค. ๖๒)  
(๒) มีการปรับแผนการจ่ายไฟฟ้า/การปลดของโรงไฟฟ้าหลักให้เหมาะสมมากขึ้น 

ในการนี้คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดทำแผนพัฒนากำลังผลติไฟฟ้าของประเทศ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๖๓ (๑) 
เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๓ เห็นชอบร่างแผน PDP2018 Rev.1  และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ นำร่างแผน PDP2018 
Rev.1 ไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑๘ ก.พ. ๖๓) ทั้งนี้หากในการรับฟังความคิดเห็น



๑๒ 

 

ไม่มีประเด็นที่ส่งผลให้ร่างแผน PDP2018 Rev.1 เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ให้นำเสนอ กบง. เพ่ือพิจารณา โดยไม่
ต้องนำกลับมาเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง (ในการประชุม กบง. ครั้งที่ ๑/๖๓ (ครั้งที่ ๑๕) เมื่อ ๒๑ ก.พ. ๖๓ 
กบง. เห็นชอบในหลักการร่างแผน PDP2018 Rev.1) และ ในการประชุม กพช. ครั้งที่ ๑/๖๓ (ครั้งที่ ๑๕๐) เมื่อ ๑๙ 
มี.ค. ๖๓ กพช. เห็นชอบในหลักการร่างแผน PDP2018 Rev.1 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอ ศสช. พิจารณาให้ความเห็น
ก่อนที่จะนำเสนอ ครม. พิจารณา ต่อไป 

 
 
  - แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (Gas Plan 2018)  

    มีแนวคิดเพ่ือวางแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับความ
ต้องการใช้ให้เพียงพอในอนาคต ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP2018) ที่มีแผนจัดการกำลังผลิตไฟฟ้า
ในระดับภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพ่ิมของทรัพยากรก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
(แยก feedstock สำหรับภาคปิโตรเคมี) โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านต่างๆ ดังนี้   
     (๑) Demand แนวโน้มความต้องการใช้ก๊าซในภาพรวมเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย ๐.๗%  
(๕,๓๔๘ MMSCFD ) และการใช้ในภาคการผลิตไฟฟ้าและภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น ขณะที่การใช้ในภาคขนส่งและใน 
โรงแยกก๊าซลดลง 

     (๒) Supply การจัดหาก๊าซประกอบด้วย การผลิตภายในประเทศ + นำเข้า
จากเมียนมา + นำเข้า LNG และในปี ๒๕๖๔  จำเป็นต้องมีการจัดหา LNG เพ่ิมเติม (จากสัญญาปัจจุบัน) เพ่ือรองรับ 
ความต้องการใช้ 
     (๓) Infrastructure ปี ๒๕๖๔  ปรับปรุงระบบโครงข่ายเพ่ือรองรับการนำเข้า LNG 
ปี ๒๕๖๕  พัฒนา LNG Terminal ในภาคใต้และปี ๒๕๗๓  พัฒนาโครงข่ายท่อบนบก  (อาทิ  โคราช --> รฟ. ภาคอีสาน) 
     (๔) Policy / Measure เร่งรัดการสำรวจและผลิตก๊าซเพ่ิมเติม ทั้งในแหล่ง 
อ่าวไทยและบนบก/บริหารสัญญาการผลิตก๊าซในอ่าวไทยให้อยู่ที่ระดับประมาณ 1,500 MMSCFD จนถึงปลายแผน/
เร่งรัดการเจรจาซื้อก๊าซเพ่ิมเติมจากแหล่ง JDA เพ่ือรองรับความต้องการในภาคใต้/พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (FSRU & LNG 
Terminal ภาคใต้ และท่อส่งก๊าซไปภาคอีสาน)/การจัดหา LNG ในอนาคต --> เปิดให้มีการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ 
   ทั้งนี้ กพช. เห็นชอบร่าง Gas Plan2018 เมื่อ ๑๙ มี.ค.๖๓ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนพิจารณาของ 
สศช. ก่อนนำเข้า ครม. เพ่ือพิจารณา ต่อไป 

   ๒) ผลการดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ส่วนที่ ๑ 
และส่วนที่ ๒ ที่เกี่ยวข้อง 
   กรอบการประเมินผล ปี ๒๕๖๒ การลดค่าการใช้พลังงาน พิจารณาจากพลังงาน ๒ ชนิด คือ  
(๑) พลังงานด้านไฟฟ้า และ (๒) พลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ของ ราชการบริหารส่วนกลาง (ไม่รวมราชการบริหาร
ส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค และราชการบริหารส่วนภูมิภาค) จำนวน ๙๑๙ หน่วยงาน และ ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
(รวมราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค) ๗๖ จังหวัด จำนวน ๕,๑๑๙ หน่วยงาน เพท่อให้หน่วยงานสามารถลดใช้
พลังงานได้อย่างน้อย ๑๐% เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน มีการรายงานผลปีงบประมาณละ ๒ รอบ เพ่ือประมวลผลคะแนน
การประเมินผู้บริหารองค์การ: ด้านการลดพลังงานเวลา ๒๔.๐๐ น. รอบท่ี ๑ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และรอบที่ ๒  
วันที่ ๓๐กันยายน ๒๕๖๒ 
  สรุปจำนวนของหน่วยงานราชการที่สามารถลดการใช้พลังงานได้ตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป เมื่อเทียบกับ 
ค่ามาตรฐาน ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

สรุปผลการลดใช้พลังงาน 
จำนวนทั้งหมด รายงานครบ ร้อยละ ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ประหยัด 

ไฟฟ้า (ล้านหน่วย) 
ส่วนราชการ 919    804 87% 1,530.07 1,170.96 23% 

จังหวัด 5,120 4,609 90% 1,053.60 519.13 51% 



๑๓ 

 

อำเภอ 878 248 28% 19.95 17.27 13% 
อปท 7,851 5,771 74% 3,511.98 488.61 86% 
รวม 14,768 11,432 77% 6,115.60 2,195.97 64% 

น้ำมัน (ล้านลิตร)       
ส่วนราชการ 919 794 86% 56.80 26.93 53% 

จังหวัด 5,120 4,550 89% 70.51 31.95 55% 
อำเภอ 878 231 26% 3.97 1.78 55% 
อปท 7,851 5,503 70% 175.59 108.34 38% 
รวม 14,768 11,078 75% 306.87 169.00 45% 

  จากการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี ๕๔ – ๖๒ ทำให้หน่วยงานราชการสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้เฉลี่ย 
ปีละ ๒๓๘ ล้านหน่วย และลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้เฉลี่ยปีละ ๔.๙ ล้านลิตร หรือคิดเป็นมูลค่าพลังงานที่ประหยัดได้
ประมาณ ๙๕๗.๐๖ ล้านบาท/ปี สำหรับการดำเนินการโครงการปี ๖๓ – ๖๔ อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ 

    ๓) แผนงาน/โครงการสำคัญที่ดำเนินการตามนโยบายของ พน.ในปี ๒๕๖๓      
          - Energy for all 

     (๑) การทบทวนราคา ณ โรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณา
สถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลก และสถานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสม ในการเสนอบังคับใช้หลักเกณฑ์การ
คำนวณราคา ณ โรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง ต่อ กบง. พิจารณา 
     (๒) การส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบันดำเนินการระยะที่ 
๑ (นำร่อง) ตามมติ กพช. 31 ก.ค.60 เพ่ือทดลองทำเข้า LNG ไม่เกิน 1.5 MTPA โดย กฟผ.ทดสอบ TPA Code/ทดสอบ
การปฏิบัติจริงในการปรับปรุงคุณภาพ การสร้างสมดุลระบบ/การ Clearing /ทดสอบการกำกับดูแล/ แยก TSO ทำหน้าที่
ชัดเจนอยู่ระหว่างรอผลการนำเข้า LNG  ของ กฟผ. ลำที่ ๒  มติ กพช. ๑๖ ธ.ค. ๖๒ ให้ สนพ. และ กกพ. ไปทบทวนแนว
ทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และนำเสนอ กบง. และ กพช. 
พิจารณาต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ 

(๓) นโยบายการปรับราคาก๊าซ NGV การดำเนินการ รถยนต์ทั่วไป  - คงราคา
ขายปลีก NGV ที่ ๑๕.๓๑ บาท/กก. ต่อไปอีก ๕ เดือน (๑๖มีนาคม – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) (กบง. ๑๙ มี.ค.๖๓ )  
/รถโดยสารสาธารณะ – ราคาขายปลีกลดลง ๓ บาทต่อกิโลกรัม จากเดิม ๑๓.๖๒ บาทต่อกิโลกรัม เป็น ๑๐.๖๒บาทต่อ
กิโลกรัม เป็นระยะเวลา ๓ เดือน (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) (กบง. ๒๕ มี.ค. ๖๓ ) การดำเนินการระยะต่อไป 
ให้กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม และ ปตท. หารือ ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑)ทบทวนโครงสร้างราคา NGV และ ๒)ทบทวน
มาตรการช่วยเหลือรถโดยสารสาธารณะฯ ในระยะยาวที่เหมาะสม เพ่ือนำเสนอ กบง. พิจารณาก่อนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

(๔) การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษา และขั้นตอน
การตรวจรับรายงานขั้นกลางครั้งที่ ๑ (งวดที่ ๒) การดำเนินงานระยะต่อไป นำผลการศึกษาเสนอคณะอนุทำงานขับเคลื่อน
ประเด็นปฏิรูปพลังงานด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านพลังงาน เพื่อขับเคลื่อน
ให้เป็นรูปธรรมต่อไป 

(๕) การปรับกลไก Biofuel (เอทานอล/ไบโอดีเซล) ปัจจุบันใช้ระบบการ
คำนวณต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) น้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD) และไขปาล์ม (STR) มาเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนัก การดำเนินงานระยะต่อไป ศึกษา ทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคาไบโอดีเซล (B100) ใหม ่ 

  ๔) การจัดการเรื่องร้องเรียน ภายในระยะเวลา ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  

                          - สนพ. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

๒. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน. 

 ๒.๑ ผลการดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ฯ 



๑๔ 

 

 - ค.ต.ป.พน. มีความเห็นว่าการกรอกข้อมูลในระบบฯ ครบถ้วนและเปรียบเทียบผลการใช้พลังงานกับค่า
มาตรฐานหากสามารถลดใช้พลังงานได้ ๑๐% หน่วยงานจะได้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนนยังไม่สะท้อนผลการประหยัดพลังงาน
ที่แท้จริงของหน่วยงาน ดังนั้นควรมีการเปรียบเทียบในช่วงเดือนเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมาด้วยเพ่ือทราบพฤติกรรม
การใช้พลังงานของหน่วยงาน 

๒.๒ การส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ 
 - เห็นสมควรให้ สนพ.กำกับดูแลการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ให้เป็นไปตามมติ กพช. เพ่ือให้การ

ดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

๓. มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ พพ. และ สนพ. นำเสนอ และขอให้ พพ. และ สนพ. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ 
ค.ต.ป.พน. ไปประกอบพิจารณาดำเนินการต่อไป 

      ๕.๔ สรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการระหว่างปีงบประมาณ  
(รอบ ๖ เดือนแรก) 
๑. สาระสำคัญ 

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำสรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลโครงการจากการลงพ้ืนที่ของ ค.ต.ป.พน. ในรอบ ๖ เดือนแรกแล้วเสร็จจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณา 
รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ ๕.๔ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการแก้ไขรายงานฯ ดังนี้ 

เอกสารแนบ ๒ โครงการลดใช้พลังงานฯ ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะในข้อที่ ๑ ขอให้ปรับเปลี่ยนไปเป็นข้อสุดท้าย 
เอกสารแนบ ๓ การส่งเสริมน้ำมันดีเซล (B๑๐) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ให้ตัดข้อ ๑.๒ ออก และให้นำ

ข้อ ๑.๑ และข้อ ๒ ไปเป็นข้อค้นพบและข้อเสนอแนะในส่วนแรกพร้อมระบุด้วยว่า “จากการลงติดตามตรวจสอบใน
พื้นที่ของ ค.ต.ป.พน. ได้รับฟังการนำเสนอถึงปัญหา/อุปสรรคต่างๆ จากผู้ประกอบการ” 

เอกสารแนบ ๔ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำของ กฟผ. ข้อค้นพบในข้อที่ ๑ ให้นำ
ข้อเสนอแนะจากรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๖๓ ที่ได้แก้ไขมาใส่เพิ่มเติม 

๒. มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอและให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการแก้ไขรายงานดังกล่าวตาม
ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน. 

๕.๕ กำหนดการประชุม ค.ต.ป.พน. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ และเชิญหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ  
ที่ ค.ต.ป.พน.จะติดตาม ตรวจสอบและประผลโครงการในรอบ ๖ เดือนหลัง 
๑. สาระสำคัญ 

  ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมว่าฝ่ายเลขานุการฯ ขอกำหนดการประชุม ค.ต.ป.พน.ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ และ
เชิญหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ ที่ ค.ต.ป.พน.จะติดตาม ตรวจสอบและประผลโครงการในรอบ ๖ เดือนหลัง ในวันที่ ๑๒ 
มิ.ย. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น. เป็นต้นไปตามโครงการ ดังต่อไปนี้ 

๑. โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการ พลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและ
เครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (สสช.) 

๒. โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ (สสช.) 
๓. โครงการสาธิตเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Smart farm)  

(๑ ม.ีค.๖๒ – ๓๑ ส.ค.๖๓) (พพ.) 
๔.โครงการนำร่องการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๒) (พพ.)  



๑๕ 

 

๕.โครงการสนับสนุนเพ่ือการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล พ.ศ. ๒๕๖๒ (พพ.) 
๖.โครงการ Energy for all  

๖.๑ โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (พพ.) 

๖.๒ โครงการสนับสนุนการใช้พลงังานทดแทนในภาคความร้อนปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (พพ.) 
๖.๓ การส่งเสริม B ๑๐ (ธพ.) 
 
 

๒. มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมเห็นชอบตามท่ีฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ 

๕.๖ ร่างกำหนดการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการในเชิงพื้นที่ของ ค.ต.ป.พน. 
๑. สาระสำคัญ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอร่างกำหนดการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการในเชิงพ้ืนที่ของ ค.ต.ป.พน. 
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จังหวัดร้อยเอ็ดและมหาสารคาม รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระท่ี ๕.๖  
ให้ที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือความเหมาะสมกับสถานการณ์ โรคติดต่อโควิด-๑๙ ขอให้ฝ่าย
เลขานุการปรับกำหนดการลงพ้ืนที่เป็นวันศุกร์ที่ ๑๙ มิ.ย. 25๖๓ ณ จังหวัดสมุทรสาครและนครปฐม  

๒. มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมเห็นชอบ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับร่างกำหนดการแล้วนำเสนอในการประชุมคราวหน้า 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ   

  - ไม่มี – 

 

 
 
 

           (นางมยุเรศ  เชยปรีชา) 
           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้จัดทำรายงานการประชุม 

       (นายประเทือง  ชะอุ่ม) 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
 
 

(นายทวารัฐ  สูตะบุตร) 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้สอบทานรายงานการประชุม 
  



๑ 

 

รายงานการประชุม ค.ต.ป.พน. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓  
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓  

 ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑๕ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี 

ผู้มาประชุม(คณะกรรมการฯ) 
๑. นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์    ประธานกรรมการฯ 
๒. นายอำนวย  ทองสถิตย์    กรรมการฯ 
๓. นายทรงภพ  พลจันทร์    กรรมการฯ 
๔. นางพูนทรัพย์  สกุณี    กรรมการฯ 
๕. นายประภาส  วิชากูล    กรรมการฯ 
๖. นายทวารัฐ  สูตะบุตร    กรรมการและเลขานุการ 

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 
๗. นายประเทือง  ชะอุ่ม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน   

๘. นางมยุเรศ  เชยปรีชา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตาม 
 กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
๑. นายพงษ์ศักดิ์  พรหมกร    รักษาการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
๒. นายวิรัช  มณีขาว     หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีด้านความร้อน 
๓. นายมงคล อินทรา     หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล 
๔. นางสาวสุจิตรา  จำนงบุตร    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
๕. นางสาวรุ่งระวี  ยิ่งยวด    นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ 
๖. นางสาวสุวรรณา  ทวนไกลพล   วิศวกรชำนาญการพิเศษ 
๗. นางณัฏฐพร  พรหมกร    นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ 
๘. นางสาวกัญญาวีร์  จันทร์เดช   วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ 
๙. นางสาวลัดดา แกล้วเกล้า    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๑๐. นางสาวนลิน พลอยเพชรา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๑๑. นายณัฐพล  เฉยเผือก    นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 

กรมธุรกิจพลังงาน 
๑. นายสิทธิชัย ณ นคร    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
๒. นางสาวกฤษณา  แสนวงศ์    พนักงานบริหารงานทั่วไป 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
สำนักส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชน 

๑. นายเชาวรัช  ทองแก้ว    ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนพลังงานระดับทั่วไป 
๒. นางสาวนพมาศ  บัววิชัยศิลป์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 
 



๒ 

 

กองตรวจราชการ 
1. นางเปรมฤทัย  วินัยแพทย์   ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 
๒. นายกฤชชัย  อุทิศผล     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

    ๓. นายอดิศร  วันเปรียงเถาว์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๔. นางอัจฉรา  สุขีโชติ    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๕. นางสาวสุจิตรา  เข็มมี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  ๒เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ค.ต.ป.พน.ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓เมื่อวันที่ ๑๒มิถุนายน๒๕๖๓ 

๑. สาระสำคัญ 
  ฝ่ายเลขานุการฯได้ส่งรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒พฤษภาคม๒๕๖๓ ให้ ค.
ต.ป.พน.พิจารณาแล้วเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 หากมีข้อแก้ไขประการใดขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯทราบเพ่ือ
ดำเนินการแก้ไขต่อไป 
 

๒.  มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒พฤษภาคม๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
 - แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการ
รายงานความก้าวหน้าผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๑. สาระสำคัญ 
  ฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.ได้แจ้งแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563พร้อมคู่มือแนวทางการตรวจสอบฯมาเพ่ือทราบและขอให้ค.ต.ป.ประจำกระทรวงดำเนินการตามคู่มือ
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

➢ การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
การตรวจสอบผลการดำเนินงานตามประเด็นที่คัดเลือกโดยการประเมินความเสี่ยงเพ่ือส่ง

สัญญาณเตือน (warning signal) 

การประเมินความเสี่ยง ตัวอย่างประเด็น 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) • ความเสี่ยงจากการกำหนดนโยบาย 

• ความเสี่ยงจากการบริหารงาน 
• ความเสี่ยงจากการนำนโยบาย/กลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
• ความเสี่ยงจากความสามารถในการปรับตัวตามการเปลี่ยนนโยบาย 

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติการ 
(Operational Risk) 

• ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร/อัตรากำลัง (People 
risk) 
• ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Process risk) 



๓ 

 

การประเมินความเสี่ยง ตัวอย่างประเด็น 
• ความ เสี่ ย งที่ เกิ ดจ ากการน าเทคโน โลยี ม าใช้ ในการปฏิ บั ติ งาน 
(Technology risk) 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) • ความเสี่ยงจากงบประมาณที่ได้รับและการใช้จ่ายงบประมาณ 
• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกที่กระทบการใช้จ่าย
งบประมาณ 
• ความเสี่ยงด้านศักยภาพดา้นการเงิน 

ความเสี่ยงด้านกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆ 
(Compliance Risk) 

• ความเสี่ยงที่เกิดจากการขัดข้องในการดำเนินงานตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
• ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ 

ความเสี่ยงด้านอื่นๆ (ถ้ำมี)  

➢ หลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) 
การตรวจสอบผลการดำเนินงานตามประเด็นที่คัดเลือกโดยการประเมินการทำงานของส่วนราชการว่าได้

ดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ๕ดา้นที่สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์สุขของประชาชนดังนี้ 

หลกัธรรมาภิบาล นิยาม 
๑. ประสิทธิภาพ (Efficiency) การประเมินทรัพยากรที่ใช้เทียบกับผลผลิต 
๒. ประสิทธิผล (Effectiveness) การประเมินทรัพยากรที่ใช้เทียบกับการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ 
๓. ความโปร่งใส (Transparency) ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน สามารถรับรู้ถึงการปฏิบัติราชการ

ของส่วนราชการในทุกขั้นตอน มีช่องทางการให้ข้อมูลที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึง
ได ้

๔. การมีส่วนร่วม (Participation) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน มีส่วนในการรับรู้ รับทราบ เข้าใจ ให้ความเห็น 
การร่วมตัดสินใจ รวมทั้ง การปฏิบัติ 

๕. ความคุ้มคา่ (Value for money) การประเมินความคุ้มคา่ในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ 

➢ หลักวงจรคุณภาพ (PDCA cycle) 
การตรวจสอบผลการดำเนินงานตามประเด็นที่คัดเลือกโดยการประเมินการทำงานของส่วน

ราชการว่าได้มีการดำเนินงานโดยมีการวางแผนการนำไปปฏิบัติการติดตามและดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตาม
หลักวงจรคุณภาพ (PDCA cycle) ดังนี้ 
หลักวงจรคุณภาพ (PDCA cycle) นิยาม 

การวางแผน (Plan) การวางแผนโดยการกำหนดเป้าหมายและกระบวนการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์ตามความต้องการ 

การนำไปสู่การปฏิบัติ (Do) การปฏิบัติ/ดำเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ 
การติดตาม (Check) การตรวจติดตาม ตรวจสอบ และวัดผลกระบวนการทำงานว่าเป็นไปตามแผนงาน

และเปา้หมาย 
การดำเนินการ (Act) การดำเนินการปรับปรุงสมรรถนะของกระบวนการอย่างต่อเนื่อง  

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ ๓ 

๒. มติที่ประชุม 



๔ 

 

 ที่ประชุมรับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๕เรื่องเพื่อพิจารณา 

๕.๑ การดำเนินงานโครงการตา่งๆที่ ค.ต.ป.พน.จะติดตามตรวจสอบและประผลโครงการในรอบ ๖ เดือน
หลังของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
  นายพงษ์ศักดิ ์ พรหมกร รักษาการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน แนะนำเจ้าหน้าที่ พพ. 

ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ให้ ค.ต.ป.พน.ได้รับทราบและนำเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
๑. สาระสำคัญ 

๑.๑ โครงการสาธิตเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Smart farm) 
นายณัฐพล เฉยเผือก นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน รายงานให้คณะกรรมการฯทราบถึงรายละเอียด

โครงการฯว่ามีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสนับสนุนเกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน โดยใช้ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ประหยัดพลังงาน การใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติหรือระบบ Internet of 
Thing ร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการพัฒนา
องค์ความรู้ให้เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และใช้เป็นฟาร์มต้นแบบสาธิตสำหรับการขยายผลแก่เกษตรกรในวงกว้างต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรหรือ
ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์เอกชน หรือฟาร์มสหกรณ์การเกษตร หรือฟาร์มวิสาหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นผู้รับจ้างเลี้ยง
ภายใต้เกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) ประเภท ฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มสุกร ฟาร์มโคและฟาร์มสัตว์น้ำ 

ลักษณะโครงการ คือ ให้การสนับสนุนผู้ประกอบอาชีพฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 
วัสดุ อุปกรณ์ ทั้งในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ด้านพลังงานทดแทน และด้านการใช้ระบบควบคุม
อัตโนมัติหรือระบบ IOT โดยสนับสนุนเงินลงทุนไม่เกิน ๓๐% ของเงินลงทุนทั้งหมด สูงสุด ๙๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้ให้ผู้ประกอบอาชีพฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
และส่งเสริมให้เป็นฟาร์มต้นแบบสาธิตสำหรับการขยายผลแก่เกษตรกรในวงกว้างต่อไป 

งบประมาณและผลเบิกจ่าย งบประมาณโครงการ ๒๙,๒๓๒,๖๔๐ บาท แบ่งเป็น งบสนับสนุน 
๒๓,๘๘๘,๔๙๐ บาท งบว่าจ้าง ๕,๓๔๔,๑๕๐  บาท ผลการเบิกจ่าย ๒,๙๒๓,๒๖๔ บาท 

ผลการดำเนินงาน การเปิดรับสมัครเกษตรกรประเภทฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ในช่วง ๑๐ ก .ย. ๖๒ ถึง 
๒๕ ต.ค. ๖๒ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน ๓๗ ราย แบ่งออกเป็น ฟาร์มสัตว์ปีก ๗ ราย ฟาร์มสุกร ๑๒ 
 รายฟาร์มโค ๗ ราย และฟาร์มสัตว์น้ำ  ๑๐ ราย  หลังการพิจารณาคัดเลือกผู้ร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการขอรับการสนับสนุน มีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน ๒๙ ราย แบ่งออกเป็น 
ฟาร์มสัตว์ปีก ๖ ราย ฟาร์มสุกร ๑๒ รายฟาร์มโค ๔ ราย และฟาร์มสัตว์น้ำ ๗ ราย 



๕ 

 

ปัญหา/อุปสรรค ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการขอยกเลิก ๑ ราย ผู้เข้าร่วมโครงการอีก ๒๑ ราย 
ต้องการขอขยายเวลาติดตั้งอุปกรณ์ เนื่องจากปัญหาโรคระบาด Covid-19 ทำให้หน้างานขาดแรงงานช่างฝีมือเพราะ
แรงงานกลับภูมิลำเนา และขาดวัสดุอุปกรณ์ เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตหยุดกิจการชั่วคราว และบางรายมีการสั่งซื้อ
เครื่องจักร จากประเทศจีน แต่เนื่องจากมาตการปิดประเทศของประเทศจีนที่ผ่านมาส่งผลให้การจัดส่งเครื่องจักรเกิด
ความล่าช้ากว่าแผนการดำเนินการเดิม  

๑.๒ โครงการนำร่องการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๒)  
  นางสาวสุจิตรา จำนงบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รายงานให้คณะกรรมการฯ
ทราบถึงรายละเอียดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในธุรกิจขนส่งสินค้าและ
ผู้โดยสาร โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยการปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งด้วยระบบสารสนเทศรวมถึงสนับสนุนการลงทุนแก่ผู้ประกอบการขนส่งในการ
ปรับเปลี่ยน ปรับปรุง วัสดุอุปกรณ์ และการใช้ระบบการบริหารจัดการการขนส่งเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทั่วประเทศ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ๔๐ ราย ผ่านเกณฑ์ 
เข้าร่วมโครงการ ๓๑ ราย (ขนส่งสินค้า ๒๓ ราย/ขนส่งผู้โดยสาร ๘ราย) ระยะเวลาดำเนินการ ๔๒๕ วัน (๒๗ มิ.ย. ๖๒ – ๒๔ 
ส.ค. ๖๓) ผลประหยัดรวม ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ๐.๖ ktoe งบประมาณว่าจ้างที่ปรึกษา ๖,๗๑๓,๒๐๐บาท วงเงินสนับสนุน 
๑๕,๒๕๒,๒๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการติดตามผลการดำเนินงาน ผชช. เข้าสถานประกอบการเก็บข้อมูล/ให้คำ 
ปรึกษาหลังเปลี่ยนอุปกรณ ์

๑.๓ โครงการสนับสนนุเพื่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลพ.ศ. ๒๕๖๒ (พพ.) 
นางสาวกัญญาวีร์  จันทร์เดช วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ รายงานให้คณะกรรมการฯทราบถึง

รายละเอียดโครงการฯมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลไม้สับ ๘ แห่ง เพ่ือป้อนให้
โรงไฟฟ้า 

ลักษณะโครงการ คือ ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นที่ปรึกษา มีการให้ 
งบประมาณสนับสนุนในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชมผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล จำนวน ๘ แห่ง แห่งละไม่เกิน ๓ ล้านบาท โดย
การประกาศรับสมัคร และคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้าร่วมโครงการ และที่ปรึกษาจัดหา
ระบบผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลไม้สับ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดตั้งให้ในแต่ละพ้ืนที่ โดยดำเนินการทดสอบ
ระบบผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลไม้สับ อย่างน้อย ๗๒ ชั่วโมงต่อแห่ง รวมถึงจะต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละ
วิสาหกิจชุมชน และจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ระยะเวลาโครงการ : ๖๑๐ วัน (เริ่มต้น ๑ มี.ค. ๖๒ - ๓๑ ต.ค. ๖๓) 
เงนิงบประมาณท่ีได้รับ : ๓๐,๔๐๖,๔๐๐บาท วงเงินที่ใช้จริง : ๓๐,๔๒๔,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว  ๓๒๑,๒๒๐ บาท คิด
เป็น ๑.๐๖ % 

ผลการดำเนินงานภาพรวม ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชน ๕ แห่งทำสัญญาเข้าร่วมโครงการฯแล้ว และเปิดรับ
สมัครเพ่ิมเติม เนื่องจากผู้ผ่านการคัดเลือก ๓ แห่ง ยื่นขอสละสิทธิ์ 

ปัญหาอุปสรรคท่ีสำคัญของโครงการ  
(๑) ความล่าช้าในขั้นตอนการรับสมัครฯ และการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
(๒) วิสาหกิจชุมชนหลายแห่งยังไม่มีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการ เช่น การยื่นขอขยายเขต

ไฟฟ้า การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน การเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับระบบผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล การ
เตรียมบุคลากรในการดำเนินโครงการ  



๖ 

 



> 



อัตรารับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (VSPP)

ก าลังผลิต (MW) 
FiT (บาท/หน่วย) ระยะเวลา FiT Premium 

FiT FiT FiT สนับสนุน พื้นที่พิเศษ (บาท/หน่วย)

1) พลังงานแสงอาทิตย์

2) ชีวมวล

3) ก าซชีวภาพ (น้ าเสีย/ของเสีย)

4) ก าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)

F V2562
(1) (2) 

    ก าลังผลิตติดตั้งทุกขนาด 2.90  - 2.90 20 ปี 0.50

    ก าลังผลิตติดตั้ง  3 MW 2.61 2.2382 4.8482 20 ปี 0.50

    ก าลังผลิตติดตั้ง 3 MW 2.39 1.8736 4.2636 20 ปี 0.50

    ก าลังผลิตติดตั้งทุกขนาด 3.76  - 3.76 20 ปี 0.50

    ก าลังผลิตติดตั้งทุกขนาด

       - กรณีพืชพลังงาน 100% 2.79 2.5825 5.3725 20 ปี 0.50

       - กรณีผสมน้ าเสีย/ของเสีย  25% 2.79 1.9369 4.7269 20 ปี 0.50

   (1)       FiT                                                                                 2562                      FiT  

                                          Core Inflation                 .

              (2)                                                                                  4                              .     

                    .      .               .       

        V

(๓) พ้ืนที่ตั้งโรงงานของวิสาหกิจชุมชนบางแห่ง ใช้ระบบไฟฟ้า ๑ เฟส ไม่สามารถรองรับการเดินระบบ
เครื่องสับไม้ท่ีเป็นระบบไฟฟ้า ๓ เฟส ได้ 

(๔) วิสาหกิจชุมชนบางแห่ง เพ่ิงจัดตั้งขึ้นในช่วงที่เปิดรับสมัครโครงการ ยังไม่มีเงินทุนเพ่ือใช้สร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน  รวมถึงสำรองไว้สำหรับการซื้อวัตถุดิบในการผลิตไม้สับ 

(๕) ผู้ผ่านการคัดเลือก ๓ แห่ง ขอสละสิทธิ์ ทำให้ต้องเปิดรับสมัครใหม่เพ่ิมเติม  

๑.๔ โครงการEnergy for all  
นางณัฏฐพร  พรหมกร นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ รายงานให้คณะกรรมการฯทราบถึง

รายละเอียดโครงการฯมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิต ใช้ และจำหน่ายไฟฟ้า อย่างยั่งยืน 
และมีรายได้ เพื่อสร้างการยอมรับของชุมชนในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าของประเทศและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม
เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเพ่ือสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่โดยการส่งเสริมโรงไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน
ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพพลังงานหมุนเวียนทั่วประเทศ 

รูปแบบโรงไฟฟ้าชุมชน (กำลังผลิตเสนอขายตามความต้องการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่และขีดความสามารถ
ของสายส่งไฟฟ้า) โดยให้เอกชนลงทุนก่อน (เอกชนถือหุ้น) โดยการรับซื้อวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากชุมชน และให้
วิสาหกิจชุมชนเข้ามาร่วมถือหุ้น (หุ้นลม) และภายหลังจำน่ายไฟฟ้าให้ กฟภ./กฟน. แล้วจะมีส่วนแบ่งรายได้จากการขาย
ไฟฟ้าให้กับชุมชนด้วย โดยมีการขายไฟฟ้าอัตรา (Fit) ให้กับ กฟภ./กฟน. ดังนี้ 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
ผลการดำเนินงานในภาพรวมล่าช้ากว่าแผนเดิมที่กำหนดจะเปิดรับข้อเสนอโครงการในเดือนมีนาคม 

๒๕๖๓ แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และข้ันตอนของการปรับปรุงแผน PDP ซึ่งมีผลเชื่อมโยงกับการรับซื้อไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าชุมชนฯ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความถูกต้องตามกระบวนการ คกก. ได้มีการปรับปรุงแผนการดำเนินงานใหม่ ดังนี้ 

ขั้นตอน กำหนดการ 
๑) พพ. (ในฐานะเลขาฯ) ร่วมกับ สกพ. จัดทำรายละเอียดใน
การดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนตามกรอบนโยบาย
โรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก รูปแบบในการจัดหา
โรงไฟฟ้าชุมชน และราคารับซื้อไฟฟ้า 

ผ่านความเห็นชอบจาก กพช. แล้ว 
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 



๗ 

 

๒) ระเบียบ กกพ. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
 

๓) ครม.เห็นชอบแผน PDP 2018 Rev.1 ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 
๔) กกพ. ออกประกาศเปิดรับโครงการ Quick Win (ภายหลัง
จาก ครม. เห็นชอบแผน PDP 2018 Rev.1) 

ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

๕) ผู้สนใจยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้า ณ การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๖) คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาผลการรับซื้อไฟฟ้า ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
๗) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ 
๘) ผู้ได้รับคัดเลือกลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่าย 

ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

๙) กำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ภายใน ๑๒ เดือนนับจากวันลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

ปัญหาอุปสรรคสำคัญของโครงการ เนื่องจากโครงการนี้มีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมาก ทำให้
ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้เวลาในการปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง เพ่ือกำหนด
วิธีดำเนินการ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินการโครงการมีความเกี่ยวข้องกับแผน PDP ซึ่งอยู่ระหว่างการ
พิจารณานำเสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบ จึงทำให้การดำเนินการต้องรอขั้นตอนและไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 

๑.๕ โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

นายวิรัช  มณีขาว หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีด้านความร้อน รายงานให้คณะกรรมการฯทราบถึง
รายละเอียดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมให้มีผู้ติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย หรือ 
จำนวน ๕,๐๐๐ ตร.ม. และผู้ใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เกิดการลงทุนจัดตั้งระบบอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ คิดเป็นเงินลงทุน
รวมทั้งสิ้น ๔๐.๕ ล้านบาท เทียบเท่าการทดแทนน้ำมัน ๓๒๕ toe/ปี และสามารถลดการปล่อยก าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ได้ ๘๑๐ ตัน/ปี  

ผลการดำเนินงาน ปัจจุบันตรวจรับระบบอบแห้งฯ ไปแล้ว ๓๐ ระบบ (ข้อมูล ณ ๙ มิ.ย. ๖๓) และที่
เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับระบบอบแห้งฯ (ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับการสนับสนุน (เบิกจ่ายแล้ว ๐%) 
เนื่องจาก การเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ จากกองทุนฯ ต้องมีการติดตั้งระบบอบแห้งฯ และตรวจรับแล้วเสร็จ ๖๐%) 

ปัญหา/อุปสรรค ผู้ได้รับการสนับสนุนฯ บางรายไม่สามารถติดตั้งระบบอบแห้งฯ ให้แล้วเสร็จตามแผน
ดำเนินการได้ เนื่องจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 และผู้ได้รับการสนับสนุนฯ บางรายมีปัญหา
ขาดสภาพคล่องทางการเงินไม่สามารถดำเนินการติดตั้งระบบอบแห้งฯ ได้ เนื่องมาจากยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ลดลง  

๑.๖ โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นางสาวกัญญาวีร์  จันทร์เดช วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ รายงานให้คณะกรรมการฯทราบถึง

รายละเอียดโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์หลักๆ เพ่ือสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน ๒ กลุ่ม รวมกันอย่างน้อย ๕๐ โครงการ โดยแบ่งกลุ่มผู้ขอรับการสนับสนุนเป็น ๑ . กลุ่มผู้ผลิตเชื้อเพลิง จัดตั้ง
โรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล สนับสนุนไม่เกิน ๘๐% ของเงินลงทุน แต่ไม่เกิน ๓ ล้านบาท และ ๒.กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิง 
ชีวมวล เปลี่ยนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นชีวมวลสนับสนุนไม่เกิน ๔๐% ของเงินลงทุนแต่ไม่เกิน ๓ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนิน



๘ 

 

โครงการ ๒๐ เดือน (ตั้งแต่ ๒๖ ม.ค. ๖๑ - ๒๖ ก.ย. ๖๒)  ทั้งนี้ได้มีการขอขยายระยะเวลาครั้งที่ ๑ ระยะเวลา ๖ เดือน 
(ตั้ งแต่  ๒๓ เม.ย. ๖๓ – ๒๒ ต.ค. ๖๓) งบประมาณที่ ได้รับ  ๑๖๕ ,๐๖๕,๗๐๐ บาท งบประมาณที่ ใช้จริง 
๑๖๕,๐๒๒,๒๐๐ บาท (ค่าที่ปรึกษา (ม.เกษตรศาสตร์) ๑๕,๐๒๒,๒๐๐ บาท ค่าสนับสนุน ๑๕๐ ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว  
๙๘,๒๓๔,๓๗๖ คิดเป็น ๕๙.๕๓ % 

ผลการดำเนินงานในภาพรวม ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๔๓ แห่ง โดยแบ่งเป็น 
ผู้ใช้  :  สมัครทั้งหมด ๔๔ ราย ผ่านคัดเลือก ๔๐ ราย ถอนตัว ๘ ราย ดำเนินการติดตั้งและ

ติดตาม ๖ เดือน แล้วเสร็จทั้งสิ้น ๓๒ แห่ง 
ผู้ผลิต :  สมัครทั้งหมด ๔๐ ราย ผ่านคัดเลือก ๑๘ ราย ถอนตัว ๗ ราย คงเหลือ ๑๑ ราย รอ

ใบอนุญาต ๒ ราย รอลงนามในสัญญา ๑ แห่ง ติดตั้งแล้ว อยู่ระหว่างติดตาม ๖ เดือน ๗ แห่ง  ดำเนินการติดตั้งและ
ติดตาม ๖ เดือน แล้วเสร็จ ๑ แห่ง 

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ รอบ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๕ มิ.ย. – ๓๑ ก.ค. ๖๒ หรือจนกว่าจะครบตาม
จำนวน มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการรอบ ๓ ทั้งสิ้น ๑๒ ราย กำหนดพิจารณาคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ปัญหาอุปสรรคท่ีสำคัญของโครงการ  
๑. มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ใช้ระยะเวลาในการลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูลมากกว่าแผนที่

กำหนดไว้  
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ มีศักยภาพความพร้อมไม่ตรงกับเอกสารที่ยื่นมา ทำให้ไม่สามารถเข้า

ร่วมโครงการได้ จึงต้องเปิดรับสมัครเพิ่มเติม 
๓. ผู้ผลิตเชื้อเพลิงที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ เกิดความล่าช้าในขั้นตอนของการขอรับ

ใบอนุญาต รง.๔  

๒. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน. 

๒.๑ โครงการสาธิตเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Smart farm) 
 ๑) ค.ต.ป.พน.มีความเห็นว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณไม่มาก จำนวน ๒๙ ล้านบาท หากดำเนินงาน 

โครงการแล้วเสร็จ และสามารถช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน จะสามารถ 
ขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆ ต่อไปได้  

๒) ค.ต.ป.พน.เห็นว่าภายหลังจากการดำเนินโครงการนี้ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ควรให้
ความสำคัญในการประเมินผลโครงการ โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการเพ่ือความเหมาะสมที่จะขยาย
ผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป โดยเห็นควรให้มีการเก็บข้อมูลดังนี้ ๑.ข้อมูลผลประหยัดของผู้เข้าร่วม
โครงการ 2.ข้อมูลงบประมาณที่ พพ. สนับสนุน  ๓.ข้อมูลภายหลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการแล้วสามารถประหยัด
พลังงานได้จริงหรือไม่ (ระยะเวลาคืนทุนเท่าไร) 

 ๓) จากการรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ค.ต.ป.พน. พบว่าการดำเนินงานโครงการ 
มีความล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด โดยมีการขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานออกไปอีก ๖ เดือน (๓๑ ส.ค. ๖๓ - ๒๘ 
ก.พ. ๖๔) ดังนั้น ค.ต.ป.พน.จึงเห็นสมควรให้ พพ. หากจะจัดทำแผนงาน/โครงการในลักษณะนี้ในปีงบประมาณต่อๆไป 
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ควรมีการกำหนดแผนปฏิบัติงาน แผนการ
เบิกจ่าย กรอบเวลาดำเนินงาน ให้เหมาะสมโดยเผื่อระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ เพ่ือจะได้ไม่ต้อง 
ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานในภายหลัง 

๒.๒ โครงการนำร่องการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๒) 



๙ 

 

 ๑) ขอให้ พพ. พิจารณางบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาให้มีความเหมาะสมเนื่องจาก
คณะกรรมการฯ เห็นว่าค่าจ้างที่ปรึกษาจำนวน ๖.๗ ล้านบาท เป็นสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับงบประมาณของ
โครงการ ๑๕.๒ ล้านบาท และมาตรการที่ทางที่ปรึกษาแนะนำให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการจะต้องเป็นเชิงเทคนิคที่มี
ความซับซ้อนมากขึ้น 

 ๒) ค.ต.ป.พน. มีความเห็นว่ามาตรการการเปลี่ยนยางที่ทางผู้เข้าร่วมโครงการฯ ขอรับการ
สนับสนุนเมื่อเทียบกับมาตรการปรับพฤติกรรมในการขับขี่แล้วน่าจะมีผลประหยัดพลังงานน้อยกว่า จึงขอให้ พพ./ที่
ปรึกษาพิจารณามาตรการที่เหมาะสมและมีผลประหยัดที่ชัดเจนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ  

 ๓) เห็นสมควรให้ พพ. ถ้าหากจะดำเนินโครงการฯลักษณะนี้ในปีต่อๆ ไป ควรปรับปรุง
ขั้นตอนของการเขียนโครงการให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนรัดกุมมากขึ้น เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและสามารถวัดผลประหยัด
รวมถึงระยะเวลาคืนทุนได้อย่างชัดเจน  

๒.๓ โครงการEnergy for all 
 -ค.ต.ป.พน. มีความเห็นว่า พพ. ควรมีความชัดเจนในการออกหลักเกณฑ์ในประกาศรับสมัคร

ผู้เข้าร่วมโครงการและเห็นควรจัดส่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้กับพลังงานจังหวัดทุกจังหวัดให้รับทราบ และเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการชี้แจงให้กับภาคส่วนต่างๆ ต่อไป 

๒.๔ โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

 - ค.ต.ป.พน. มีความเห็นว่าค่าจ้างที่ปรึกษาจำนวน ๖ ล้านบาทสูงเกินไป พพ .ควรจะ
ดำเนินการเองได้โดยไม่ต้องจ้างที่ปรึกษา 

๒.๕ โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๑) จากการรับฟังรายงานเห็นว่าผู้ผลิตเชื้อเพลิงที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ เกิดความ

ล่าช้าในขั้นตอนของการขอรับใบอนุญาต รง.๔ ค.ต.ป.พน. จึงให้ข้อเสนอแนะว่าในอนาคต พพ. จะต้องกำหนดเป็น
เงื่อนไขให้ละเอียดในขั้นตอนของการรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการว่าจะต้องมีใบ รง.๔ ก่อน จึงจะสามารถสมัครเข้า
ร่วมโครงการได้ 

 ๒) ค.ต.ป.พน. เห็นว่า พพ. ควรใช้กระบวนการของคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมโครงการ ที่เป็นผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาช่วยให้เกิดความรวดเร็วในกรณีการขอใบอนุญาต รง.๔ 

กรมธุรกิจพลังงาน 
๑. สาระสำคัญ 
  - การส่งเสริม B ๑๐ 

นายสิทธิชัย ณ นคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รายงานให้คณะกรรมการฯทราบ
ถึงรายละเอียดโครงการฯว่ามติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบแนวทางการดำเนินการบริหารปาล์ม
น้ำมันทั้งระบบ สำหรับการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลให้กระทรวงพลังงานเร่งดำเนินการผลักดันให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 
บี ๑๐ เป็นน้ำมันดีเซลฐานภายในสิ้น ปี ๒๕๖๒ จากเดิมที่เป็น บี ๗ และสนับสนุนให้ใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๒๐ บี ๗  
เป็นน้ำมันดีเซลทางเลือก 

ซึ่งกระทรวงพลังงาน มีมาตรการในการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล (บี๑๐๐) ในภาคพลังงาน 
ให้เพ่ิมมากข้ึน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันโดยมีเป้าหมายในการสร้างสมดุลปาล์มน้ำมันทั้งระบบ
ของประเทศให้มีความยั้งยืน โดยกำหนดเป้าหมายการใช้ไบโอดีเซล (บี๑๐๐) ให้ได้ประมาณ ๖.๘ – ๗.๐  ล้านลิตร/วัน 
ซึ่งจะสามารถดูดซับ CPO ได้ประมาณ ๒ ใน ๓ ของปริมาณการผลิต ทั้งหมดของประเทศในปัจจุบัน (หรือประมาณ 



๑๐ 

 

๒.๐-๒.๒ ล้านตัน/ปี) และกรมธุรกิจพลังงาน ได้กำหนดให้ในปี ๒๕๖๓ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๑๐ เป็นน้ำมันดีเซลฐาน
ของ ประเทศสำหรับรถดีเซลทั่วไป น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๗ เป็นน้ำมันทางเลือกสำหรับรถเก่าและรถยุโรป และน้ำมัน
ดีเซลหมุนเร็ว บี ๒๐ เป็นน้ำมันทางเลือกสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ 

นโยบายปรับสมดุลปาล์มเพ่ือความยั่งยืนของกระทรวงพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดำเนินงาน ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๑๐ (เริ่มจำหน่ายวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๒) 
 

 
 
ปัจจุบันมีสถานีบริการ บี ๑๐ ม.๗ ทั่วประเทศ จำนวน๕,๙๓๖ แห่ง 
ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ 
(๑) ประชาชนผู้บริโภครู้จักน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี๑๐ เฉพาะกลุ่มยังไม่แพร่หลายมากนัก ซึ่ง ธพ. ออก

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน  
พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือกำหนดให้ บี๑๐๐ ที่ใช้ผสมในน้ำมันดีเซลเหลือชนิดเดียวตามมาตรฐานที่ค่ายรถยนต์กำหนด 

(๒) การส่งเสริมให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี๑๐ มีจำหน่ายในทุกสถานีบริการในช่วงแรก ธพ. ขอความ
ร่วมมือกับผู้ค้าน้ำมัน ม.๗ ที่มีสถานีบริการ (หรือสถานีบริการแบรนด์ ม.๗) การขยายไปยังสถานีบริการอิสระยังมีน้อย 
เนื่องจากดีเซล บี๗ ยังมี Demand อยู่ ซึ่งสถานีบริการอิสระจะค่อยๆ เปลี่ยนตาม Demand บี๑๐ ซึ่ง ธพ. ออก
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเปลี่ยนน้ำมัน บี๑๐  
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.1 - 8 ม.ิย.ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปี 2563 ปี 2562

วัน/เดือน/ปี การดำเนินการ 
๑ ต.ค. ๖๒ เริ่มจำหน่าย B๑๐ ราคาถูกกว่า B๗ที่ ๒ บาท/ลิตร 
๑ ธ.ค. ๖๒ ประกาศให้ B๑๐๐ ที่ใช้เป็นส่วนผสมในดีเซลเหลือชนิดเดียว 
๑ ม.ค. ๖๓ ทุกคลังน้ำมันผลิต B๑๐ 
๑ ม.ีค. ๖๓  -๒๘ ก.พ. ๖๓ ราคา B๑๐ ถูกกว่า B๗ ที่ ๓ บาท/ลิตร 

- ดีเซล B๑๐ มีจำหน่ายทุกสถานีบริการน้ำมัน 
๑ ต.ค. ๖๓ 
 

เป ลี่ ย น ชื่ อ ดี เซ ล  B ๑ ๐  เป็ น ดี เซ ล ห มุ น เร็ ว ธ ร ร ม ด า                   
ทุกสถานีบริการ 



๑๑ 

 

เป็นดีเซลฐาน โดยเปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล บี๑๐ เป็นดีเซลหมุนเร็วธรรมดาส่งผลให้ทุกสถานีบริการต้องเปลี่ยนป้ายแสดง
ชนิดน้ำมัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๓ เป็นด้นไป 

 
 

๒. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน. 

- การส่งเสริม B ๑๐ 
- ธพ.ควรพิจารณาหาแนวทางให้สถานีบริการน้ำมันมีประเภทน้ำมันดีเซลและเบนซิน ไม่เกินประเภทละ ๒ ชนิด 

เพ่ือลดภาระให้กับทางผู้ประกอบการที่จะต้องมีหัวจ่ายและถังเก็บน้ำมันเพ่ิมเนื่องจากชนิดน้ำมันมีมากเกินไป รวมถึง
เป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสถานีบริการน้ำมันขนาดเล็กและขนาดใหญ่ด้วย 

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๑. สาระสำคัญ 

๑.๑ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและ
เครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

นายเชาวรัช  ทองแก้ว ผู้ เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนพลังงานระดับทั่ วไป รายงานให้
คณะกรรมการฯทราบถึงรายละเอียดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสำหรับการบริหารจัดการการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วม และพัฒนาองค์ความรู้
ด้านพลังงานให้เกิดหลักสูตรการเรียนรู้และศูนย์เรียนรู้เรื่องพลังงานชุมชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และหนุนเสริมเครือข่าย
ภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่เป้าหมาย สำหรับเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่ รวมถึงการกระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงาน ให้มีการตระหนักถึง
คุณค่า ร่วมรักษา พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยการส่งเสริม 

 
สนับสนุนและส่งมอบเทคโนโลยีอุปกรณ์ในการลดใช้พลังงานและเพ่ิมขึ้นการใช้พลังงานทดแทนกับกลุ่มเป้าหมายได้ใช้งาน ได้แก่ 
ประชาชน กลุ่มชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่มที่มีหน่วยงานราชการ
รองรับ  หน่วยงานราชการท้องถิ่น ที่อยู่ในพ้ืนที่เป้าหมาย มีระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๖๒ - ก.ย.๖๓) 
งบประมาณท่ีได้รับ ๙๐.๕๑ ล้านบาท 

ผลการดำเนินงานภาพรวม การส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน (งบอุดหนุน) ดำเนินงาน ๗๒ จังหวัด 
๒๓๗ สัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

ปัญหา/อุปสรรค 
(๑) สาเหตุที่ สพจ. ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ (อยู่ระหว่างรอ อปท. ออกคำสั่งแต่งตั้ง

คณะทำงาน/อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล/เลื่อนการจัดสัมมนาเนื่องจากปัญหาการแพร่ระราดของไวรัส Covid 19/
โรงเรียนปิดเทอม) 

(๒) ปัญหาด้านกฎระเบียบ (กรณีสิ่งก่อสร้าง เช่น โรงอบแห้งแสงอาทิตย์ขนาด 3x4 และ Biogas น้ำ
เสียจากยางพารา  ต้องขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ สพจ.มีข้อกังวล คือเจ้าของที่ต้องอุทิศที่ดินให้กับส่วนราชการหรือไม่ 
กรณีท่ีขึ้นได้แล้ว และต้องจ่ายค่าเช่ากับ ธนารักษ์จังหวัดอย่างไร) 

๑.๒ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
นางสาวนพมาศ  บัววิชัยศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รายงานให้คณะกรรมการฯ

ทราบว่าปัจจุบันโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ และโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง
ของประชาชนและเกษตรกร และเพ่ือส่งเสริมการบูรณาการระหว่างกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานพลังงานจังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเป็นผู้คัดเลือกกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่ให้เกิดการใช้ประโยชน์และ
ยั่งยืน และ สป.พน.หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดเป็นผู้ว่าจ้างจัดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เริ่มต้นดำเนินโครงการ
ตั้งแต่ ๑๓ มิ.ย. ๕๙ สิ้นสุด ๑๒ เม.ย. ๖๑ ดำเนินงานใน ๕๖ จังหวัด จำนวน ๘๔๒ ระบบ (บ่อเกษตร ๗๕๑ ระบบ  
บ่อประปา ๙๑ ระบบ) กลุ่มประชาชน ในพ้ืนที่ประกาศภัยแล้งทั่วประเทศ จำนวน ๙,๕๗๑ ราย พ้ืนที่เกษตรได้รับ
ประโยชน์ ๔๐,๗๕๐ ไร่ และมีน้ำใช้ไม่น้อยกว่า ๑๖,๘๔๐ ลบ.ม./วัน ลดค่าใช้จ่ายพลังงาน ลดค่าน้ำมันดีเซลสูบน้ำ
การเกษตร ๗.๗๗ ล้านบาท/ปี ลดค่าไฟฟ้าสูบประปาหมู่บ้าน ๑.๔๗ ล้านบาท/ปี รวม ๙.๒๔ ล้านบาท/ปี เพ่ิมรายได้ให้
เกษตรกร ๘๙.๔๖ ล้านบาท/ปีงบประมาณ ๔๔๓ ล้านบาท  

ปัญหาอุปสรรค 

ปัญหาอุปสรรคท่ีสำคัญ สาเหตุและผลกระทบ 

ระยะเวลาดำเนินการโครงการไม่สอดคล้องกับ
ระยะเวลาจริงที่ต้องใช้ในการดำเนินการในแต่ละ
ขั้นตอน 

เนื่องจากเป็นโครงการตามนโยบาย ระยะเวลาน้อย มีเวลาเตรียม
ความพร้อมของพ้ืนที่มีน้อย ส่งผลต่อการยื่นใบสมัครไม่ทัน ทั้งท่ี
จำนวนความต้องการมีมาก จำนวนรวมจึงได้ตาม
เป้าหมาย ๙๐๐ ระบบ 

กลุ่มผู้ใช้น้ำยังไม่สามารถบริหารจัดการ 
การใช้งานระบบตามเงื่อนไขกำหนด 

ตามเงื่อนไขกำหนดว่าผู้ใช้น้ำต้องมีแผนบริหารจัดการ แต่บางกลุ่ม
ยังไม่สามารถทำตามแผนบริหารจัดการระบบหลังรับมอบ
ได ้เช่น ไม่สามารถเก็บเงินกลุ่มซื้อท่อน้ำ หรือเก็บเงินค่าบำรุงรักษา 

ยังไม่สามารถส่งมอบระบบให้ อปท.ได้ทั้งหมด ส่งมอบแล้ว ๘๐๗ระบบกำลังดำเนินการ ๓๕ ระบบ ที่ยังไม่มีการรับ
มอบส่วนใหญ่เป็นปัญหาภายใน อปท.เอง เช่น มีการเปลี่ยนทีม
บริหาร เป็นต้น 

การดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกำหนด 

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกำหนด กลุ่มผู้ใช้น้ำจะต้องมีสมาชิกไม่
น้อยกว่า ๗ ราย พบว่าตามเอกสารการสมัครมีรายชื่อครบแต่เมื่อ
ได้รับระบบแล้วตรวจสอบซ้ำพบว่าบางแห่งมีผู้ใช้งานไม่ครบ ๗ ราย 



๑๓ 

 

 
 
 
 

๒. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน. 

๒.๑ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและ
เครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๑) ค.ต.ป.พน. มีความเห็นว่าโรงอบแห้งแสงอาทิตย์ที่ไปสนับสนุนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ในหลายแห่งมีปัญหาเรื่องการตากผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ เนื่องจากการตากผลผลิตแต่ละประเภทต้องใช้ความรู้ความ
ชำนาญในการตากท่ีแตกต่างกัน กลุ่มวิสาหกิจจะต้องมีการเก็บข้อมูล เช่น ระยะเวลาการตาก อุณหภูมิภายในตู้อบ และ
ปริมาณความชื้นของผลผลิตที่จะนำไปตาก ดังนั้นจึงเห็นว่า สสช. ควรทำคู่มือสำหรับการตากผลผลิตในแต่ละประเภท
โดยขอข้อมูลการใช้งานโรงอบฯจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ประสบผลสำเร็จในแต่ละประเภทผลผลิต หรือหากพิจารณา
แล้วว่าวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโรงอบฯไปแล้วมีปัญหาในการใช้งาน ขอให้ สสช ./สพจ. พิจารณาสนับสนุน
เทคโนโลยีประเภทอ่ืน และสอนให้วิสาหกิจชุมชนผลิตเทคโนโลยีประหยัดพลังงานขึ้นเองภายในชุมชนจากแบบ
มาตรฐานของ พน. 

  ๒) ขอให้ สสช.พิจารณาแนวทางในการติดตามโครงการฯ ต่างที่เคยเข้าไปดำเนินการที่ผ่าน
มาแล้ว ๓ - ๔ ปี ว่ายังมีการดำเนินกิจกรรมด้านพลังงานอยู่หรือไม่ เพ่ือจัดทำเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการกิจกรรม
ด้านพลังงานในระยะต่อๆไป ให้เกิดความยั่งยืนและเกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณท่ีลงไปสนับสนุน 

๓. มติที่ประชุม 

  ที่ประชุมเห็นชอบและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของค.ต.ป.พน. ไปใช้
ประกอบการดำเนินงานต่อไป 

 ๕.๒ กำหนดการติดตามตรวจสอบฯ เชิงพื้นที่ณ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
สมุทรสงคราม ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๑. สาระสำคัญ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอกำหนดการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการในเชิงพ้ืนที่ของ ค.ต.ป.พน.ในวัน
ศุกร์ที่๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ จังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาครรายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ ๕.๒ 

๒. มติที่ประชุม 

  ที่ประชุมเห็นชอบ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอ  

 ๕.๓ กำหนดการประชุม ค.ต.ป.พน. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓และร่างกำหนดการติดตาม
ตรวจสอบฯ เชิงพื้นที่ในเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๓  
๑. สาระสำคัญ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอร่างกำหนดการติดตามตรวจสอบฯ เชิงพ้ืนที่ ประจำเดือน  ก.ค. ๒๕๖๓ ดังนี้
 ๑.ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนพร้อมทั้งกำหนด
ประชุม ค.ต.ป.พน. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ณ ห้องประชุมจังหวัดเชียงใหม่ 

 ๒. ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดมหาสารคามและร้อยเอ็ด 



๑๔ 

 

  รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระท่ี ๕.๓ 

 

 

 

๒. มติที่ประชุม 

  ที่ประชุมเห็นชอบ ตามที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอแต่ในช่วงระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
กำหนดการที่จะลงพ้ืนที่ จังหวัดมหาสารคามและร้อยเอ็ดประธานแจ้งว่าติดภารกิจไม่สามารถลงพ้ืนที่ในช่วงเวลา
ดังกล่าวได้จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับช่วงเวลาเป็นประมาณปลายเดือน ก.ค. ๖๓ เพ่ือลงพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม
และร้อยเอ็ด และนำเสนอให้คณะกรรมการฯพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

  - ไม่มี – 

 
 
 

           (นางมยุเรศ  เชยปรีชา) 
           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้จัดทำรายงานการประชุม 

       (นายประเทือง  ชะอุ่ม) 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้สอบทานรายงานการประชุม 

 
 
 

(นายทวารัฐ  สูตะบุตร) 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 

 



๑ 

 

รายงานการประชุม ค.ต.ป.พน. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  
วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

 ณ ห้องประชุม ส านักงานพลังงานจังหวัดล าพูน 

ผู้มาประชุม(คณะกรรมการฯ) 
๑. นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์    ประธานกรรมการฯ 
๒. นายอ านวย  ทองสถิตย์    กรรมการฯ 
๓. นายทรงภพ  พลจันทร์    กรรมการฯ 
๔. นางพูนทรัพย์  สกุณี    กรรมการฯ 
๕. นายประภาส  วิชากูล    กรรมการฯ 
๖. นายทวารัฐ  สูตะบุตร    กรรมการและเลขานุการ 

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 
๗. นายประเทือง  ชะอุ่ม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกองตรวจราชการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน   

๘. นางมยุเรศ  เชยปรีชา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตาม 
 กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
กองตรวจราชการ 

1. นายกฤชชัย  อุทิศผล     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
    ๒. นายอดิศร  วันเปรียงเถาว์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

๓. นางสาวสุจิตร  เข็มมี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ค.ต.ป.พน.ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เม่ือวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

สาระส าคัญ 
 ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมว่า ได้ส่งรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ให้ ค.ต.ป.พน.พิจารณาแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน 2563 จึงขอให้ ค.ต.ป.พน. พิจารณารายงานการประชุม
และท่ีประชุมขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
 หน้าที่ ๑ ผู้มาประชุม (คณะกรรมการฯ) ล าดับที่ ๖. แก้ไขจาก “นายทวารัฐสูตะบุตร” เป็น “นายทวารัฐ  
สูตะบุตร” 
 หน้าที่ ๔ ระเบียบวาระที่  ๕ สาระส าคัญ ย่อหน้าที่ ๒ แก้ไขจาก “ผู้ประกอบอาชีพฟาร์มเลี้ยงสัตว์ใน
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร” เป็น “ผู้ประกอบอาชีพฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร” 
 หน้าที่ ๙ กรมธุรกิจพลังงาน  สาระส าคัญ ย่อหน้าที่ ๑ แก้ไขจาก “การส่งเสริม B๑๐” เป็น “การส่งเสริม
น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว B๑๐” และให้ปรับค าว่า “บี ๗ บี ๑๐ บี ๒๐” หรือ “B๗ B๑๐ B๒๐” ให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้เหมือนกันทั้งหมด ย่อหน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๔ ให้ กด Enter หมายเลข ๒ ให้ลงไปอยู่บรรทัดถัดไป เป็น ๒.๐ 



๒ 

 

 หน้าที่ ๑๔ เว้นวรรคชื่อและนามสกุล แก้ไขวรรคตอนจาก (นายทวารัฐสูตะบุตร) เป็น นายทวารัฐ  สูตะบุตร) 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ และขอให้ฝ่าย
เลขานุการแก้ไขรายงานการประชุมตามที่ ค.ต.ป.พน. เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 

        - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม 
    - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา 
๕.๑ การตรวจสอบและประเมินผลเชิงพื้นที่และตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จังหวัดเชียงใหม่ และล าพูน 

๕.๑.๑ การตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ERDI-CMU) 
ณ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  

สาระส าคัญ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดร.พฤกษ์  อักกะรังสี) กล่าวต้อนรับ  

ค.ต.ป.พน. และได้แนะน าสถาบันวิจัยฯ พร้อมน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ด้านพลังงานที่สถาบันวิจัยฯ 
ด าเนินการมีหลายโครงการแต่มีโครงการที่ส าคัญคือ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอยครบวงจร งบประมาณ
ด าเนินโครงการ ๗๓ ล้านบาท โดยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ ดังนี้ 

๑) เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบครบวงจร ประกอบด้วย ระบบคัดแยกขยะ และระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากชีวมวล 

๒) ระบบคัดแยกขยะ จะใช้ระบบคัดแยกขยะเชิงกลกายภาพที่มีประสิทธิภาพโดยใช้คนงานน้อย 
ร่วมกับระบบคัดแยกขยะด้วยแรงงานคนบนสายพาน โดยเริ่มจากการน าขยะเข้าสู่ระบบด้วยสายพานลาดเอียง ซึ่งจะ
ช่วยให้ขยะกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ โดยจะมีการฉีกถุงและคัดแยกเฉพาะขยะพิษและขวดแก้วออกจากสายพานโดยใช้
แรงคน จากนั้นจะเข้าสู่ระบบคัดแยกขยะเบื้องต้นแบบ Ballistic separator ซึ่งจะอาศัยกระบวนการเชิงกลกายภาพ 
คัดแยกขยะด้วยตะแกรงที่มีการสั่นสะเทือน หลายชั้น โดยสามารถปรับแต่งมุมและขนาดตะแกรงตามชนิดและ
องค์ประกอบของขยะ โดยจะสามารถคัดแยกขยะออกเป็น ๓ ชนิด ได้แก่  

 ขยะแบบ 2D คือขยะที่มีไม่มีความหนา เช่น ถุงพลาสติก หรือ เศษกระดาษ ซึ่งจะถูกส่งไปผลิตเป็น
เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF) 

 ขยะแบบ 3D คือขยะที่มีความหนา เช่น เศษไม้ โลหะ ยาง ขวด ซึ่งจะน าไปผ่านระบบสายพาน  
เพ่ือคัดแยกโลหะออกด้วยเครื่อง magnetic separator และคัดแยกขวด PET ออกด้วยแรงคน 
โดยขยะที่เหลือจากกระบวนการจะถูกส่งไปก าจัดต่อไป 

 ขยะอินทรีย์ จะถูกส่งผ่านระบบสายพาน เพ่ือคัดแยกโลหะ ออกด้วยเครื่อง magnetic separator 
จะถูกส่งไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ โดยขยะอินทรีย์จะมีการปนเปื้อนน้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 

ระบบนี้สามารถรองรับการจัดการขยะชุมชนปริมาณ ๓๐ ตันต่อวัน (ท างาน ๑ กะต่อวัน) ผลิตก๊าซชีวภาพแบบ
แห้งก าลังการผลิตสูงสุด ๙๐๐  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน /ระบบผลิตไบโอมีเทนอัด (Compressed Bio-methane Gas; 
CBG) จากก๊าซชีวภาพส าหรับยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ก าลังการผลิตสูงสุด ๔๒๐ kg/วัน และระบบผลิตไฟฟ้า
จากก๊าซชีวภาพขนาด ๕๐ kW (อยู่ระหว่างการขยายก าลังการผลิตเป็น ๒๕๐ kW)  โดยที่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ  
จะใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบหมักแห้งท างานร่วมกับระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ CMU-Hybrid ซึ่งระบบก๊าซชีวภาพ



๓ 

 

แบบหมักแห้ง จะสามารถหมักย่อยขยะอินทรีย์ที่คัดแยกแล้วให้เป็นก๊าซชีวภาพโดยจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้อากาศ โดยระบบนี้มี
ข้อดีคือจะยอมให้มีการปนเปื้อนของเศษวัสดุได้ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ซึ่งจะท าให้มีเสถียรภาพในการเดินระบบมากกว่า
ระบบก๊าซชีวภาพส าหรับน้ าเสีย นอกจากนี้ระบบยังสามารถรองรับการจัดการมูลสัตว์ หรือวัสดุชีวมวล เช่น ต้นข้าวโพด, 
หญ้าเลี้ยงช้าง จากกิจกรรมของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทั้งขยะอินทรีย์และชีวมวลเมื่อถูกหมัก
ย่อยร่วมในระบบ จะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือน าไปใช้เป็นพลังงานทดแทนได้หลายรูปแบบ โดยตะกอนชีวมวลที่ผ่าน
การย่อยแล้วจะถูกรีดน้ าออกด้วยเครื่องแยกตะกอน เพ่ือน าไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือใช้ในกิจกรรมของฟาร์มต่อไป 
อย่างไรก็ตามในการเดินระบบจะมีน้ าเสียจากกระบวนการบางส่วนเช่น น้ าล้างเครื่องจักร หรือน้ าเสียจากกระบวนการ
แยกตะกอน จะถูกส่งไปบ าบัดในระบบก๊าซชีวภาพแบบ CMU-Hybrid ซึ่งมีประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ า
เสียและช่วยลดความสกปรกของน้ าเสีย ก่อนจะถูกส่งไปบ าบัดในระบบบ าบัดขั้นหลัง เพื่อน าน้ ากลับมาใช้ล้างพ้ืนหรือใช้
ในกิจกรรมของฟาร์มต่อไป 

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอยครบวงจร 

 
ในกรณีที่สามารถน าเข้าขยะวันละ ๓๐ ตัน จะสามารถผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดได้วันละ ๔๒๐ กก. (มูลค่า ๑๖.๗๕ บาท / กก.) หรือ
ผลิตไฟฟ้าวันละ ๑,๘๐๐ กิโลวัตต์./ชม. (มูลค่าประมาณ ๔ บาท ต่อ กิโลวัตต์./ชม.) ทั้งนี้สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้อย่าง
น้อยวันละ ๔ ตันต่อวัน เป็นขยะรีไซเคิลและเชื้อเพลิงขยะมากกว่า ๑๑ ตันต่อวัน สามารถลดการน าขยะไปฝังกลบได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ โดยระบบคัดแยกขยะและระบบหมักย่อยสารอินทรีย์แบบแห้ง (Dry Organic Fermentation)  
ใช้คนงานคัดแยก ๖ คน ช่างเทคนิค ๒ คน และผู้จัดการโครงการ ๑ คน (ท างาน ๑ กะต่อวัน) และมีค่าใช้จ่ายในการ
เดินระบบรวมค่าจ้างบุคลากรของโครงการ และการบ ารุงรักษาประมาณปีละ ๒.๕ ล้านบาท 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน. 

- ค.ต.ป.พน. มีความเห็นว่าระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอยครบวงจรที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน
นครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ERDI-CMU) ด าเนินการอยู่เป็นโครงการที่ดีสามารถช่วยแก้ไขปัญหาขยะให้กับชุมชน
ได้ แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าไฟฟ้าจากขยะหากจะให้เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรมควรต้องเป็นนโยบาย
ของรัฐบาลโดยเห็นควรให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหน่วยงานสนับสนุน
เทคโนโลยี เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน โดยให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้ด าเนินการเอง เนื่องจากขยะ
มีมูลค่า หน่วยงานอื่นๆไม่สามารถท่ีจะบริหารจัดการขยะเองได้ 



๔ 

 

๕.๑.๒ การตรวจติดตามโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อนปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ (พพ.) ณ บริษัท แอล วาย ซี รวมผล จ ากัด เลขที ่๓๓๑ หมู่ที่ ๑๔ ต.ห้วยยาบ  อ.บ้านธิ จ.ล าพูน 

สาระส าคัญ 
วิศวกรช านาญการ (นางสาวกัญญาวีร์  จันทรเดช) ผู้แทน พพ. กล่าวต้อนรับคณะ ค.ต.ป.พน. และรายงาน   

ผลการด าเนินโครงการให้ ค.ต.ป.พน. ทราบ ดังนี้  
บริษัท แอลวาย ซี รวมผล จ ากัด เข้าร่วมโครงการกับ พพ. ในปี ๒๕๖๒ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก 

(SME) ประกอบกิจการแปรรูปพืชผลทางการเกษตร ได้แก่ ล าไยอบแห้ง ข้าวเปลือกอบแห้ง ขอรับการสนับสนุน
เทคโนโลยีหัวเผาเชื้อเพลิงชีวมวล ส าหรับ Hot water boiler ขนาด ๗ ตัน พร้อมอุปกรณ์ฯ  ใช้ขี้เลื่อยอัดเม็ด (Wood 
pellets) เชื้อเพลิง เงินลงทุน ๘.๐๕ ล้านบาท ผลการด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จ การค านวณผลประหยัด
เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงก่อนและหลังติดตั้งอุปกรณ์ฯ แล้ว เป็นดังนี้ 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ 
น้ ามันเตา (บาท)/ปี 

หลังเข้าร่วมโครงการ 
Wood pellets (บาท)/ปี 

สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ (บาท)/ปี 

๖.๒๑ ๔.๕๙ ๑.๖๒ 
ระยะเวลาคืนทุน ๔ - ๕ ปี 

ซึ่งเชื้อเพลิงที่น ามาค านวณผลประหยัดเปรียบเทียบคือน้ ามันเตา แต่ข้อเท็จจริงแล้วหากเปรียบเทียบกับ
เชื้อเพลิงที่ทางบริษัทใช้จริงคือ LPG แล้วจะท าให้ระยะเวลาคืนทุนเร็วยิ่งขึ้น 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน. 

- จากการรับฟังรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ และได้สอบถามผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุน
เทคโนโลยีหัวเผาเชื้อเพลิงชีวมวลแล้ว ค.ต.ป.พน. มีความเห็นว่าการด าเนินโครงการนี้สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการลด
ต้นทุนด้านพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยมีระยะเวลาคืนทุนรวดเร็วเพียง ๔ - ๕ ปีเท่านั้น และผู้ประกอบการ
มีความพึงพอใจต่อผลประหยัดค่าพลังงานเป็นอย่างมาก ค.ต.ป.พน. จึงขอให้ พพ. พิจารณาขยายผลโครงการนี้ให้
ครอบคลุมสถานประกอบการที่ให้ความสนใจและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ 

๕.๑.๓ การตรวจติดตามโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  
พ.ศ. ๒๕๖๒  (พพ.) ณ บริษัท ป่าซางฟาร์ม จ ากัด เลขที่ ๕๑๒ หมู่ ๑ หมู่บ้านสันนา ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 

สาระส าคัญ 

หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีด้านความร้อน (นายวิรัช  มณีขาว) ผู้แทน พพ. กล่าวต้อนรับและรายงานผลการด าเนิน
โครงการฯ ให้ ค.ต.ป.พน. รับทราบ ดังนี้ 

บริษัท ป่าซางฟาร์ม จ ากัด สมัครเข้าร่วมโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทางบริษัทฯ 
มีความต้องการน าระบบอบแห้งไปส าหรับการอบแห้งหมามุ่ยอินเดีย โดยปลูกวัตถุดิบอยู่ในที่ดินของตนเองในพ้ืนที่ ๒ ไร่ 
เมื่อฝักแก่จัดจะมีสีน้ าตาลทอง โดยในปัจจุบันใช้เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยแสงแดด โดยตากแดด ๔ - ๕ วัน ในปัจจุบัน
ยังไม่จ าหน่ายโดยเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ เนื่องจากจะน าไปต่อยอดในเรื่องของผลิตภัณฑ์จากหมามุ่ย ที่มีคุณสมบัติในด้าน
การรักษาโรคพากินสัน และช่วยด้านสมรรถภาพทางเพศชาย ขนาดระบบที่ยื่นขอรับการสนับสนุนระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย ์แบบ พพ.๑ ขนาด ๔๙ ตารางเมตร เงินสนับสนุน ๑๑๙,๕๕๖ บาท โดยความประสงค์ของทางบริษัทฯ  
มีความต้องการท าผลิตภัณฑ์หมามุ่ยอบแห้งเป็นผลิตภัณฑ์หลัก รวมถึงส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน
ทดแทนที่แท้จริง ปัจจุบันการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเสร็จ แต่ยังไม่มีการใช้งานเชิงพาณิชย์เนื่องจาก
อยู่ระหว่างการทดลอง/ทดสอบผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่าย รวมถึงขอใบรับรองจาก อย. 

 
 



๕ 

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน. 
- ค.ต.ป.พน. มีความเห็นว่า บริษัท ป่าซางฟาร์ม เพ่ิงเริ่มผลิตหมามุ่ยอินเดียอบแห้ง เมื่อต้นปี ๒๕๖๒ และเพ่ิง

เริ่มศึกษาทดลอง/ทดสอบผลิตภัณฑ์ รวมถึงขอใบรับรองจาก อย. ซึ่งยังไม่ได้มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ยังไม่มีตลาด
รองรับที่ชัดเจน ต่อไปในอนาคตหากไม่สามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หมามุ่ยอินเดียอบแห้งได้ อาจจะส่งผลให้ระบบ
อบแห้งฯ ไม่มีการใช้งาน ซึ่งจะส่งผลต่อความคุ้มค่าและความยั่งยืนของโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ พพ. เข้าไปสนับสนุนได้ 

๕.๑.๔ การตรวจติดตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและ
เครือข่ายพลังงานชุมชนปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (สพจ.) ณ เทศบาลต าบลบ้านแป้น อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 

สาระส าคัญ 
ผู้แทนส านักงานพลังงานจังหวัดล าพูนรายงานผลการด าเนินโครงการฯ ณ เทศบาลต าบลบ้านแป้น อ.เมือง

ล าพูน จ.ล าพูน (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัดใบตาล) ให้ ค.ต.ป.พน. ทราบว่าทาง สพจ. ล าพูนได้เข้าไปสนับสนุนเทคโนโลยี
ด้านพลังงานในการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ได้แก่ ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒X๒ เมตร
จ านวน ๒ ตู้ เนื่องจากรับทราบข้อมูลจากทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนว่ามีปัญหาในการตากผลิตภัณฑ์(ใบตาล) เนื่องจาก
แสงแดดไม่สม่ าเสมอ ท าให้ใบลานคดงอ และ ขึ้นราส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทาง สพจ .ล าพูนจึงได้เข้าไป
สนับสนุนตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒X๒ ให้กับทางกลุ่มวิสาหกิจฯ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ตากจากตู้อบแห้ ง
พลังงานแสงอาทิตย์ ใบลานไม่คดงอ ไม่ขึ้นรา ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามด้วยขนาดตู้อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์มีขนาดเล็ก มีขนาดเพียง ๒X๒ เมตร จึงสามารถตากใบลานได้เพียงครั้งละ ๑๐ ใบลาน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการ
ผลิตเพ่ือการจ าหน่าย 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน. 

- ขอให้ สพจ. เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ในปีงบประมาณถัดไป เพ่ือมาสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น
เพ่ือที่จะสามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอตามความต้องการของตลาด 

๕.๑.๕ การตรวจเยี่ยมโครงการไบโอก๊าซขี้หมู (ปตท.) ณ ชุมชนสันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
สาระส าคัญ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย (นายเสถียร ตันจะริรักษ์) กล่าวต้อนรับคณะ ค.ต.ป.พน. และ ผู้แทน
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (นายอภิชาติฯ) รายงานผลการด าเนินงานโครงการไบโอก๊าซขี้หมู ให้กับทาง ค.ต.ป.พน. 
รับทราบ ดังนี้ 

 พ.ศ.๒๕๕๖ ปตท.เข้ามามีบทบาทในการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทน วิเคราะห์ปัญหาภายในชุมชน 
พบว่ามีปัญหาร้องเรียนในเรื่องมลพิษทางกลิ่นและน้ าเสียของฟาร์มสุกรปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ ปตท . ร่วมกับ 
อบต.สันทราย และแกนน าชุมชน วางแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานในระยะยาว มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้ก๊าซ
ชีวภาพ เป็นกลไกขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนโดยใช้พลังงานทดแทนและเป็นจุดเรียนรู้เรื่องก๊าซ
ชีวภาพระดับฟาร์ม ทั้งนี้ ได้เล็งเห็นว่า ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมจากฟาร์มสุกรมีความจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน  

พ.ศ.๒๕๕๗ ปตท. จัดเวทีประชามติในชุมชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากฟาร์มสุกร มีมติหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหา โดย การจัดท าระบบก๊าซชีวภาพ และได้ศึกษาดูงานการใช้ระบบก๊าซชีวภาพในหมู่บ้านหัวทุ่ง อ.เชียงดาว  
จ.เชียงใหม่ โดย ปตท. ให้การสนับสนุนบุคลากรและความรู้เรื่องการจัดสร้างบ่อก๊าซชีวภาพส าหรับใช้ภายในชุมชนและ
ได้ร่วมกับศูนย์พลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อบต.สันทราย และคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้ก๊าซ จัดท าข้อมูลเพ่ือ
ขอสนับสนุนทุนการก่อสร้างบ่อก๊าซชีวภาพขนาด ๑๐๐ ลบ.ม. จากกระทรวงพลังงาน แต่ทางชุมชนได้เล็งเห็นว่า
ค่าใช้จ่ายสูงเกินไป และชุมชนต้องเสียค่าใช้จ่ายเองก่อนจึงตัดสินใจลงทุนด้วยตัวชุมชนเอง เจ้าของฟาร์มลงทุนสร้างบ่อ



๖ 

 

ก๊าซชีวภาพแบบโดมคงที่ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม. ด้วยงบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท และ อบต.สันทราย ได้ช่วยเหลือ
งบประมาณวางท่อประธานส่งจ่ายก๊าซชีวภาพระยะทาง ๘๘๘ ม. งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ส่งจ่ายครัวเรือนผู้ใช้
ก๊าซจ านวน ๓๒ ครัวเรือน และ ๑ วัด  

พ.ศ. ๒๕๕๘ ปตท. สนับสนุนความรู้และบุคลากรให้ความรู้เรื่อง การออกแบบ การดูแลรักษาและการจัดการ
ระบบส่งจ่ายก๊าซชีวภาพ โดยมีคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้ก๊าซและ อบต.สันทรายร่วมด าเนินการก่อสร้างระบบ และ อบรม
ให้ความรู้การใช้งานและความปลอดภัยในแต่ละครัวเรือน จนกระท่ังใช้งานได้เม่ือวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘  

พ.ศ. ๒๕๕๙ ปตท. เข้าไปติดตามการใช้งานก๊าซชีวภาพของครัวเรือน และการจัดการบ ารุงรักษาของก๊าซ
ชีวภาพของคณะกรรมการเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้ชุมชนสามารถดูแลระบบด้วยตัวเองได้ จ านวน ๒๘ ครัวเรือน และ 
๑ วัด และคณะกรรมการต าบลได้ใช้งบประมาณหมู่บ้านประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล ขยายกลุ่มครัวเรือนผู้ใช้ก๊าซ
ชีวภาพเพ่ิมอีก ๔ ครัวเรือน ซึ่งทางชุมชนด าเนินการเดินท่อและติดตั้งหัวเตาด้วยตัวเอง ปัจจุบันมีครัวเรือนกลุ่มผู้ใช้ก๊าซ
ชีวภาพรวม ๓๒ ครัวเรือน และ ๑วัด ทางชุมชนสามารถเก็บค่าใช้จ่ายก๊าซชีวภาพได้ครบทุกครัวเรือน เดือนละ ๑๐๐ 
บาท   

ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๑ มีการใช้งานอย่างสม่ าเสมอชุมชนสามารถดูแลรักษาซ่อมบ ารุงได้ด้วยตัวชุมชน
เอง และยังมีปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นเหลือเพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละวัน ทั้งนี้ทางคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้ก๊าซ
ชีวภาพบ้านสักฟ้าได้ปรึกษากับทาง ปตท. ในการขยายผลน าก๊าซชีวภาพที่เหลือส่งไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง ได้แก่ บ้านบ่อ
เต่า จากการประชุมและท าประชาคมในหมู่บ้านพบว่า หมู่บ้านมีพ้ืนที่มีปริมาณจ ากัดและครัวเรือนส่วนใหญ่ยังไม่
ต้องการใช้งานก๊าซชีวภาพ จึงได้เปลี่ยนเป็นหมู่บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือซึ่งอยู่ถัดไปจากปลายท่อประทาน ๘๐๐ เมตร ท าให้
เกิดเวทีแลกเปลี่ยนให้ความรู้เรื่องก๊าซชีวภาพ เวทีประชาคมกลุ่มผู้ใช้ก๊าซชีวภาพบ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ มีผู้ประสงค์ใช้
ก๊าซชีวภาพจ านวน ๖๐ ครัวเรือน ระยะทางประมาณ ๒.๓ กิโลเมตร  

แผนงานในอนาคต ส่งเสริมเป็นพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้เรื่องก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรของภาคเหนือ และพัฒนาให้
เกิดการน ามูลสุกรตากแห้งไปใช้ในการเกษตรกรรมในอ าเภอซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมอยู่แล้ว เพ่ือให้เกิดรายได้ให้แก่
ชุมชนในต าบลอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการขึ้นทะเบียนฟาร์มสุกรร่วมกับ อบต.สันทราย เรื่องลดการปลดปล่อยก๊าซ
มีเทนจากฟาร์มสุกร ร่วมกับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และวางแผนขยายผลโครงการโดยเพ่ิม
จ านวนฟาร์มสุกรเชื่อมต่อกับโครงการท่อส่งก๊าซชีวภาพเดิม รวมถึงการวางแผนการจัดสรรงบประมาณซ่อมบ ารุงกรณี 
Major breakdown  
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน. 

๑. ค.ต.ป.พน. มีความเห็นว่าระบบผลิตก๊าซจากขี้หมูระบบนี้เป็นระบบที่ดีมาก เป็นประโยชน์ต่อชุมชนส่งเสริม
ให้ฟาร์มหมูกับชุมชนอยู่ร่วมกันได้ ไม่มีปัญหาเรื่องมลภาวะด้านกลิ่นที่รบกวนต่อชุมชน รวมถึงเป็นการช่วยเรื่อง
สิ่งแวดล้อมในเรื่องของการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 

๒. เห็นสมควรให้  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) พิจารณาขยายผลโครงการนี้ให้ครอบคลุมทั่วประเทศที่มีฟาร์ม
สุกรเป็นจ านวนมาก เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (เรื่องกลิ่น และน้ าเสีย) ส่งเสริมด้านพลังงานทดแทน รวมถึงเป็น
ภาพลักษณ์งานด้านสังคม (CSR) ที่ดีของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และควรด าเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทาง
สื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน 

๕.๑.๖ การตรวจเยี่ยม สพจ.ล าพูน ณ ห้องประชุม สพจ.ล าพูน อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 

สาระส าคัญ 

นายช่างเทคนิคช านาญงาน (นายพฤหัส  บุญมาตา) ผู้แทน สพจ.ล าพูน กล่าวต้อนรับคณะ ค.ต.ป.พน. และ
รายงานผลการด าเนินงานต่างๆ รวมถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ สพจ. ล าพูนให้ ค.ต.ป.พน. ทราบ ดังนี้ 

 

 



๗ 

 

๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
งบ สป.พน. เบิกจ่ายได้ ๗๕.๙๒% งบ ธ.พ. ๗๑.๒๘%  งบอ่ืนๆ (งบกองทุนฯ/งบจังหวัด) ๑๐๐%  

 ๒) โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนและเครือข่ายพลังงาน
ชุมชนปี ๒๕๖๓ 
  (ชุมชนใหม่) เทศบาลต าบลวังดินและอบต.น้ าดิบ ระยะเวลาในการด าเนินงาน (ต.ค. ๖๒ –ก.ย. ๖๓) 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท ารายงานและเอกสารตัวชี้วัด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ส.ค. ๖๓ 
  (โรงเรียนพลังงานชุมชน) โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ระยะเวลาในการด าเนินงาน (ต.ค. ๖๒ –ก.ย. ๖๓) 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท ารายงานและเอกสารตัวชี้วัด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ส.ค. ๖๓ 
  (ชุมชนเก่า) เทศบาลตาบลต้นธง, บ้านแป้น ระยะเวลาในการด าเนินงาน (ต.ค. ๖๒ –ก.ย. ๖๓) 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท ารายงานและเอกสารตัวชี้วัด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ส.ค. ๖๓ 
  (โรงเรียนพลังงานชุมชนปี ๒๕๖๒) โรงเรียนวชิรป่าซางและโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน (ต.ค. ๖๒ –ก.ย. ๖๓) ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท ารายงานและเอกสารตัวชี้วัด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ส.ค. ๖๓ 

๓) โครงการพัฒนาประสิทธิผลการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปแผนยุทธศาสตร์พลังงาน, โครงการฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ส.ค. ๖๓ 

๔) การด าเนินงานของฝ่ายก ากับกิจการพลังงาน 
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๕) ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของ สพจ.ล าพูน  
การจัดสรรงบประมาณให้แก่ส านักงานพลังงานจังหวัด มีความล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง ท าให้ต้องปรับเปลี่ยน

แผนงานในการบริหารจัดการ ทั้งด้านแผนการด าเนินงาน การเบิกจ่าย การจ้างเหมาบริการส่วนอื่นๆ 

มติที่ประชุม 

  ที่ประชุมเห็นชอบในระเบียบวาระที่  ๕.๑ และขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบน าข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน. ไปพิจารณาประกอบการด าเนินงานโครงการต่างๆ ต่อไป 

๕.๒ ก าหนดการประชุม ค.ต.ป.พน.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ร่างก าหนดการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
โครงการช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย. ๖๓ 
สาระส าคัญ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ก าหนดวันประชุม ค.ต.ป.พน. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา 
๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี  และได้จัดท าร่างก าหนดการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
โครงการช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย. ๖๓  น าเรียนคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระท่ี ๕.๒  

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมเห็นชอบ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานคณะกรรมการฯ
ในเรื่องการเดินทางต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

  - ไม่มี – 

 
 
 

           (นางมยุเรศ  เชยปรีชา) 
           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้จัดท ารายงานการประชุม 

       (นายประเทือง  ชะอุ่ม) 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้สอบทานรายงานการประชุม 

 
 
 

(นายทวารัฐ  สูตะบุตร) 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 

 



๑ 

 

รายงานการประชุม ค.ต.ป.พน. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓  
วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  

 ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี 

ผู้มาประชุม(คณะกรรมการฯ) 
๑. นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์    ประธานกรรมการฯ 
๒. นายอำนวย  ทองสถิตย์    กรรมการฯ 
๓. นายทรงภพ  พลจันทร์    กรรมการฯ 
๔. นางพูนทรัพย์  สกุณี    กรรมการฯ 
๕. นายประภาส  วิชากูล    กรรมการฯ 
๖. นายทวารัฐ  สูตะบุตร    กรรมการและเลขานุการ 

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 
๗. นายประเทือง  ชะอุ่ม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน   

๘. นางมยุเรศ  เชยปรีชา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตาม 
 กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
กองตรวจราชการ 

1. นายกฤชชัย  อุทิศผล     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
    ๒. นายอดิศร  วันเปรียงเถาว์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

๓. นางสาวสุจิตร  เข็มมี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๔. นางสาวชนิตา  ชื่นนาเสียว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ค.ต.ป.พน.ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เม่ือวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

สาระสำคัญ 
 ฝ่ายเลขานุการฯ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ ซึ่ง ค.ต.ป.พน. พิจารณาแล้วไม่มีแก้ไขรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 

  - การประเมินตนเองของ ค.ต.ป.พน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๑   
สาระสำคัญ 
 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
ค.ต.ป.พน. ประสานกับกรรมการฯ ในการตอบแบบประเมินตนเองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑      
 



๒ 

 

ผ่านทาง Link ที่ได้รับทาง SMS และ E-mail หรือผ่านทางระบบสารสนเทศของ ค.ต.ป. ทาง http://paec.opdc.go.th 
ภายในวันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๖๓ นั้น  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.พน. ได้ดำเนินการตอบแบบประเมินตนเองของคณะ
กรรมการฯ ลงในระบบสารสนเทศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๓ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม 

  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา 
๕.๑ การตรวจสอบและประเมินผลเชิงพื้นที่และตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จังหวัดอุดรธานี 

  ๕.๑.๑ การตรวจเยี่ยม สพจ.อุดรธานี ณ ห้องประชุม สพจ.อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี 
สาระสำคัญ 
 พลังงานจังหวัดอุดรธานี (นายยงยศ  วุฑฒิโกวิท)  กล่าวต้อนรับคณะ ค.ต.ป.พน. และรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ รวมถึงผลการดำเนินงานต่างๆ ของ สพจ. อุดรธานี ให้ ค.ต.ป.พน. ทราบ ดังนี้ 
  ๑) ผลการเบิจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 งบฯ สป.พน. งบประมาณท่ีได้รับ ๒,๗๖๗,๔๙๘.๐๒ บาท  เบิกจ่ายได๑้,๘๙๘,๙๙๐.๐๔ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๖๒  
 งบฯ ธพ.      งบประมาณท่ีได้รับ    ๕๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท  เบิกจ่ายได้ ๔๒๘,๒๑๙.๒๗  คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓๔ 
 งบฯอ่ืนๆ      งบประมาณท่ีได้รับ   ๕๓๙,๔๗๐.๐๐ บาท   เบิกจ่ายได้ ๓๘๔,๘๐๐.๐๐  คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๖ 

  ๒) โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนและเครือข่าย
พลังงานชุมชนปี ๒๕๖๓ 
  (ชุมชนใหม่) ทต.เวียงคำ และ อบต.วังทอง ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ต.ค. ๖๒ –ก.ย. ๖๓) ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างจัดงานรณรงค์การประหยัดพลังงานในตำบล และมอบรางวัลให้กับบ้านตัวอย่างดีเด่น คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายใน ส.ค. ๖๓ 
  (โรงเรียนพลังงานชุมชน) ร.ร.บ้านอูบมุง ร.ร.บ้านโคกผักหอม และ ร.ร.บ้านศรีเมือง ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน (ต.ค. ๖๒ –ก.ย. ๖๓) ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดอบรมการประหยัดพลังงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ส.ค. ๖๓ 
  (ชุมชนเก่า)ทต.อูบมุง และ ทต.นาข่า ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ต.ค. ๖๒ –ก.ย. ๖๓) 
ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จทุกข้ันตอน 
  (โรงเรียนพลังงานชุมชนปี ๒๕๖๒) ร.ร.ชุมชนกุดหมากไฟ และ ร.ร.บ้านทับไฮ ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน (ต.ค. ๖๒ –ก.ย. ๖๓) ปัจจุบันอยู่ดำเนินการแล้วเสร็จทุกข้ันตอน 
  ๓) โครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพื่อเจตคติต่อการ
ขับเคลื่อนงานพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงาน ในช่วงเดือน ส.ค. ๖๓ 
  ๔) โครงการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื ้นที่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด  คาด
ว่าจะดำเนินโครงการเสร็จสิ้นทุกข้ันตอนภายใน ก.ย. ๖๓ 
 
 
 
  ๕) ผลการดำเนินงานตามภารกิจของ ธพ.  



๓ 

 

  สรุปผลการดำเนินงาน กำกับ ดูแล สถานประกอบกิจการพลังงานในจังหวัดอุดรธานี สามารถ
ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๖) การดำเนินโครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสำคัญ 
(๖.๑) โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคนในการ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สาระสำคัญ 
จังหวัดอุดรธานีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการะดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกข้อเสนอโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจ

ฐานรากฯ และได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พ.ค. ๖๓  เพื่อคัดเลือกโครงการฯ โดยมีผู้ยื ่นขอ
สนับสนุนโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง จำนวน ๘๘ แห่ง ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ จำนวน 
๑๓ แห่ง ดังนี้ 

 
 
 
 
มีประเด็นปัญหาที่ผู้ยื่นขอสนับสนุนโครงการฯ ส่วนใหญ่ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์

ที่กองทุนฯ กำหนดเพราะผู้ขอรับการสนับสนุนฯกำหนดชื่อโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนฯเป็น”สถานีพลังงาน
ชุมชน” และ ไม่ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน  ตัวอย่างเช่นโครงการของโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านห้วย
หมากลำ ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี เป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ระบบไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึงช่วงหน้าแล้งพื้นที่
ประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งขอรับการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดย
ก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” ดังนั้นโครงการที่โรงเรียนตำรวจตระเวณ
ชายแดนจะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ จึงเป็นโครงการฯที่จะเข้ามาช่วยเสริมกับโครงการพระราชดำริเพ่ือใช้ 
ในการปลูกพืขหน้าแล้ง และการแปรรูปอาหารได้เป็นอย่างดี  

 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน. 



๔ 

 

- ค.ต.ป.พน. ให้ข้อเสนอแนะให้ พนจ.อุดรธานีดำเนินการ ดังนี้  
(๑) ปรึกษา ส.กทอ. ว่าจะสามารถนำโครงการดังกล่าวโดยจัดเข้าไปอยู่ในกลุ่มช่องทางพิเศษอื ่นๆ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ได้หรือไม่  โดยไม่ต้องกำหนดว่าเป็น “สถานีพลังงานชุมชน” เพ่ือจะได้ 
ไม่ต้องใช้หลักเกณฑ์ที่ ส.กทอ. กำหนด   

(๒) หาแนวทางในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สป.พน. 
(๓) ประสานหารือกับ พพ. เพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการด้านพลังงานทดแทนตามพระราชดำริ 

เพ่ือเป็นโครงการฯที่จะมาช่วยเสริมกับโครงการพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนมีอยู่เดิม เป็นต้น 

   (๖.๒) การคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลของจังหวัดอุดรธานี 

สาระสำคัญ 
 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน SPP Hybrid ขนาด 20 เมกกะวัตต์ ดำเนินการโดย บริษัท ไทยโก้
เทคโนโลยี จำกัด มีประเด็นการคัดค้าน คือ ชาวบ้านคัดค้านไม่ให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพ้ืนที่ เนื่องจากการจัดเวทีรับ
ฟังความคิดเห็น (ค.1) ไม่สมบูรณ์ ซึ่งทางจังหวัดอุดรธานีได้มีการดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
  (๑) จัดตั้งคณะทำงานติดตามการดำเนินงานและผลกระทบในด้านต่าง  ๆที่อาจเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าชีวมวล 
  (๒) ประชุมแก้ไขปัญหา และรายงานให้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพลังงาน  ปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี ให้ทราบมาโดยตลอด 
  (๓) จังหวัดได้มีหนังสือไปสอบถามในประเด็นว่าการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเวที (ค.1) ของบริษัทฯ 
ไปยัง บริษัท ไทยโก้เทคโนโลยี จำกัด สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ สนง .กกพ. 
ว่าการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทถูกต้อง ครบถ้วน หรือว่าผ่านการประเมินหรือไม ่
  ซึ่งผู้คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลให้ข้อมูลว่าโรงไฟฟ้าฯดังกล่าวผ่านการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น(ค.๑) 
ไม่สมบูรณ์และจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ ข้อเท็จจริงคือยังไม่ได้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ มีเพียงการจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็น(ค.๑) เท่านั้น 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน. 
 - ค.ต.ป.พน. เห็นสมควรให้ พนจ.อุดรธานีจัดเตรียม รวบรวมข้อมูลสนับสนุนสำหรับตอบคำถามให้พร้อมเพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการชี้แจงกลุ่มผู้คัดค้าน /ผู้ว่าราชการจังหวัด ฯลฯ เป็นต้น 

   (๖.๓) การร้องเรียนกรณีกลิ่นรบกวนจากการเผาก๊าซโครงการสินภูฮ่อม ของวัดป่าภูสังโฆ 

สาระสำคัญ 
 บริษัท พีทีพีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด เข้าดำเนินการเผาทดสอบอัตราการไหลของก๊าซฯ ระหว่างวันที่  ๗ - ๓๑ ส.ค. 
62 จังหวัดอุดรธานี ได้รับแจ้งจากพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนวัดป่าภูสังโฆ ต.กุดหมากไฟ กรณีกลิ่นรบกวนจาก
การดำเนินงานฯ  ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหา เมื่อวันที่ ๑๓ 
ก.ย. ๖๒ ทั้งนี้สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทฯ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและหา
แนวทางแก้ไข ปัญหา โดยการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามโครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติ
สินภูฮ่อม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินการลดผลกระทบจากกลิ่นที่เกิดขึ้น ซึ่งบริษัทฯ แจ้งยุติการดำเนินการ
ทุกอย่าง ข้อเท็จจริงพบว่ามีกลิ่นเกิดขึ้นจากกระบวนการขุดเจาะจริง ปัจจุบันเรื่ องดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้วและทาง
วัดป่าภูสังโฆ เกิดความเข้าใจแล้ว 
 
 
 



๕ 

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน. 
 - ค.ต.ป.พน. ให้ข้อเสนอแนะว่าการเข้าดำเนินการของ ชธ. ในพื้นที่จะต้องมีการประสานงานกับ พนจ. อย่าง
ใกล้ชิดเพ่ือให้รับทราบข้อมูลและจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 

   (๖.๔) การดำเนินคดีกับผู้ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

สาระสำคัญ 
 พนจ.อุดรธานี ได้รับแจ้งจาก ธพ. ว่าได้รับการร้องเรียนทาง Facebook ว่ามีการบรรจุก๊าซ LPG จาก สถานีบริการฯ  
ลงในถังก๊าซหุงต้ม สพจ.อุดรธานี จึงได้ลงพื้นที่ตรวจตราตาม พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 2542 (ต.63) ตามประเด็นข้อร้องเรียนพบ
การบรรจุก๊าซ LPG ใส่ถังก๊าซหุงต้ม บริเวณลานสถานีบริการก๊าซ ณ หจก.เนตรธนาก๊าซพลัสวัน และ หจก.ทรัพย์พลัสวัน LPG) ดังนั้น 
จึงได้ บันทึกตรวจตราแจ้งการกระทำความผิด พร้อมบันทึกภาพเป็นหลักฐานทั้ง 2 แห่ง และเข้าพบพนักงานสอบสวน ลงบันทึก
ประจำวันแจ้งความร้องทุกข์ ณ สภ.วังสามหมอ และ สภ.ศรีธาตุ โดย พนจ.อุดรธานี แจ้ง สภ. ขอให้ดำเนินคดี กับผู้กระทำความผิดฯ ทั้ง 
๒ ราย ดังกล่าว พร้อมทั้งได้แจ้งไปยัง ธพ. รายงานประเด็นร้องเรียนลักลอบบรรจุก๊าซในถังก๊าซหุงต้มดังกล่าว ทั้งนี้ผู้กำกับการ แจ้ง 
พนจ.อุดรธานี ส่งตัวผู้ถูกกล่าวหา เพ่ือดำเนินการเปรียบเทียบปรับการกระทำความผิด ทั้ง 2 แห่ง ซึ่ง พนจ.อุดรธานี แจ้งรายงานผลการ
เปรียบเทียบปรับ  
หจก.ทรัพย์พลัสวัน (LPG) ไปยัง ธพ. และ สภ.ศรีธาตุ ตามลำดับ คงเหลือ หจก.เนตรธนาก๊าซพลัสวัน ซึ่ง พนจ. ได้ลงพื้นที่ตรวจตรา
ติดตาม การลักลอบ บรรจุก๊าซ LPG ในถังก๊าซหุงต้ม ครั้งที่ 2 ณ สถานีบริการก๊าซฯ หจก.เนตรธนาก๊าซพลัสวัน ยังคงพบพฤติกรรม รถ
กระบะ 
ขนถังก๊าซหุงต้มวิ่งเข้ามาในเขตสถานีบริการ ส่อต่อการลักลอบบรรจุก๊าซฯ ในเขตสถานีบริการ ซึ่ง พนจ.อุดรธานีอยู่ระหว่างดำเนินการ 
ให้สถานีบริการฯ ระงับการจำหน่ายตาม พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรา ๕๔ 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน. 
 - ค.ต.ป.พน. เห็นสมควรให้ สพจ.อุดรธานี รายงาน ผวจ.อุดรธานีเพื่อทราบ ตามที่ สพจ.อุดรธานีได้มีการ
ดำเนินการกับสถานีบริการฯ ทั้ง ๒ แห่ง พร้อมแจ้งผลการดำเนินการให้ ธพ. ทราบด้วย และให้สอบถาม ธพ. ด้วยว่า
หากดำเนินการเปรียบเทียบปรับแล้วยังคงพบว่าสถานีบริการฯยังคงมีการฝ่าฝืนกระทำความผิดอยู่จะสามารถดำเนินการ
อย่างไรต่อไปได้บ้าง และต้องประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัดให้หน่วยงานและประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบถึงอันตราย
จากการบรรจุก๊าซ LPG จาก สถานีบริการฯ ลงในถังก๊าซหุงต้ม  

  ๕.๑.๒ การตรวจติดตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรใน
ชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
              ณ วิสาหกิจชุมชนคนภูฮ่อม ต.แสงสว่าง  อ.หนองแสง จ.อุดรธานี (แปรรูปกล้วยและสมุนไพร) 

และ ชุมชนคนเอาถ่าน ต.แสงสว่าง  อ.หนองแสง จ.อุดรธานี  (ถ่านอัดแท่ง) 

สาระสำคัญ 

  ผู้แทนชุมชน กล่าวต้อนรับคณะ ค.ต.ป.พน. และรายงานผลการเข้าร่วมโครงการกับ สพจ. อุดรธานี ให้ทราบ ดังนี้ 

(๑) วิสาหกิจชุมชนคนภูฮ่อม ต.แสงสว่าง  อ.หนองแสง จ.อุดรธานี (แปรรูปกล้วยและ
สมุนไพร)  ได้รับการสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในกระบวนการตากแห้งชาดาวอินคา ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์หลักของชุมชน มีผลการดำเนินการ ดังนี้ 
 ก่อน 

ได้รับการสนับสนนุเทคโนโลย ี
หลัง 

ได้รับการสนับสนนุเทคโนโลย ี
กำลังการผลิต/เดือน (กก./เดือน) ๕๐ ๑๐๐ 
ระยะเวลาการตาก (วัน/คร้ัง) ๔ ๑ 
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (ถ่าน) (บาท/เดือน)  ๓๐๐ ๕๐๐ 



๖ 

 

 ก่อน 
ได้รับการสนับสนนุเทคโนโลย ี

หลัง 
ได้รับการสนับสนนุเทคโนโลย ี

รายได้/เดือน (บาท) ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
รายได้เพ่ิมขึ้น/เดือน (บาท) ๑๐,๐๐๐ 

จะเห็นว่าหลังจากได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีฯ แล้วระยะเวลาการตากผลิตภัณฑ์จะลดลงจาก ๔ วันเหลือ
เพียง ๑ วัน วิสาหกิจชุมชนฯ สามารถตากผลิตภัณฑ์/เดือนได้จำนวนรอบมากขึ้น ส่งผลให้รายได้ของชุมชนเพ่ิมขึ้นจากเดิม ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน 

(๒) ชุมชนคนเอาถ่าน ต.แสงสว่าง  อ.หนองแสง จ.อุดรธานี  (ถ่านอัดแท่ง)   ได้รับการสนับสนุน 
โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการตากแห้งถ่านอัดแท่ง เพื่อใช้ในกระบวนการตากแห้งถ่านอัดแท่ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
หลักของชุมชน ซึ่งมีผลการดำเนินการ ดังนี้ 
 ก่อน 

ได้รับการสนับสนนุเทคโนโลย ี
หลัง 

ได้รับการสนับสนนุเทคโนโลย ี
กำลังการผลิต/เดือน (กก./เดือน) ๓๐๐ - ๔๐๐ ๑,๐๐๐ 
ระยะเวลาการตาก (วัน/คร้ัง) ๗ ๔ 
รายได้/เดือน (บาท) ๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ 
รายได้เพ่ิมขึ้น/เดือน (บาท) ๑๐๐,๐๐๐ 

จะเห็นว่าหลังจากได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีฯ ระยะเวลาการตากผลิตภัณฑ์จะลดลงจาก ๗ 
วันเหลือเพียง ๔ วัน วิสาหกิจชุมชนฯ สามารถตากผลิตภัณฑ์ (ถ่าน)/เดือนได้จำนวนรอบมากขึ้น ส่งผลให้รายได้ของ
ชุมชนเพ่ิมข้ึนจากเดิม ๑๐๐,๐๐๐ บาท/เดือน 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน. 
 ค.ต.ป.พน. เห็นว่าพ้ืนที่ ต.แสงสว่างมีความเข้มแข็ง เนื่องจากมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอยู่หลายแห่งที่สามารถ 
สร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงขอให้ พนจ .อุดรธานี 
เข้ามาช่วยต่อยอดสนับสนุนเทคโนโลยีด้านพลังงานอื่นๆที่จะสามารถสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการลดใช้พลังงาน
เพ่ิมข้ึนรวมถึงช่วยหาช่องทางทางการตลาดในการกระจายสินค้าใช้กับชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ 
รากหญ้าต่อไป 

  ๕.๑.๓ การตรวจเยี่ยมสถานีผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 

สาระสำคัญ 
   วิศวกรปิโตรเลียมชำนาญการพิเศษ (นายปรศักดิ์ฯ) รายงานผลการดำเนินงานการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียม ณ แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม ให้ ค.ต.ป.พน. รับทราบ ดังนี้ 
  ข้อมูลทั่วไป  

แหล่งก๊าซสินภูฮ่อม ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ครอบคลุม ๒ จังหวัดคือจังหวัดอุดรธานี
และขอนแก่นหลุมผลิต ตั้งอยู่ห่างจากฐานผลิตหลักและโรงไฟฟ้าน้ำพองจังหวัดขอนแก่น ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร และมี
ประวัติความเป็นมา ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลการผลิต ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓  
➢ อัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติ ๙๐ - ๑๑๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (เฉลี่ย ๙๓ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในปี

๒๕๖๓)  
➢ อัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว ๒๕๐ - ๓๘๐ บาร์เรลต่อวัน (เฉลี่ย ๒๘๓ บาร์เรลต่อวัน ในปี ๒๕๖๓)  
➢ ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติสะสม ๔๕๗ พันล้านลูกบาศก์ฟุต  
➢ ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวสะสม ๑.๙๒ ล้านบาร์เรล  

แผนพัฒนาโครงการสินภูฮ่อมในอนาคต  
❖ เจาะหลุมผลิตก๊าซธรรมชาติเพ่ิมเติม เพ่ือรักษากำลังการผลิตให้อยู่ในระดับเหนือ CDC ที่ ๑๓๕ ล้าน

ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ตามสัญญาการซื้อขายก๊าซปัจจุบัน ซึ่งจะหมดสัญญาในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
❖ เริ่มต้นการเจรจาสัญญาซื้อขายก๊าซฉบับใหม่ เพื่อครอบคลุมระยะเวลาการผลิตของโครงการสินภูฮ่อม

ไปจนถึงปี พ.ศ. 2574 คาดว่าการเซ็นสัญญาซื้อขายฉบับใหม่จะแล้วเสร็จภายในปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
❖ วางท่อผลิตเพ่ิมเติมจากฐานผลิต D มายังฐานผลิต A เพ่ือรองรับการผลิตก๊าซจากหลุมผลิตเพ่ิมเติมใน

อนาคต และรักษากำลังการผลิตระยะยาวตามสัญญาซื้อขายก๊าซฉบับใหม่  
❖ เจาะหลุมสำรวจในชั้นหินใหม่ๆ เพ่ือพิสูจน์ปริมาณสำรองเพ่ิมเติมให้กับโครงการและรองรับแผนพัฒนา

ระยะยาวให้กับโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทนใหม่ที่จะเริ่มดำเนินการภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
❖ ติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมแรงดันก๊าซ(Booster Compressor) ที่ฐานผลิต A เพ่ือรักษากำลังการผลิตระยะยาว

ตามสัญญาซื้อขายก๊าซฉบับใหม่  

 ความท้าทายและโอกาสของโครงการสินภูฮ่อม  
➢ หลุมเจาะเพ่ือการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติของโครงการสินภูฮ่อมมีราคาแพง อันเนื่องมาจากต้อง

เจาะลงไปในชั้นหินที่มีความแข็งและอยู่ในระดับลึกกว่า ๓,๕๐๐ เมตร  
➢ ความไม่แน่นอนของศักยภาพการผลิต อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของชั้นหินปูนที่มีความแตกต่างกันไป

ตามลักษณะทางธรณีวิทยา การเจาะหลุมสำรวจในชั้นหินใหม่ๆ เพื่อพิสูจน์ปริมาณสำรองเพิ่มเติมให้กับโครงการจึงยัง
เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง 

➢ พื้นที่ของโครงการอยู่ในเขตป่าสงวนและเขตอุทยานฯ (เช่น อุทยานแห่งชาติภูฝอยลม การขออนุญาต
จากหน่วยงานราชการต่างๆ มีข้ันตอนและกระบวนการที่ใช้ระยะเวลานาน  

➢ แหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม เป็นแหล่งก๊าซที ่มีขนาดใหญ่และมีกำลังการผลิตสูงที ่สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จึงมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทนเพื่อความยั่งยืน
ทางพลังงานไฟฟ้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคต  



๘ 

 

การจัดเก็บค่าภาคหลวงปิโตรเลียมจากแหล่งสินภูฮ่อม 
๑. ร้อยละ ๔๐ จัดส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
๒. ร้อยละ ๖๐ จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 ๒.๑ ร้อยละ ๒๐ จัดสรรให้แก่ อบจ. ที่เป็นพ้ืนที่ผลิตปิโตรเลียม 
 
 
 ๒.๒ ร้อยละ ๒๐ จัดสรรให้แก่ อบต./เทศบาล ที่เป็นพ้ืนที่ผลิตปิโตรเลียม 
 ๒.๓ ร้อยละ ๑๐ จัดสรรให้แก่ อบต./เทศบาล ที่อยู่ในจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่ผลิตปิโตรเลียม 
 ๒.๔ ร้อยละ ๑๐ จัดสรรให้แก่ อบต./เทศบาล ทั่วประเทศ 

ค่าภาคหลวงตั้งแต่ ปี ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑,๗๓๒,๙๙๙,๒๗๙.๗๙ บาท 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน. 
 ค.ต.ป.พน. เห็นว่าปัญหาการก่อสร้างระบบท่อจากฐานผลิต D มายังฐานผลิต A เพ่ือส่งก๊าซไปให้กับ กฟผ. ที่ยัง
ติดปัญหาในเรื่องของการขออนุญาตดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวน จากกรมป่าไม้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 
ดังนี้ 
  (๑) ให้ ชธ. ศึกษาการดำเนินการวางระบบท่อก๊าซของฐานผลิตสินภูฮ่อมในอดีตว่าดำเนินการด้วย
วิธีการใดแล้วดำเนินการตามแนวทางที่เคยดำเนินการ 
  (๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ชธ./ ปตท.สผ./ กฟผ.) ควรทำความเข้าใจกับชุมชนโดยรอบแหล่งสินภูฮ่อม
ให้ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินการในด้านต่างๆ รวมถึงประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ รวมถึงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนโดยรอบในโอกาสต่างๆ เช่น การจัดประชุม การมอบของที่ระลึกให้กับผู้มาเยี่ยมเยือน โดยผลิตภัณฑ์ของชุมชน
เป็นต้น 
  ๕.๑.๔ การตรวจติดตาม โครงการนำร่องการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่ง
สินค้าและผู้โดยสาร พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๒)  
   ณ บริษัท น้ำมันศรีพลัง จำกัด เลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๑๓ ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี 
สาระสำคัญ 
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นางสาวสุจิตราฯ) กล่าวต้อนรับ ค.ต.ป.พน.  
และผู้จัดการโครงการ (ผศ.วงกตฯ) เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการในภาพรวมว่า บริษัท น้ำมันศรีพลัง จำกัด  
ได้สมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร 
ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการขอรับการสนับสนุน ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งต้องการดำเนินการ
อนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่ง “มาตรการเปลี่ยนยางประหยัดพลังงาน” ในสถานประกอบการ ใช้เงินลงทุน 
จำนวน ๔,๗๓๑,๐๒๓.๔๔ บาท เงินที่ขอรับการสนับสนุน ๓๐% ของเงินลงทุน จำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท จากการคำนวณ
คาดว่าจะมีผลประหยัดเป็นจำนวน ๒,๗๘๒,๖๙๙.๙๒ บาท/ปี (๘.๔๗ %) และคืนทุนในระยะเวลา ๑.๗ ปี  
ซึ่งผู้แทนบริษัท ศรีพลัง จำกัด ได้รายงานผลประหยัดพลังงานที่เกิดข้ึนหลังจากท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ 
  มาตรการเปลี่ยนยางประหยัดพลังงาน (ผลการใช้เชื้อเพลิง ก่อนและหลังปรับเปลี่ยนอุปกรณ์)  
ชื่อ

อุปกรณ์
เดิม 

ชนิด/จำนวนรถ จำนวน
อุปกรณ์ 

ใช้เชื้อเพลิง ระยะทาง อัตราการใช้
เช้ือเพลิง

เฉลี่ย 

น้ำหนัก
บรรทุก
เฉลี่ย 

น้ำหนักบรรทุก-
ระยะทางสะสม

เฉลี่ย, tkm 

ดัชนีการใช้
พลังงานเฉลี่ย, 

SEC 

คิดเป็นเงิน 

ก่อนดำเนินการ 

ยางผ้าใบ
ท่ัวไป 

รถ 6 ล้อ ยาง 10 
เส้น/1 คัน  
รถ 6 ล้อ ยาง 12 
เส้น/1 คัน  

22 เส้น  46,706.95 
ลิตร/ปี  

 

144,122.16 
กม.  

3.09  
กม./ลิตร  

22.27  
ตัน/ปี  

3,209,693.66  
ตัน-กม.  

14.55  
ลิตร/พันตัน-กม.  

1,261,078.70  
บาท/ปี  

รถ 6 ล้อ ยาง 10 
เส้น/26 คัน  
รถ 6 ล้อ ยาง 12 
เส้น/26 คัน  

572 
เส้น  

1,214,380.75 
ลิตร/ปี  

3,747,176.16 
กม.  

3.09  
กม./ลิตร  

579.04 
ตัน/ปี  

83,452,035.07 
ตัน-กม.  

14.55 ลิตร/
พันตัน-กม.  

32,788,280.30 
บาท/ปี  

หลังดำเนินการ 



๙ 

 
ชื่อ

อุปกรณ์
เดิม 

ชนิด/จำนวนรถ จำนวน
อุปกรณ์ 

ใช้เชื้อเพลิง ระยะทาง อัตราการใช้
เช้ือเพลิง

เฉลี่ย 

น้ำหนัก
บรรทุก
เฉลี่ย 

น้ำหนักบรรทุก-
ระยะทางสะสม

เฉลี่ย, tkm 

ดัชนีการใช้
พลังงานเฉลี่ย, 

SEC 

คิดเป็นเงิน 

ชื่อ
อุปกรณ์

ใหม่ 

ชนิด/จำนวนรถ จำนวน
อุปกรณ์ 

ใช้เชื้อเพลิง 
 

ระยะทาง อัตราการใช้
เช้ือเพลิง 

น้ำหนัก
บรรทุก
เฉลี่ย 

น้ำหนักบรรทุก-
ระยะทางสะสม

เฉลี่ย, tkm 

ดัชนีการใช้
พลังงานเฉลี่ย, 

SEC 

คิดเป็นเงิน 

ยาง
ประหยัด
พลังงาน 
ยี่ห้อ 
Michelin 
รุ่น XMZ 
ขนาด 
11R22.5 

รถ 6 ล้อ ยาง 10 
เส้น/1 คัน  
รถ 6 ล้อ ยาง 12 
เส้น/1 คัน  

22 เส้น  44,074.06 
ลิตร/ปี  

144,122.16 
กม.  

3.27  
กม./ลิตร  

22.27  
ตัน/ปี  

3,209,693.66 
ตัน-กม.  

13.73 ลิตร/
พันตัน-กม.  

1,189,999.49  
บาท/ปี  

รถ 6 ล้อ ยาง 10 
เส้น/26 คัน  
รถ 6 ล้อ ยาง 12 
เส้น/26 คัน  

572 
เส้น  

1,145,925.43 
ลิตร/ปี  

3,747,176.16 
กม.  

3.27  
กม./ลิตร  

579.04 
ตัน/ปี  

83,452,035.07 
ตัน-กม.  

13.73 ลิตร/
พันตัน-กม.  

30,939,986.64 
บาท/ปี  

 

ผลประหยัด 

68,455.32 
ลิตร/ปี  

 1,848,293,6
6 บาท/ป ี

 5,704.61 
ลิตร/เดือน  

 154,024.47 
บาท/เดือน  

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซล ๒๗ บาทต่อลิตร  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน. 

 (๑) ค.ต.ป.พน. เห็นสมควรให้ พพ. ประชาสัมพันธ์โครงการสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและ
ประสบผลสำเร็จโดยมีผลประหยัดที่แท้จริงและพิสูจน์ได้รวมถึงเชิญผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการแล้วประสบ
ผลสำเร็จในการประหยัดพลังงานเป็นผู้ถ่ายทอดผลการดำเนินงานให้กับผู้ประกอบการรายอ่ืนๆได้รับทราบเพื่อเกิด
ความเชื่อมั่นและสนใจเข้าร่วมโครงการ โดยผู้ประกอบการใช้เงินลงทุนของตนเอง หรือ พพ. เป็นผู้แนะนำหาแหล่ง
เงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการที่สนใจ ต่อไป 

 (๒) ขอให้ พพ./ที่ปรึกษา หาแนวทางเปรียบเทียบผลประหยัดจากการใช้งานยางประหยัดพลั งงานยี่ห้อ
ต่างๆ กับพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่ว ่ามีผลต่อการประหยัดพลังงานมากน้อยเพียงใด จะเป็นข้อมูลที ่เกิด
ประโยชน์ในการสื่อสารให้กับผู้ประกอบการรายอ่ืนๆได้รับทราบ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการประหยัดพลังงานในภาพรวม
ของประเทศ ต่อไป 

 (๓) ให้  พพ./ที่ปรึกษา นำข้อมูลผลประหยัดพลังงานจากการใช้งานยางประหยัดพลังงานและเผยแพร่ให้
ผู้ประกอบการรายอื่นๆได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ยางประหยัดพลังงานมากขึ้นซึ่งจะ
ส่งผลให้ราคายางประหยัดพลังงานมีราคาท่ีถูกลงได้ 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมเห็นชอบในระเบียบวาระที่ ๕.๑ และขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของ ค.ต.ป.พน. ไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานต่อไป 

 ๕.๒ กำหนดการติดตามตรวจสอบฯ เชิงพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัด
สงขลาและยะลา 
สาระสำคัญ 

 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอกำหนดการติดตามตรวจสอบฯ เชิงพ้ืนที่ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓  
ณ จังหวัดสงขลาและยะลาให้ที่ประชุมพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระท่ี ๕.๒  

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมเห็นชอบ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอและให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานคณะกรรมการฯเรื่องการ
เดินทางต่อไป  



๑๐ 

 

๕.๓ กำหนดการประชุม ค.ต.ป.พน.ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ และกำหนดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
โครงการเชิงพื้นที่ระหว่างวันที ่๓ – ๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดลำปาง 
สาระสำคัญ 

 ฝ่ายเลขานุการฯนำเสนอ  กำหนดวันประชุม ค.ต.ป.พน. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๔ กันยายน  ๒๕๖๓  เวลา 
๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุม สพจ.ลำปาง พร้อมกำหนดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการเชิงพ้ืนที่ระหว่างวันที่  
๓ - ๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดลำปาง ให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ ๕.๓ 

 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมเห็นชอบ ตามท่ีฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

  - ไม่มี – 

 
 
 

           (นางมยุเรศ  เชยปรีชา) 
           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้จัดทำรายงานการประชุม 

       (นายประเทือง  ชะอุ่ม) 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้สอบทานรายงานการประชุม 

 
 
 

(นายทวารัฐ  สูตะบุตร) 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 
 



๑ 

 

รายงานการประชุม ค.ต.ป.พน.  ครั้งที่ ๑/๒๕6๔ 
วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม 256๓  

ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๑๕ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี  
 

ผู้มาประชุม(คณะกรรมการฯ) 
๑. นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์    ประธานกรรมการฯ 
๒. นายอำนวย  ทองสถิตย์    กรรมการฯ 
๓. นายทรงภพ  พลจันทร์    กรรมการฯ 
๔. นางพูนทรัพย์  สกุณี    กรรมการฯ 
๕. นายประภาส  วิชากูล    กรรมการฯ 
๖. นายทวารัฐ  สูตะบุตร    กรรมการและเลขานุการ 

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 
๗. นายศิวเรศ  ธรรมวิเศษ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน   

๘. นางมยุเรศ  เชยปรีชา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตาม 
 กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
   ๑. นายวิศักดิ์  วัฒนศัพท์   ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
   ๒. นายพรชัย  จิรกุลไพศาล   ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
   ๑. นายชาญชัย  อมรวิภาส   ผู้ชำนาญการพิเศษ 
   ๒. นางธันยพร   อภิโยคการ   ผู้ชำนาญการพิเศษ 
   ๓. นางพรนภัส  มิลินทางกูร   เจ้าหน้าที่วิชาการ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
   ๑. นางสาวกานต์นลิน   ธีรรัตนานนท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   ๑.นางสาวนพมาศ  บัววิชัยศิลป์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
กองตรวจราชการ 

1. นายกฤชชัย  อุทิศผล     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
    ๒. นางสาวสุจิตร  เข็มมี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๓. นางสาวชนิตา ชื่นนาเสียว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 -ไม่มี - 

 

 



๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ค.ต.ป.พน.ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๖๓ 

สาระสำคัญ 
   ฝ่ายเลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ค.ต.ป.พน. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
๔ ก.ย. ๒๕๖๓  ซึ่ง ค.ต.ป.พน. พิจารณาแล้วมีแก้ไขเพ่ิมเติมและขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ิมเติมข้อมูลในมติที่ประชุม
วาระที่ ๕.๒.๑ หน้าที่ ๓ และวาระที่ ๕.๒.๓ หน้าที่ ๕ เป็น “ที่ประชุมรับทราบและขอให้ฝ่ายเลขานุการฯดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป”  

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุมฯ ตามที่ ค.ต.ป.พน. 
เสนอแนะ และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 

สาระสำคัญ 

  กรรมการและเลขานุการฯ (นายทวารัฐฯ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  
๑. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ค.ต.ป.พน. ท่านใหม่โดยตำแหน่ง ผอ.กตร. ได้แก่ นายศิวเรศ  

ธรรมวิเศษ ซึ่งมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  
๒.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด พน. ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูง  

จำนวน ๒ ราย ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ได้แก่ ๑ ) นายภูมี ศรีสุวรรณ จากรองอธิบดี
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และ ๒) นายเพทาย หมุดธรรม จากรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม 

 - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ๕.๑ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ที่ ค.ต.ป.พน. ได้กำหนดประเด็นการตรวจสอบประจำปี    
                                          งบประมาณ ๒๕๖๓   
      สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (สป.พน.)   

   ประเด็นการตรวจสอบจากตัวชี้วัดระดับกระทรวง 
   - ความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานเพ่ือทุกคน (Energy for all) ในมิติของการ
พัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชน (กยผ.) 

สาระสำคัญ 
ผู้แทน กยผ. (นางสาวกานต์นลินฯ)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รายงาน

ให้ที่ประชุมทราบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เรื่องความสำเร็จ 
ในการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน (Energy for All) ในมิติของการพัฒนากิจการไฟฟ้าชุมชน (Off Grid)  
ซึ่งตัวชี้วัดมีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้ 

เป้าหมายขั้นต้น (๕๐ คะแนน) จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าชุมชน
และได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงพลังงาน หรือคณะกรรมการที่ ได้รับมอบหมาย 



๓ 

 

เป้าหมายมาตรฐาน (๗๕ คะแนน) ชุมชน/หน่วยงาน ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน 
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน ๕ แห่ง 

เป้าหมายขั้นสูง (๑๐๐ คะแนน) ชุมชน/หน่วยงานได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน จำนวนมากกว่า ๕ แห่ง 

ปัจจุบันสามารถดำเนินการได้ในระดับเป้าหมายขั้นสูง ๑๐๐ คะแนน มีชุมชน/หน่วยงานได้รับ
การสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งสิ้น ๑๑ แห่ง ได้แก่ 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน. 
   - ค.ต.ป.พน. มีความเห็นว่าหาก พน. ให้การสนับสนุนงบลงทุนไปแล้วแต่หน่วยงานผู้รับผิดชอบไม่ได้
วางระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้กับผู้ได้รับการสนับสนุนอาจส่งผลต่อความคุ้มค่าและความยั่งยืนของโครงการได้ 
ตัวอย่างเช่น  ๑. มีการเก็บค่าไฟฟ้าหรือไม่  ๒.หากเก็บค่าไฟฟ้าจะเก็บเท่าไร ๓.หน่วยงานไหนจะเป็นผู้เก็บค่าใช้ไฟฟ้า
เหล่านี้  เพ่ือนำเงินมาบำรุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
ติดตามในประเด็นนี้ด้วย 

 ประเด็นการตรวจสอบโดยอิสระ 
   - โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร 
ในชุมชนระดบั ตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ปี ๒๕๖๓ (สสช.) 

สาระสำคัญ 
   ผู้แทน กยผ. (นางสาวนพมาศฯ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รายงานให้ที่ประชุมทราบ
ว่าโครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน 
เป็นโครงการต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯคือ 

➢ พ้ืนที่ อปท.บริหารจัดการพลังงานที่ดี ที่เข้าร่วมใหม่ 120 แห่ง  
➢ โรงเรียนในระดับมัธยม ที่เข้าร่วมใหม่ จำนวน 120 แห่ง 
➢ อปท.ที่เข้าร่วมโครงการในปี 2562 จำนวน 130 อปท. 
➢ โรงเรียนพลังงานชุมชน 2562 จำนวน 152 แห่ง 
➢ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านพลังงาน จำนวน 4 แห่ง 
➢ กลุ่มลดใช้พลังงานจากเทคโนโลยีพลังงานชุมชน 

- อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร 50 แห่ง 
- อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร 30 แห่ง 
- เตาชีวมวล 30 แห่ง 
- ไบโอแก๊สจากยางพารา 3 แห่ง 
 



๔ 

 

  ผลการดำเนินการ 
➢ KPI  อปท. 120 สามารถบรรจุแผนพลังงานเข้าสู่แผนพัฒนาอปท.ได้ 106 แห่ง 
➢ จำนวน อส.พน. 3,090 คน (จากเป้าหมายจังหวัดละ 20 คน หรือ 1,520 คน  

ทั่วประเทศ) 
➢ จำนวนที่ศึกษาดูงานด้านพลังงานในพ้ืนที่ 375 แห่ง 
➢ เกิดศูนย์เรียนรู้ 4 แห่ง 4 หลักสูตร (๑.ศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน บ้านอิงโค้ง 

จ.พะเยา ๒.ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง จ.เพชรบุรี ๓.ศูนย์เรียนรู้พันพรรณอีสาน จ.ยโสธร  
๔.ศูนย์การเรียนรู้พลังงานมีชีวิตชุมชนบ้านเขาโหรง จ.ตรัง) 
  ปัญหาอุปสรรคของโครงการ 

๑. การดำเนินงานในช่วงวิกฤตการณ์ โควิด 19 ให้ สพจ.มีการปรับแผนและลดจำนวนคนลง
ในการดำเนินกิจกรรม 

๒. ข้อกังวลเกี่ยวกับการส่งมอบเทคโนโลยีพลังงาน โดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนกับราชพัสดุ 
และการยินยอมหรือ อุทิศที่ ให้กับหน่วยงานรัฐ สสช. ร่วมกับ กก.ได้จัดทำหนังสือสอบถามไปยังกรมธนารักษ์แล้ว  
เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2563 
    ๓. จนท.สพจ. ขาดประสบการณ์และองค์ความรู้ในการดำเนินงาน  ในการสรุปบทเรียนที่ผ่านมา 
สพจ.เสนอให้ทาง สสช. มีการจัดฝึกอบรมเชิงลึกสำหรับการทำโครงการและ การทำงานกับชุมชน โดยจัดการฝึกอบรม 
“การพัฒนาทักษะการทำงานในชุมชน บนยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง”  ทั้งหมด 3 รุ่น ณ จังหวัดสุรินทร์ 

ประเด็นการตรวจสอบของ ค.ต.ป.พน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)  
                            - นโยบาย/มาตรการการช่วยเหลือเยียวยากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
ในส่วนของ พน.  

สาระสำคัญ 
ผู้แทน กยผ. (นางสาวกานต์นลินฯ)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รายงาน 

ให้ที่ประชุมทราบว่า พน. มีนโยบาย/มาตรการที่สำคัญหลักๆ ๒ นโยบาย ดังนี้  
๑) มาตรการบรรเทาผลกระทบค่าไฟฟ้า ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ีค. ๖๓ และ ๗ เม.ย. ๖๓  

(มีผลในเดือนเม.ย. - มิ.ย. ๖๓)  มาตรการช่วยเหลือ ได้แก่  
- ขยายฐานการใช้ไฟฟ้าฟรี จาก ๕๐ หน่วย/เดือน เป็น ๙๐ หน่วย/เดือน (บ้านอยู่อาศัย) 
- คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า (บ้านพักอาศัย/กิจการขนาดเล็ก) 
- ลดค่าไฟฟ้าในอัตราร้อยละ ๓ จากค่าไฟฟ้าสุทธิรวม VAT แล้ว (บ้านพักอาศัย/กิจการขนาดเล็ก 

/กิจการขนาดกลาง/กิจการขนาดใหญ่/กิจการเฉพาะ/องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร/สูบน้ำเพ่ือการเกษตร) 
- ขยายระยะเวลาการชำระไฟฟ้า เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือนของแต่ละรอบบิล  (บ้านอยู่อาศัย) 
- ขยายระยะเวลาการชำระไฟฟ้า ตลอดจนไม่คิดค่าปรับ (ดอกเบี้ย) ตลอดระยะเวลาการผ่อนผัน 

(กิจการเฉพาะ) 
- ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าขั้นต่ำ (Minimum Charge) (กิจการขนาดกลาง/กิจการ

ขนาดใหญ่/กิจการเฉพาะ/องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร/สูบน้ำเพ่ือการเกษตร) ผ่อนผันการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าในอัตรา
ขั้นต่ำ จากที่กำหนดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องจ่ายค่าความต้องการไฟฟ้าในอัตราขั้นต่ำ (ร้อยละ ๗๐ ของความต้องการไฟฟ้า
สูงสุดในรอบ ๑๒ เดือน) ไม่ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าจะใช้ถึงจำนวนที่กำหนดหรือไม่ก็ตาม มาเป็นผ่อนผันให้จ่ายตามจริง  

- การตรึงค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) 

๒) การลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน (มติ คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.)  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑๑) เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๓) 

- เพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลกและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ 
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- เพ่ือชะลอการใช้เอทานอลที่ผสมในน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์เพ่ือนำไปใช้ในการทางการ
แพทย์  

- เพ่ือส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๑๐ 

โดยการปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันฯ ทุกชนิดลง ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)  
      (๑) บรรเทาผลกระทบค่าไฟ และ 

(๒) ขยายระยะเวลาชำระค่าไฟฟ้า ๖ เดือน 

สาระสำคัญ 
ผู้แทน กกพ. (นายชาญชัยฯ) ผู้ชำนาญการพิเศษ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ดังนี้  
- วันที่ 17 มี.ค. 63 ครม. รับทราบตามที่ มท. เสนอให้คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า

ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก/ลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย.–มิ.ย. 63) 
และขยายเวลาชำระค่าไฟฟ้า ระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย.–มิ.ย. 63) สำหรับธุรกิจโรงแรม และกิจการให้เช่าที่พักอาศัย  
สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบใบแจ้งค่าไฟฟ้า โดยไม่คิดดอกเบี้ย 

- วันที่ 2 เม.ย. 63, 30 มิ.ย. 63 และ 29 ก.ย. 63 กกพ. ประกาศเรื่อง ยกเว้นการเรียกเก็บอัตรา 
ค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ซึ่งใช้บังคับกับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ประเภทที่ 4 กิจการขนาด
ใหญ่ ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง ประเภทที่ 6 องค์กรไม่แสวงหากำไร และประเภทที่ 7 สูบน้ำเพ่ือการเกษตร 

- วันที่ 7 เม.ย. 63 ครม. เห็นชอบตามที่ มท. เสนอ ดังนี้ ๑)ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วย ขยายจาก 50 หน่วย 
เป็น 90 หน่วย เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย.– มิ.ย. 63) ๒)ขยายเวลาชำระค่าไฟฟ้า ระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย.–มิ.ย. 63) 
สำหรับบ้านอยู่อาศัย ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล 

- วันที่ 21 เม.ย. 63  ครม. รับทราบแนวทางช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้แก่ภาคครัวเรือนตามที่ พน. เสนอ  
โดยให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายต่างๆ ให้ถูกต้อง และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาแหล่งเงิน 
ให้รอบคอบ ดังนี้  

        ๑) ไฟฟ้าฟรี 3 เดือน (เม.ย. –มิ.ย. 63) สำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน 
    ๒) ใช้ค่าไฟฟ้าเดือน ก.พ. 63 เป็นฐานในการอ้างอิง สำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน 
           2.1) ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าเดือน ก.พ. 63 จ่ายค่าไฟฟ้าตามจริง 
           2.2) ใช้ไฟฟ้ามากกว่าเดือน ก.พ. 63 แต่ไม่ถึง 800 หน่วย จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือน ก.พ. 63 
           2.3) ใช้ไฟฟ้ามากกว่าเดือน ก.พ. 63 และมากกว่า 800 หน่วย แต่ไม่ถึง 3,000 หน่วย จ่ายค่า

ไฟฟ้าเท่ากับเดือน ก.พ. 63 บวกด้วยค่าไฟฟ้าสำหรับหน่วยที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือน ก.พ. 63 ในอัตราร้อยละ 
50 ของค่าไฟฟ้าจริง 
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           2.4) ใช้ไฟฟ้ามากกว่าเดือนกุมพันธ์ 2563 และมากกว่า 3,000 หน่วย จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับ
เดือน ก.พ. 2563 บวกด้วยค่าไฟฟ้าสำหรับหน่วยที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือน ก.พ. 63 ในอัตราร้อยละ 70  
ของค่าไฟฟ้าจริง  

- วันที่ 15 มิ.ย. 63 กบง. รับทราบเรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของ COVID – 19 

สรุปมาตรการ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 

สรุปประมาณการค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการตามมาตรการฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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โดยมีแหล่งที่มาของเงินเพ่ือสนับสนุนภาระตามมาตรการ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน. 
   ๑. ค.ต.ป.พน. มีความเห็นว่า มาตรการลดค่า Minimum charge /Demand charge สามารถเป็น
มาตรการที่ดำเนินการในระยะยาวได้ แต่อาจจะไม่ใช่มาตรการที่สนับสนุนทุกกลุ่ม เช่นผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่อาจจะยังมีค่า
Minimum charge /Demand charge อยู่ แต่ถ้าเป็นกลุ่มโรงงานขนาดเล็กหรือ SMEs ควรที่จะสนับสนุนในระยะยาว 
   ๒. ค.ต.ป.พน. เห็นว่ามาตรการนี้ เกิดประโยชน์จริงในการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มธุรกิจที่ ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID – 19 จึงเห็นสมควรขยายระยะเวลาออกไปให้ครอบคลุมระยะเวลา 
ที่สถานการณ์ดังกล่าวยังส่งผลกระทบอยู่   

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ส.กนช.)  
     - ลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน (ทุกชนิด -๕๐ สตางค์ต่อลิตร B๒๐ -๒๕ สตางค์
ต่อลิตร และ E85 +๒๕ สตางค์ต่อลิตร 

สาระสำคัญ 
ผู้แทน ส.กนช. (นายวิศักดิ์ฯ) ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง รายงานให้ที่ประชุมทราบ

ว่า มาตรการดังกล่าวดำเนินการเพ่ือช่วยเหลือภาคประชาชน ดังนี้ 
   ๑) เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวจากไวรัสโควิด-19 ทำให้กระทบต่อการ

ดำรงชีพของประชาชน  
   ๒) เพ่ือบรรเทาค่าครองชีพของประชาชน และชะลอการใช้เอทานอลที่ผสมในน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล 

เพ่ือนำไปใช้ในการทางการแพทย์ 
   ๓) เพ่ือส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 
เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 63 กบน. จึงปรับอัตราเงินกองทุนทุกชนิดลง 0.50 บาทต่อลิตร และลดภาระการ

ชดเชยแก๊สโซฮอล E85 ลง 0.25 บาทต่อลิตร รวมทั้งปรับส่วนต่างของราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 กับ บี 20 ให้ส่วน
ต่างเหลือ 0.25 บาทต่อลิตร ตั้งแต่ 24 มี.ค. 63 โดยมีอัตราเงินกองทุน ดังนี้ 

ชนิดน้ำมัน 
(บาทต่อลิตร) 

อัตราเรียกเก็บ/ชดเชย
ปัจจุบัน 

อัตราเรียกเก็บ/ชดเชย
ใหม่ 

เปลี่ยนแปลง 

น้ำมันเบนซิน 7.08 6.58 -0.50 
แก๊สโซฮอล 95 (E10) 1.12 0.62 -0.50 
แก๊สโซฮอล 91 (E10) 1.12 0.62 -0.50 
แก๊สโซฮอล 95 (E20) -1.78 -2.28 -0.50 
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ชนิดน้ำมัน 
(บาทต่อลิตร) 

อัตราเรียกเก็บ/ชดเชย
ปัจจุบัน 

อัตราเรียกเก็บ/ชดเชย
ใหม่ 

เปลี่ยนแปลง 

แก๊สโซฮอล 95 (E85) -7.38 -7.13 +0.25 
น้ำมันดีเซล บ ี7 1.50 1.00 -0.50 
น้ำมันดีเซล บ ี10 -2.00 -2.50 -0.50 
น้ำมันดีเซล บ ี20 -3.91 -4.16 -0.25 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ ผอ.ส.กนช. เสนอ 

 ๕.๒ รายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการของ ค.ต.ป.พน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
   (๑) รายงานสรุปผลการติดตามฯ เพ่ือเสนอ รมว.พน.  
   (๒) รายงานสรุปผลการติดตามฯ เพ่ือจัดส่งให้ ค.ต.ป. 

สาระสำคัญ 
ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่าได้จัดทำรายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ของคณะกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวง
พลังงาน เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบและประธานลงนามเสนอ รมว.พน. เพ่ือทราบ ต่อไป 
๒. ให้ความเห็นชอบและลงนามทั้งคณะ และประธานฯ ลงนามเพื่อจัดส่งรายงานให้กับ  

ค.ต.ป. ต่อไป 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอ 
 
 ๕.๓ ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป.พน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

สาระสำคัญ 
 ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า เมื่อวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  ค.ต.ป. (เลขาธิการ ก.พ.ร.) ได้จัด
ประชุมสัมมนา เรื่องแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงแรม  
เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ (ห้องเมย์แฟร์)  ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกประเด็น/โครงการ  
ไม่น้อยกว่า ๒ ประเด็น/โครงการ โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวมประเด็น/โครงการจากหน่วยงานในสังกัด พน.  
ที่สอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบหลัก จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจาณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

ประเด็นการตรวจสอบหลัก ประเด็นการตรวจสอบย่อยตามภาระกิจที่มีความสอดคล้องกับ
ประเด็นการตรวจสอบหลัก 

๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย - โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร  
งบประมาณ ๓๕๗ ล้านบาท (หน่วยงานภายนอก) กองทุนฯ ปี ๖๓ 
 

๒. การส่งมอบงานบริการสาธารณะทางสังคมอย่างทั่วถึง
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

- 

๓. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน - 
๔. ระบบการบริหารข้อมูล ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ - 
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก - โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบ



๙ 

 

ประเด็นการตรวจสอบหลัก ประเด็นการตรวจสอบย่อยตามภาระกิจที่มีความสอดคล้องกับ
ประเด็นการตรวจสอบหลัก 

วงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 
๒๕๖๔ งบประมาณ ๘๗.๕ ล้านบาท (สป.พน. โดย สสช.) งบ
แผ่นดิน ปี ๖๔ 

๖. พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่การเป็น
ผู้ประกอบการ 

- 

๗. ประสิทธิภาพและความพร้อมของระบบฐานข้อมูล
ภาครัฐในการดำเนินงานสวัสดิการภาครัฐ 

- 

๘. การกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจใน
พื้นที่ระดับภาคเชิงบูรณาการ 

- โครงการส่งเสริมและสนับสนนุการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน 
กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภฯ์ เฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 
๘๓.๗๖ ล้านบาท (พพ.) งบกองทุนฯ ปี ๖๓  

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอในประเด็นการตรวจสอบที่ ๑ สำหรับประเด็น
การตรวจสอบที่ ๕ ขอให้เพ่ิมโครงการพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก และประเด็นการตรวจสอบที่ ๘ ขอให้เปลี่ยน
โครงการเป็นโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก 10 กลุ่ม 

 ๕.๔ กำหนดการประชุม ค.ต.ป.พน.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพุธที ่๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

สาระสำคัญ 
ฝ่ายเลขานุการฯ  เสนอกำหนดวันประชุม ค.ต.ป.พน. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน  

๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ชั้น ๑๕   เพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติงาน 
ของ ค.ต.ป.พน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก) เช่น การจัดทำแผน Site visit หน่วยงานในสังกัด 
พน. และการจัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการเชิงพ้ืนที่ รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ 
๒๕๖๔  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

  - ไม่มี - 
 
 

           (นางมยุเรศ  เชยปรีชา) 
           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้จัดทำรายงานการประชุม 

       (นายศิวเรศ  ธรรมวิเศษ) 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้สอบทานรายงานการประชุม 

 
 
 

(นายทวารัฐ  สูตะบุตร) 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 

 



๑ 

 

รายงานการประชุม ค.ต.ป.พน.  ครั้งที่ ๒/๒๕6๔ 
วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน 256๓  

ณ ห้องประชุม ๑ (กตร.) ชั้น ๒๓ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี  
 

ผู้มาประชุม(คณะกรรมการฯ) 
๑. นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์    ประธานกรรมการฯ 
๒. นายอ านวย  ทองสถิตย์    กรรมการฯ 
๓. นายทรงภพ  พลจันทร์    กรรมการฯ 
๔. นางพูนทรัพย์  สกุณี    กรรมการฯ 
๕. นายประภาส  วิชากูล    กรรมการฯ 
๖. นายศิวเรศ  ธรรมวิเศษ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกองตรวจราชการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน   

๗. นางมยุเรศ  เชยปรีชา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตาม 
 กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายทวารัฐ  สูตะบุตร    ลาพักผ่อน  
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 
กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
กองตรวจราชการ 

1. นายกฤชชัย  อุทิศผล     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
    ๒. นางสาวสุจิตร  เข็มมี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 -ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
- รับรองรายงานการประชุม ค.ต.ป.พน.ครั้งที่ ๒/25๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พ.ย. 25๖๓     

สาระส าคัญ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอให้ ค.ต.ป.พน. พิจารณารายงานการประชุม ค.ต.ป.พน.ครั้งที่ 1/25๖๓ เมื่อวัน
พุธที่ ๒๑ ต.ค. 25๖๓ ซึ่ง ค.ต.ป.พน. พิจารณาแล้วมีแก้ไขเพ่ิมเติมและขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ิมเติมข้อมูลในมติที่
ประชุมวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ ให้เพ่ิมเติม ข้อที่ ๓ “เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด พน. ด ารง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการสูง จ านวน ๒ ราย ได้แก่ ๑) นายเรืองเดช  ปั่นด้วง จากเดิมผู้อ านวยการกองวิจัย 
ค้นคว้าพลังงานเป็นรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ ๒) นายสมภพ  พัฒนอริยางกูล 
จากเดิมผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวง”  



๒ 

 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการแก้ไขรายงานการประชุมฯ ตามที่ ค.ต.ป.พน. 
เสนอ และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที ่๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 

สาระส าคัญ 
๓.๑ สรุปประเด็นส าคัญจากการสัมมนา ๔ ภาค “สัมมนาเชิงปฎิบัติการฯ พลังงานชุมชน       

พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”     

    ฝ่ายเลขานุการฯ  รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ สสช. ได้จัดสัมมนา ๔ ภาค จ านวน ๔ ครั้ง 
ดังนี้ ครั้งที่ ๑ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ ต.ค. ๖๓ ครั้งที่ ๒ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ ต.ค. ๖๓ ครั้งที่ ๓ 
จ.ล าปาง เมื่อวันที่ ๔ - ๕ พ.ย.๖๓ ครั้งที่ ๔ จ.สุราษฎ์ธานี เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ พ.ย. ๖๓ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าสรุป
ประเด็นส าคัญจากการสัมมนา ๔ ภาคฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ ค.ต.ป.พน. พิจารณา ซึ่ง ค.ต.ป.พน. พิจารณา
แล้วมีแก้ไข ดังนี้   

๑. ด้านนโยบาย ข้อ ๑.๗ การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัด ข้อเสนอแนะ จาก
เดิม “ขอให้ พนจ. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานต่างๆ” แก้ไขเป็น “ขอให้ พนจ. 
ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัด” และข้อ ๑.๘ การด าเนินงานต่างๆ ด้วยความรอบคอบเพ่ือไม่ให้
ถูกตรวจสอบและชี้มูลความผิดจากหน่วยงานตรวจสอบต่างๆ ข้อเสนอแนะจากเดิม “การใช้รถยนต์ราชการเพ่ือภารกิจ
ส่วนตัวหรือน าไปจอดยังที่พักจะต้องระมัดระวัง” แก้ไขเป็น   “ไม่ควรน ารถยนต์ราชการไปใช้เพ่ือภารกิจส่วนตัวหรือ
น าไปจอดยังที่พักและจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด” 

๒. งานก ากับ ข้อ ๒.๑ การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์การประกาศให้น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว B10 เป็น
น้ ามันดีเซลเกรดมาตรฐานยังไม่เพียงพอ ข้อเสนอแนะ ให้เพ่ิมเติม “ข้อที่ ๒. สถานีบริการน้ ามันควรระบุชนิดน้ ามันให้
ชัดเจน เช่น น้ ามันดีเซล (B๑๐) และ น้ ามันดีเซลพรีเมี่ยม เป็นต้น” และข้อ ๒.๓ แก้ไขประเด็น จากเดิม “องค์ความรู้ 
การอัพเดตข้อมูลใหม่ทางด้านระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานก ากับ” แก้ไขเป็น “องค์ความรู้ การ
ปรับปรุงข้อมูลด้านระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานก ากับให้ทันสมัย” และแก้ไขค าว่า “อัพเดต” เป็น
ภาษาเขียน “ปรับปรุง” ทุกแห่ง และให้ฝ่ายเลขาฯไปหาข้อมูลในเรื่อง “ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถขนส่งน้ ามัน
ติดตั้ง GPS เพ่ือควบคุมพฤติกรรมการขับข่ีของพนักงานขับรถบรรทุก” ว่า ธพ. มีด าเนินการอยู่แล้วหรือไม่ถ้ามีให้น า
ประเด็นนี้ออกไป 

๓. งานส่งเสริม ข้อ ๓.๒ แบบมาตรฐานเทคโนโลยีด้านพลังงาน ให้เพ่ิมเติมข้อเสนอแนะ ข้อ ๒. ตู้อบ
แห้งพลังงานแสงอาทิตย์ควรมีขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมตามความต้องการและปริมาณวัตถุดิบของกลุ่มผู้
ขอรับการสนับสนุนฯ ข้อ ๓.๔ ความเหมาะสมในการสนับสนุนเทคโนโลยี เช่นระบบโซลาร์เซลสูบน ้า  และตู้อบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ แก้ไขข้อเสนอแนะจากเดิม ข้อ ๑. “ควรติดตั งในพื นที่ที่ท้าการเกษตรและมีการใช้น ้า” แก้ไขเป็น 
“ควรติดตั งในพื นที่ท่ีท้าการเกษตรและมีความต้องการใช้น ้า” และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมข้อ ๔. การสนับสนุนระบบ
โซลาร์เซลในการสูบน ้าและตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จะต้องพิจารณาความเหมาะสมและเป็นความต้องการที่
แท้จริงของชุมชน และย้ายประเด็นและข้อเสนอแนะในข้อที่ ๓.๗ ไปอยู่ในหัวข้อ “งานก ากับ” 

๔. งานขับเคลื่ อนองค์กร ข้ อ ๔.๑ รางวัลด้ านพลังงานต่างๆ  แก้ ไขข้อเสนอแนะจากเดิม                
“เป็นแรงผลักดันการท้างานให้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสนุกกับการท้างาน” แก้ไขเป็น “พนจ. ควรมีการผลักดัน
โครงการด้านพลังงานเข้าประกวดเพ่ือเป็นแรงผลักดันการท้างานให้มีเป้าหมาย และเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน
สนุกกับการท้างาน” 

โดยขอให้สรุปแยกประเด็นออกเป็นแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะประเด็นที่ส าคัญๆ เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารรับทราบและสั่งการให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว ของ ค.ต.ป.พน. ต่อไป ทั้งนี้ ค.ต.ป.
พน. มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 



๓ 

 

๑) การประสานงานระหว่างส่วนกลาง (กรมต่าง )ๆ กับส่วนภูมิภาค (พนจ.) จะต้องมีแนวทางให้
ส่วนกลาง สป.พน. (หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย) เป็นผู้ประสานงานกลางให้ พนจ. ได้รับทราบ เป็นต้น 

๒) การปรับปรุงศูนย์บริการวิชาการของ พพ. เทคโนโลยีที่จัดแสดงรวมถึงองค์ความรู้ด้าน
พลังงาน ควรมีความทันสมัยอยู่เสมอ (ทันต่อสถานการณ์พลังงาน ณ ปัจจุบัน)  

๓) การจัดสัมมนา ๔ ภาคในปีถัดไปควรเชิญผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง เช่นปลัดกระทรวง 
หรือรองปลัดกระทรวงพลังงานผู้ก ากับดูแลในส่วนของ พนจ. เข้าร่วมการสัมมนาด้วยเพ่ือสร้างความใกล้ชิดและเป็นขวัญ
ก าลังใจให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค  

๔) การลงพ้ืนที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการขอให้เชิญ รองปลัดกระทรวงพลังงาน 
(นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว และ นางเปรมฤทัย  วินัยแพทย์) ร่วมลงพ้ืนที่ด้วย  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการแก้ไข สรุปประเด็นส าคัญจากการ

สัมมนา ๔ ภาค ตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน. ต่อไป 
  ๓.๒ การจัดส่งรายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการของ ค.ต.ป.พน. 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
   (๑) รายงานสรุปผลการติดตามฯ เพื่อเสนอ รมว.พน. 
    ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานให้ ค.ต.ป.พน. ทราบว่าได้จัดส่งรายงานการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อ รมว.พน. ผ่าน ปพน. ผ่าน รปพน.(นายสมบูรณ์) เมื่อวันที่ ๒๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ และ รมว.พน. เห็นชอบและได้มีบัญชาให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป ซึ่ง ฝ่ายเลขานุการฯ          
จะด าเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือด าเนินการ ต่อไป 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯเสนอ 

   (๒) รายงานสรุปผลการติดตามฯ เพื่อจัดส่งให้ ค.ต.ป. 
    ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานให้ ค.ต.ป.พน. ทราบว่าได้จัดส่งรายงานการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ ค.ต.ป. แล้วเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ในรูปแบบ
เอกสาร และท าการบันทึกข้อมูลรายงานดังกล่าว  ลงระบบ https://paec.opdc.go.th แล้วเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม 

 - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา 

สาระส าคัญ 
 ๕.๑ แผนปฏิบัติงานของ ค.ต.ป.พน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

   ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอแผนปฎิบัติงานของ ค.ต.ป.พน. ปีงบปะมาณ ๒๕๖๔ ให้ ค.ต.ป.พน. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดตามเอกสารการประชุมแนบวาระที่ ๕.๑ ซึ่ง ค.ต.ป.พน. พิจารณาแล้วขอให้เพ่ิมเติม
ข้อมูลในแผนงานล าดับที่ ๗ เรื่องการลงพ้ืนที่ติดตาม ตรวจสอบฯ โครงการ ข้อ ๗.๗ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์บริการวิชาการ
ของ พพ.  
 
 

https://paec.opdc.go.th/


๔ 

 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอและให้ ฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ิมเติมข้อมูลตามที่ 
ค.ต.ป.พน. ให้ข้อเสนอแนะ ต่อไป 

   ๕.๒ ก าหนดวันประชุม ค.ต.ป.พน. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ และตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
ในสังกัด พน. (ธพ.) 

   ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอก าหนดวันประชุม ค.ต.ป.พน. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ พร้อมเชิญหน่วยงานมารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการตามประเด็นการตรวจสอบของ ค.ต.ป.พน. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และตรวจเยี่ยม ธพ. เวลา ๑๓.๓0 –
1๕.๐0 น. ซึ่ง ค.ต.ป.พน. พิจารณาแล้ว ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับแก้ไขเวลาประชุม ค.ต.ป.พน. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  
และรับฟังรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานตามประเด็นการตรวจสอบของ ค.ต.ป.พน. จากเดิมเป็นเวลา 
๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. และเข้าตรวจเยี่ยม ธพ. เวลา ๑๐.๓0 –1๒.๐0น. 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอและให้ ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับแก้ไขเวลาการ
ตรวจเยี่ยม ธพ. ตามที่ ค.ต.ป.พน. เสนอแนะ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

  - ไม่มี – 
 
 
 
 
 

           (นางมยุเรศ  เชยปรีชา) 
           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้จัดท ารายงานการประชุม 

       (นายศิวเรศ  ธรรมวิเศษ) 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้สอบทานรายงานการประชุม 

และตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 
 
 

 


